




ที่ปรึกษา

	 นายสุวิจักขณ์	 นาควัชระชัย

	 นายนุกูล		 สัญฐิติเสรี

บรรณาธิการ

	 นางนุฎฎ์ษีห์	 ชัยสุวรรณ์

ผู้จัดการ

	 นางบุษราคำา	 เชาวน์ศิริ

ประจำากองบรรณาธิการ

	 นางพรรณพร	 สินสวัสดิ์

	 นางสาวอรทัย	 แสนบุตร

	 นางสาวจุฬีวรรณ	 เติมผล

	 นางฟ้าดาว	 คงนคร

	 นางฐิติรัตน์	 สมศิริวัฒนา

	 นางสาวทัศนีย์	 สมมิตร์	

	 นายพรชัย	 แว่นแคว้น

ฝ่ายธุรการ

	 นางสาวเสาวลักษณ์	 ธนชัยอภิภัทร

	 นางสาวดลธี	 จุลนานนท์

	 นางสาวอาภรณ์	 เนื่องเศรษฐ์

	 นายสุชานินทร์	 อินทาปัจ

ฝ่ายศิลปกรรม

	 นายมานะ	 เรืองสอน

	 นายนิธิทัศน์	 องค์อศิวชัย

	 นางสาวทิพย์วิมล	 อ่อนกลั่น

--------------------

พิมพ์ที่

สำานักการพิมพ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา

	 นาสาวกัลยรัชต์		ขาวสำาอางค์

วัตถุประสงค์

	 เพื่อเป็นเอกสารรายงานข่าวและสารคดีที่เกี่ยวข้องกับวงงาน

รัฐสภา	 และเผยแพร่นโยบายการปฏิบัติงานของสำานักงานเลขาธิการ				

สภาผู้แทนราษฎร	 ให้สมาชิกฯ	ข้าราชการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ

ระเบียบการ

	 ๑.	ออกเป็นรายเดือน	(ปีละ	๑๒	เล่ม)

	 ๒.	 ส่วนราชการบอกรับเป็นสมาชิกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด	 ๆ	 ที่

ผู้จัดการเอกสารข่าวรัฐสภา	 กลุ่มงานผลิตเอกสาร	 สำานักประชาสัมพันธ์

สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ถนนประดิพัทธ์	 แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท	 กรุงเทพมหานคร	 ๑๐๔๐๐	 โทร.	 ๐	 ๒๒๔๔	 ๒๒๙๑	 -	 ๕	

โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

	 ๓.	 การย้ายที่อยู่ของสมาชิกโปรดแจ้งให้ผู้จัดการทราบทันที	

พร้อมทั้งแจ้งสถานที่อยู่ใหม่ให้ชัดแจ้ง	 เพื่อความสะดวกในการจัดส่ง

เอกสาร

กองบรรณาธิการหนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา

	 สำานักประชาสัมพันธ์	สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 	 	

	 ถนนประดิพัทธ์	แขวงสามเสนใน	เขตพญาไท	

	 กรุงเทพมหานคร	๑๐๔๐๐

	 โทร.	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๑	-	๕	

	 โทรสาร	๐	๒๒๔๔	๒๒๙๒

กองบรรณาธิการ
หนังสือเอกสารข่าวรัฐสภา



เรื่องในเล่ม

ภาพกิจกรรม		 			 	 	 	 	 	 	 		 	 ๗

การประชุมสภา			 	 	 	 	 	 	 		 	 ๒๐

	 - สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา    ๒๐

	 	 - การประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 - สรุปผลการประชุมสภาผู้แทนราษฎร    ๒๓

	 	 - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๘ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๙ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๐ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๑ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

  - การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๔ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๒๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

 - สรุปผลการประชุมวุฒิสภา       ๔๗

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๖ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

   - การประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ ๑๗ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

รอบรั้วสภา	 		 						 	 	 	 	 	 	 		 	 ๖๖

	 - ข่าวในประเทศ          ๖๖

	 	 - สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดกิจกรรมแสดงองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง 

   ใน ๒๔ จังหวัดเป้าหมาย

	 	 - วิปฝ่ายค้านรับหนังสือร้องเรียนขอให้ทบทวนร่าง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

	 	 - วุฒิสภาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และคนยากไร้

   สู่พลเมืองอาเซียน

	 	 - เลขาธิการ IPU รายงานการบริหารงานต่อที่ประชุมใหญ่สามัญประจำาปี ๒๕๕๕

	 	 - หน่วยประจำาชาติไทยใน AIPA พร้อมยึดมั่นทำางานร่วมกับประเทศสมาชิก

ปีที่ ๓๗ ฉบับที่ ๗๙๗ เดือนมีนาคม ๒๕๕๖

เอกสารข่าวรัฐสภา



	 	 - หน่วยประจำาชาติไทยใน APPU รายงานผลงานปี ๕๕ ต่อรัฐสภา ระบุ ได้สร้างความร่วมมือ

   ด้านการศึกษากับประเทศในภูมิภาค

	 	 - สมาชิกวุฒิสภาวอนทุกฝ่ายจับตามองการแก้ไขพระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 

	 	 - ประธานรัฐสภาเผยยังไม่มีการกำาหนดวันแถลงผลงานรัฐบาล 

	 	 - ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภามอบรางวัลภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี

	 	 - หัวหน้าพรรครักประเทศไทยเรียกร้องสังคมติดตามการทำาหน้าท่ีของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

	 	 - ประธานรัฐสภาเป็นประธานในโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางการเมืองการปกครอง 

	 	 - ประธานวุฒิสภาเปิดโครงการ วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย ครั้งที่ ๓

	 	 - สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์ 

	 	 - ประธานรัฐสภารับร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมจากสมาชิกฯ พรรคเพื่อไทย

	 	 - วิปฝ่ายค้านเรียกร้องประธานสภาผู้แทนราษฎรสอบกรณีมีการกดบัตรแทนกันในที่ประชุม

   สภาผู้แทนราษฎร

	 	 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา“โอกาสทางการค้า 

   การลงทุน และการท่องเที่ยว ระหว่างไทย- เมียนมาร์” 

	 	 - รองประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยผลหารือนิรโทษกรรมระบุทุกฝ่ายเห็นควรให้ปล่อยตัว

   ชั่วคราวผู้ชุมนุม

   - ข่าวต่างประเทศ           ๘๕

  - ‘โอบามา’ เสนอร่างกฎหมายเปิดทางให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นพลเมือง

  - รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอชื่อผู้ชิงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นต่อรัฐสภา

  - บุตรชายคนเล็กของนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีแผนจะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา

  - ประธานาธิบดีคิวบาพบปะกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในกรุงฮาวานา

  - รัฐสภาฝรั่งเศส อนุมัติผ่านกฎหมายปฏิรูปธนาคาร

  - เนปาลผ่าทางตันการเมือง จัดตั้งคณะรัฐมนตรีและจัดการเลือกตั้งใหม่

  - ประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ประกาศสละตำาแหน่งผู้นำาคิวบาหลังครบวาระสมัยที่ ๒

  - “ปาร์ค กึน เฮ” ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ สาบานตนรับตำาแหน่ง

  - การเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลี

  - ประเทศมาลีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี

  - ประธานาธิบดีอิสราเอล ขยายเวลาให้นายกรัฐมนตรีอีก ๒ สัปดาห์ เพ่ือจัดต้ังรัฐบาลผสมชุดใหม่

  - นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า ญี่ปุ่นต้องการปรับปรุง

   ความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้



  - สหรัฐอเมริกายื่นร่างแผนคว่ำาบาตรเกาหลีเหนือต่อยูเอ็น

  - ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เรียกร้องอียูยกเลิกคว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อพม่า

  - ชาวฟิลิปปินส์ประท้วง รัฐบาลเพิกเฉยปัญหาขัดแย้งเกาะซาบาห์

  - รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสาบานตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการ

  - พรรคฝ่ายค้านตั้งนางอองซาน ซูจี  นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค

  - ผู้นำาฝ่ายค้านกัมพูชาถกนางอองซาน ซูจี ประเด็นการเลือกตั้ง

  - สภาจอร์แดนเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ ซ่ึงเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภาเป็นคร้ังแรก

  - ผู้นำาฝ่ายค้านเวเนซุเอลาประกาศลงสู้ศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี

  - รัฐสภาตูนิเซียเตรียมลงคะแนนเสียงจัดตั้งรัฐบาลใหม่

  - รัฐสภาปากีสถานชุดที่กำาลังจะพ้นวาระปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

   ของประเทศ

  - รัฐสภาจีนตั้ง นายสี จิ้นผิง เป็นประธานาธิบดีคนใหม	่							

คณะกรรมาธิการ	 	 	 	 	 	 	 		 	 ๑๐๔																																																																						

	 - ผลการประชุมคณะกรรมาธิการ     ๑๐๔

  - คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

  - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการปกครอง   สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

   สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  สภาผู้แทนราษฎร

 - การดำาเนินงานของคณะกรรมาธิการ    ๑๒๐

  - คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์

   ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  วุฒิสภา



  - คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

  - คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

  - คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

  - คณะกรรมาธิการการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร

 - เปิดโลกรัฐสภา          ๑๓๕

	 	 -		สาธารณรัฐชิลี (Republic of Chile)

 - ก้าวทันกฎหมาย         ๑๔๔

	 	 -	 กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย

   ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 - ภาพเก่าเล่าเรื่อง         ๑๔๗

	 	 -		กฎหมายจราจรฉบับแรกของไทย

	 - เรื่องน่ารู้              ๑๕๒

	 	 - การออกเสียงประชามติ (Referendum)
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา

	 วันพุธที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๐๙.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องโถงอาคารรัฐสภา	๑	

นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	เป็นประธานในการเปิดสัมมนา

เรื่อง	 “หลักเกณฑ์และวิธีการโยกย้าย	 บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา	

สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน	 :	 ปัญหาและแนวทางแก้ไข”

โดยมีนายประกอบ	 รัตนพันธ์	 ประธาน

คณะกรรมาธิการการศึกษา	 เป็นผู้กล่าว

รายงาน	
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม

คณะกรรมการจัดสร้างอาคารเรียน

	 วันพฤหัสบดีที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุม

กรรมาธิการ	 หมายเลข	 ๔	 ชั้น	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 	 จรรย์โกมล	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำานวยการจัดสร้าง

อาคารเรียน	 สำาหรับนักเรียนชาวเขาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถฯ	ครั้งที่	๓/๒๕๕๖
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 ประธานรัฐสภาเป็นประธานประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของหน่วยประจำาชาติไทย

	 วันศุกร์ที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมสภา	ช้ัน	๒

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายสมศักด์ิ	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ในฐานะประธานหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	 (Inter-Parliamentary	 Union-IPU)	

สหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 (Asian-Pacific	 Parliamentarians	 Union-APPU)	

และสมัชชารัฐสภาอาเซียน	 (ASEAN	 Inter-Parliamentary	 Assembly-AIPA)	 เป็นประธาน

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปีของหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา	 หน่วยประจำา

ชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	 และหน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน	 ประจำาปี	 ๒๕๕๕	 โดยมีวาระในการพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ของคณะกรรมการดำาเนินกิจกรรมหน่วยประจำาชาติไทย	ทั้ง	๓	หน่วย	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๕	

และรับรองบัญชีการใช้จ่ายค่าบำารุงหน่วยประจำาชาติไทย	ทั้ง	๓	หน่วย	ประจำาปี	พ.ศ.	๒๕๕๕
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 ประธานรัฐสภาให้การรับรองเอกอัครราชทูตญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย

	 วันศุกร์ที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๑๔.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องรับรอง	ชั้น	๒	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ให้การรับรอง	 นายชิเกะกะชุ	 	 ชะโตะ	 เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำาประเทศไทย	 ในโอกาส

เข้ารับหน้าที่เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญ

ผู้มีอำานาจเต็มแห่งญ่ีปุ่นประจำาประเทศไทย

และเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง

ทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น	
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 นางสาวรังสิมา  รอดรัศมี ส.ส. สมุทรสงคราม 

พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

วางพานประดับพุ่มดอกไม้

	 วันอาทิตย์ที่	 ๒๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	

เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 อุทยานพระบรมราชานุสรณ์	

อำาเภออัมพวา	 จังหวัดสมุทรสงคราม	 นางสาวรังสิมา		

รอดรัศมี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสมุทรสงคราม

พรรคประชาธิปัตย์	 พร้อมด้วยข้าราชการสำานักงาน

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	 ร่วมวางพานประดับ

พุ่มดอกไม้ในนาม	 “สภาผู้แทนราษฎร”	 ถวายราชสักการะ

พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยเน่ืองในโอกาส

เป็นวันท่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย
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	ประธานรัฐสภา เป็นประธานการประชุม APPU

	 วันอังคารที่	 ๒๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการ	หมายเลข	๓๕๐๑	ชั้น	๕	อาคารรัฐสภา	๓	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธาน

รัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเชียและแปซิฟิก	(APPU)	ครั้งที่	๑/๒๕๕๖	

 ประธานรัฐสภารับยื่นหนังสือการเข้าชื่อเสนอร่าง พ.ร.บ.

การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข พ.ศ. ....

	 วันพุธที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณห้องโถง	

อาคารรัฐสภา	๑	นายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

รับยื่นหนังสือเข้าชื่อเสนอร่างพระราชบัญญัติการจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุข	

พ.ศ.	 ....	 และร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายอันเกี่ยวกับบริการสาธารณะด้าน

สาธารณสุขและที่เกี่ยวข้องบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับการบริหารราชการแผ่นดิน	 พ.ศ.	 ....	

จากนางอรพรรณ์		เมธาดิลกกุล	ในฐานะผู้แทนการเสนอกฎหมาย	พร้อมด้วยคณะเพ่ือให้รัฐสภา

พิจารณาตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐	ตามมาตรา	๑๖๓	
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 ประธานรัฐสภาและประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล 

“การประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี”

	 วันพุธที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	อาคาร

รัฐสภา	 ๑	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

และนายนิคม	 ไวรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและเยี่ยมชม

ภาพถ่ายนิทรรศการโครงการ	 “การประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี”
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 ประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา 

“ผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย”

	 วันศุกร์ที่	 ๑	 มีนาคม	๒๕๕๖	 เวลา	 ๐๙.๐๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้องประชาธิปก	 สถาบัน

พระปกเกล้า	 นายสมศักดิ์	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักศึกษาหลักสูตร	 “ผู้นำายุคใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย	 รุ่นท่ี	 ๓”	 ซ่ึงผู้เข้ารับการศึกษาประกอบด้วยกลุ่มผู้นำาเยาวชน	

นักการเมืองระดับชาติ	 และระดับท้องถิ่น	 ข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานรัฐ	

องค์กรอิสระ	พนักงานรัฐวิสาหกิจระดับบริหาร	นายทหารหรือตำารวจ	สื่อมวลชน	นักวิชาการ	

ตลอดจนผู้บริหารภาคเอกชนและภาคประชาสังคม	จำานวน	๑๒๐	คน

 ประธานรัฐสภาเป็นประธานการประชุมสถาบันพระปกเกล้า

	 วันศุกร์ที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	ณ	 ห้องรำาไพพรรณี	 สถาบัน

พระปกเกล้า	 นายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นประธานในการประชุมสภาสถาบันพระปกเกล้า	ครั้งที่	๓/๒๕๕๖	เพื่อพิจารณาขออนุมัติ

รายชื่อผู้ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำายุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย	

รุ่นที่	๑	และรุ่นที่	๒	(เพิ่มเติม)



ภ
าพ

กิจกรรม

15

 รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ

กิจกรรมแข่งขันตอบปัญหาฯ

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องประชุม

กรรมาธิการหมายเลข	๒๐๔	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๒	นายนุกูล	 	สัญฐิติเสรี	รองเลขาธิการ

สภาผู้แทนราษฎร	 เป็นประธานในการ

ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมแข่งขัน

ตอบปัญหาความรู้เ ก่ียวกับรัฐสภา	

ประจำาปี	 ๒๕๕๖	 เพ่ือพิจารณารูปแบบ

แล ะหลั ก เ กณฑ์ กิ จ ก ร ร ม แข่ ง ขั น

ตอบปัญหาความรู้ เกี่ยวกับรัฐสภา	

ประจำาปี	๒๕๕๖
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรให้การต้อนรับ

คณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๑.๓๐	 นาฬิกา	 ณ	 ห้องสารนิเทศ	

อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายเจริญ	 	 จรรย์โกมล	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ให้การ

ต้อนรับคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบล	 พนักงานส่วนตำาบล	 และ

พนักงานจ้าง	 องค์การบริหารส่วนตำาบลซากอ	 อำาเภอศรีสาคร	 จังหวัดนราธิวาส	 ในโอกาส

เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานรัฐสภา
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 ประธานรัฐสภารับยื่นเสนอร่าง พ.ร.บ. นิรโทษกรรมฯ

	 วันพฤหัสบดีที่	 ๗	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 เวลา	 ๑๒.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 บริเวณ

หน้าห้องประชุมรัฐสภา	ชั้น	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายวรชัย		เหมะ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสมุทรปราการ	 พรรคเพื่อไทย	 พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 พรรคเพื่อไทย

และพรรคร่วมรัฐบาล	 จำานวน	 ๔๑	 คน	 ยื่นเสนอร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม

แก่ผู้ซึ่งกระทำาความผิดเนื่องจากการชุมนุมทางการเมือง	 การแสดงออกทางการเมือง

ของประชาชน	พ.ศ.	....	มีทั้งหมด	๗	มาตรา	ต่อนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภา

และประธานสภาผู้แทนราษฎร

 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นผู้แทนประธานรัฐสภา

รับยื่นหนังสือให้สอบสวนกรณีเสียบบัตรแทนกัน

	 วันศุกร์ท่ี	๘	 มีนาคม	๒๕๕๖	 เวลา	๑๐.๓๐	นาฬิกา	ณ	บริเวณหน้าห้องประชุมรัฐสภา	

ช้ัน	 ๒	 อาคารรัฐสภา	 ๑	 นายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายช่ือ

พรรคประชาธิปัตย์	 ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน	 พร้อมด้วย

สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์	ได้ยื่นหนังสือต่อนายสมศักดิ์		เกียรติสุรนนท์	ประธานรัฐสภาและ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 โดยมีนายสุวิจักขณ์	 	 นาควัชระชัย	 เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร	

เป็นผู้รับแทน	 เพื่อให้สอบสวนการเสียบบัตรแทนกันในการลงมติวาระแรกของร่าง	 พ.ร.บ.	

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	....	ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเม่ือวันท่ี	๗	มีนาคมท่ีผ่านมา
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุมหารือ

ออกกฎหมายนิรโทษกรรมฯ

	 วันจันทร์ที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๐.๐๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ	

หมายเลข	๑	ชั้น	๓	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 เป็นประธานในการประชุมหารือการออกกฎหมายนิรโทษกรรมประชาชน

ที่ถูกจับกุมดำาเนินคดีจากการร่วมชุมนุมทางการเมืองเพื่อให้เกิดความปรองดอง	

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ให้การต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อย

	 วันจันทร์ที่	๑๑	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๑๓.๓๐	นาฬิกา	ณ	ห้องประชุมกรรมาธิการ

หมายเลข	๒๑๓	ช้ัน	๒	อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนที่หนึ่ง	 ให้การต้อนรับคณะกลุ่มเกษตรกรชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ	 ในโอกาสเข้าหารือ

เรื่องราคาอ้อยตกต่ำา
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 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา

	 วันจันทร์ที่	๑๓	มีนาคม	๒๕๕๖	เวลา	๐๘.๔๕	นาฬิกา	ณ	ห้องสารนิเทศ	 ชั้น	 ๑		

อาคารรัฐสภา	๑	นายเจริญ		จรรย์โกมล	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	เป็นประธาน

ในพิธีเปิดการสัมมนาเรื่อง	 “โอกาสทางการค้าการลงทุน	 และการท่องเที่ยวระหว่างไทย-

เมียนมาร์”	โดยมีนายอลงกรณ์		พลบุตร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	และประธานกลุ่มมิตรภาพ

สมาชิกรัฐสภาไทย-เมียนมาร์	กล่าวรายงาน
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๒	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมร่วมกัน

ของรัฐสภา	 ครั้งที่	 ๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	 ประธาน

รัฐสภา	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๔๐	นาฬิกา

	 เม่ือครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสมศักด์ิ	 เกียรติสุรนนท์	 ประธานรัฐสภา	 ข้ึนบัลลังก์

และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุม

เห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี

และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ี

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๑)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจาก
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การประชุมร่วมกันของรัฐสภา	คร้ังท่ี	๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารท่ี	๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 โดยมีรองประธานรัฐสภาได้ผลัดเปลี่ยน

ปฏิบัติหน้าที่	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	 (นายบุญทรง	 เตริยาภิรมย์)	 ตอบชี้แจง

จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับความตกลงฯ	ตามท่ีคณะรัฐมนตรีเสนอ

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

โดยขอให้นำาระเบียบวาระตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากเรื่อง	 ขอให้รัฐสภา	มีมติ

ให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่อง	 	รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรี	ตามแนวนโยบาย

พื้นฐานแห่งรัฐ	 รายงานของคณะกรรมาธิการ	 และญัตติในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้

ตามมาตรา	 ๑๓๖	 (๕)	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	 ๒)	 ซ่ึงท่ีประชุม

เห็นชอบ	คือ

	 ๑.	 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต

เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๑๘)

	 ๒.	 บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 ราชอาณาจักรไทย	 ในการเริ่มใช้ความตกลงระหว่างรัฐบาล

แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน	 รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 รัฐบาลแห่งสหภาพเมียนมาร์	 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย	

และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 เพื่ออำานวยความสะดวกในการขนส่ง

สินค้าและบุคคลข้ามพรมแดนที่จุดผ่านแดนเชียงของ	 ราชอาณาจักรไทยและห้วยทราย	

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว	 และจุดผ่านแดนบ่อเต็น	 สาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว	 และโมฮาน	 สาธารณรัฐประชาชนจีน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	

(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๙)

	 ต่อมา	 รองประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระเรื่องที่

ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 ขอให้รัฐสภามีมติให้วุฒิสภาพิจารณาเรื่อง	 รายงานแสดงผลการดำาเนินการ

ของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ	 รายงานของคณะกรรมาธิการ	 และญัตติ	

ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติ ได้ 	 ตามมาตรา	 ๑๓๖	 (๕) 	 ของรัฐธรรมนูญ
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แห่งราชอาณาจักรไทย	 ซึ่งวุฒิสภาเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบ

ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)	โดยที่ประชุมเห็นชอบให้นำาเรื่อง	ขอให้รัฐสภามีมติให้

สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา	 รายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบาย

พ้ืนฐานแห่งรัฐ	 ในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้	 ตามมาตรา	 ๑๓๖	 (๕)	 ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย	 ซ่ึงนายจุรินทร์	 ลักษณวิศิษฏ์	 เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระท่ี	 ๔)

ข้ึนมาพิจารณารวมกันไป	แต่ให้แยกลงมติทีละเร่ือง	ซ่ึงท่ีประชุมเห็นชอบ

	 ภายหลังสมาชิกฯ	 อภิปราย	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้สภาผู้แทนราษฎร

พิจารณารายงานแสดงผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	

ด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	

จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้	

ตามมาตรา	๑๒๗	วรรคสี่	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 จากนั้น	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้วุฒิสภาพิจารณารายงานแสดงผลการ

ดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ	 ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า

กึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา	 จึงถือว่าที่ประชุมเห็นชอบ

ให้พิจารณาเรื่องดังกล่าวในสมัยประชุมสามัญนิติบัญญัติได้	 ตามมาตรา	 ๑๒๗	 วรรคสี่	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบให้วุฒิสภาพิจารณารายงานของคณะกรรมาธิการ	

และญัตติทีละเรื่องตามลำาดับ	ด้วยคะแนนเสียงไม่มากกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนสมาชิกทั้งหมด

เท่าท่ีมีอยู่ของท้ังสองสภา	 ตามมาตรา	 ๑๒๗	 วรรคส่ี	 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ๒.	 ร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งรัฐคูเวต

เพื่อการส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องด่วนที่	๑๘)

	 เมื่อรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	

เทพกาญจนา)	ได้แถลงเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีประธานรัฐสภาได้ปฏิบัติหน้าที่ต่อ	

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	 เทพกาญจนา)	

ตอบชี้แจงจนได้เวลาพอสมควร	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบกับร่างความตกลงฯ	 ตามที่

คณะรัฐมนตรีเสนอ

	 เลิกประชุมเวลา	๑๕.๐๗	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 1๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒๐	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	

ประธานสภาผู้แทนราาษฎร	ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	เร่ิมประชุมเวลา	๑๔.๓๖	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	 ๆ	

ดังนี้

	 ๑.		พลตรี	 สนั่น	 ขจรประศาสน์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	

พรรคชาติไทยพัฒนา	 ได้ถึงแก่อนิจกรรมเมื่อวันที่	 ๑๕	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุม

ยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	๑	นาที	

	 ๒.	 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง	ลงวันที่	๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	 เรื่อง	

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง	ผู้ที่ได้รับเลือกตั้งแทนตำาแหน่ง

ที่ว่าง	 คือ	 นายพหล	 วรปัญญา	 ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 เขตเลือกตั้งที่	 ๔	

จังหวัดลพบุรี	พรรคเพื่อไทย	และประกาศสภาผู้แทนราษฎร	 ลงวันที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

เรื่อง	 ให้ผู้มีชื่ออยู่ในลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิก
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สภาผู้แทนราษฎรแทนตำาแหน่งที่ว่าง	 คือ	 นายฐนนท์ศรณ์	 เลิศฤทธิ์ศิริกุล	 ผู้สมัคร

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 ลำาดับที่	 ๗	 พรรคชาติไทยพัฒนา	 แทน	

พลตรี	สนั่น	ขจรประศาสน์

	 ท่ีประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำานายพหล	 วรปัญญา	

ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๑๒๓	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ดังนั้น	

ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๔๙๘	คน

	 ๓.	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๓	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๑๙	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคี

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	 ครั้งที่	 ๑๖	

ในประเทศไทย	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

	 ๔.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๒	เรื่อง

	 	 (๑)	 วุฒิสภาได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	จำานวน	 ๓	ฉบับ	คือ

	 	 	 ๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	

๒๘	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว

	 	 	 ๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	

๔	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว	จำานวน	๒	ฉบับ

	 	 	 	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	(ฉบับท่ี	..)	 พ.ศ.	....

	 	 	 	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	

พ.ศ.	....	(ปรับปรุงการได้รับเงินเดือนของข้าราชการทหาร)

	 	 (๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๑๑	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติออกไปเป็นกรณีพิเศษ

อีก	๓๐	วัน	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	จำานวน	๒	ฉบับ	คือ

	 	 	 ๑)	 ร่างพระราชบัญญัติเหรียญพิทักษ์เสรีชน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

นับแต่วันที่	๓	มีนาคม	๒๕๕๖

	 	 	 ๒)	 ร่างพระราชบัญญัติสถานพยาบาลสัตว์	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

นับแต่วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖
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	 ๕.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน	พ.ศ.	....

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๑	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	จำานวน	๓	ครั้ง	คือ

	 ครั้งที่	๒๙	วันพฤหัสบดีที่	๕	เมษายน	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๓๐	วันพฤหัสบดีที่	๒๖	เมษายน	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๓๑	วันพุธที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้ง	๓	ครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่ง

คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้

เล่ือนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และลงมติเห็นชอบด้วย

กับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 ตามท่ีคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา	ท้ังน้ี	ท่ีประชุมได้ลงมติ

เห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย	

โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง

ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม

ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์	 ในท้องที่อำาเภอ

พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้แถลง

หลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	(พลเอก	พฤณท์	

สุวรรณทัต)	ตอบช้ีแจง	ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ี	๑	รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	

และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ	 จำานวน	 ๓๑	 คน	 เพ่ือพิจารณา	 คณะกรรมาธิการฯ	

ประกอบด้วย
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	 ๑.	นายมานะ	คงวุฒิปัญญา	 ๒.	นายอัยยณัฐ	ถินอภัย

	 ๓.	นายสุทธิศักดิ์	วรรธนวินิจ		 ๔.	นายกิจจา	แก้วปานกัน

	 ๕.	นายนพดล	เภรีฤกษ์		 	 ๖.	นายพัฒนา	สัพโส

	 ๗.	นายปิยวัฒน์	พันธ์สายเชื้อ		 ๘.	นายพรชัย	ศรีสุริยันโยธิน

	 ๙.	นายวรชัย	เหมะ		 	 ๑๐.	นางเปล่งมณี	เร่งสมบูรณ์สุข

	 ๑๑.	นางอนุสรา	ยังตรง		 	 ๑๒.	เรืออากาศโท	อุดม	ประสิทธิ์

	 ๑๓.	นายฉัตรบดี	จารุสกุล			 ๑๔.	นายอำานาจ	ชุณหะนันทน์

	 ๑๕.	นางนฤมล	ธารดำารงค์		 ๑๖.	นายประเสริฐ	ชัยกิจเด่นนภาลัย

	 ๑๗.	นายสมโภช	สายเทพ			 ๑๘.	ร้อยโทหญิง	สุณิสา	เลิศภควัต

	 ๑๙.	นายวิชาญ	มีนชัยนันท์		 ๒๐.	นายอรรถวิชช์	สุวรรณภักดี

	 ๒๑.	นายวรงค์	เดชกิจวิกรม		 ๒๒.	นายสุทัศน์	เงินหมื่น

	 ๒๓.	นางนาถยา	เบ็ญจศิริวรรณ		 ๒๔.	นายสุทธิ	ปัญญาสกุลวงศ์

	 ๒๕.	นายธีรภัทร	พริ้งศุลกะ		 ๒๖.	นายเกรียงศักดิ์	บุญประเสริฐ

	 ๒๗.	นายกิตพล	เชิดชูกิจกุล		 ๒๘.	นายยืนหยัด	ใจสมุทร

	 ๒๙.	นางสาวเรวดี	รัศมิทัต		 ๓๐.	นายชาญชัย	ประเสริฐสุวรรณ

	 ๓๑.	นายวรศักดิ์	อิศรางกูร	ณ	อยุธยา

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ๓.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ ไข เพิ่ ม เติมร่ างพระราชบัญญัติ วิ ชาชีพ

การสาธารณสุขชุมชน	 พ.ศ.	 .....	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมา

พิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 โดยมีมติกำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็น

คณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 จำานวน	 ๒๒	 คน	

และตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๑๑	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายชลน่าน	ศรีแก้ว		 	 ๒.	นายสุรวิทย์	คนสมบูรณ์

	 ๓.	นางเปล่งมณี	เร่งสมบูรณ์สุข		 ๔.	นายเชิดชัย	ตันติศิรินทร์

	 ๕.	นางทัศนีย์	บัวคำา		 	 ๖.	นายภูดิท	เตชาติวัฒน์
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	 ๗.	นายสุรเชษฐ์	มาศดิตถ์			 ๘.		นายยุคล	ชนะวัฒน์ปัญญา

	 ๙.	นายสัมพันธ์	ตั้งเบญจผล		 ๑๐.	นายบัญญัติ	เจตนจันทร์

	 ๑๑.	นายโอชิษฐ์	เกียรติก้องชูชัย

	 ๔.	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการ

ตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ลำาดับที่	๔)

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	ในวาระท่ี	๒	โดยเร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง

คำาปรารภ	แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	๓	เพื่อเสนอ

ให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการฯ	 เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย

	 ๕.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	 (ฉบับท่ี	..)	 พ.ศ.	....

ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบ

ให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๕)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย

ช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนท่ีสอง	 ได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 ท่ีประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	 ๕	 แก้ไขมาตรา	 ๖	

จากน้ัน	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของท่ีประชุมได้ส่ังเล่ือนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๙.๐๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่คณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

เสร็จแล้ว จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	
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	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์	 เพื่อสร้างทางพิเศษสายเชื่อม

ระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษสายบางพลี	 -	 สุขสวัสดิ์	 ในท้องที่อำาเภอ

พระประแดง	จังหวัดสมุทรปราการ	พ.ศ.	....

	 ตั้งกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไข

เพิ่มเติมตามมาตรา ๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๑ ฉบับ 

คือ

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการ

ตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๒๑	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	

๑๑.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายสามารถ	 ราชพลสิทธิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายช่ือ	พรรคประชาธิปัตย์	เร่ือง	การเวนคืนพ้ืนท่ีเพ่ือก่อสร้างสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้ม	
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ถามนายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายประเสริฐ	 จันทรรวงทอง)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	กระทู้ถามของ	นายอลงกรณ์	พลบุตร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายช่ือ	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ปัญหาวิกฤติไฟฟ้า	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียน

ปฏิบัติหน้าที่

	 ๓.	 ก ระทู้ ถ ามของ 	 นายวรชั ย 	 เหมะ 	 สมาชิ กสภาผู้ แทนราษฎร	

จังหวัดสมุทรปราการ	พรรคเพื่อไทย	เรื่อง	ทิศทางพลังงานไทย	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พลังงาน

	 กระทู้ถามในลำาดับที่	๒	และ	๓	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายพงษ์ศักดิ์	

รักตพงศ์ไพศาล)	เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุม	 พิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายเกียรติ์อุดม	 เมนะสวัสดิ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดอุดรธานี	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 โครงการก่อสร้างถนนและสะพานข้ามลำาน้ำาปาว	

เส้นทางจากตำาบลศรีธาตุ 	 อำ า เภอศรีธาตุ 	 จั งหวัดอุดรธานีถึ งอำา เภอท่าคันโท	

จังหวัดกาฬสินธุ์	ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	 ครั้งที่	๑๔	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๑๔	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์	(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นายสัมพันธ์	 ตั้งเบญจผล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดสุโขทัย	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 ปัญหาน้ำาท่วมซ้ำาซากในพื้นที่เขตจังหวัดสุโขทัย	

ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี	 (นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นางวราภรณ์	 ตั้งภากรณ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ขอใช้พื้นที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

แห่งใหม่	เป็นศูนย์บริการตติยภูมิเฉพาะด้านโรคหัวใจและหลอดเลือด	มะเร็ง	อุบัติเหตุ	และ

ฉุกเฉิน	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซ่ึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 (นายชลน่าน	 ศรีแก้ว)

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ
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	 ๔.	กระทู้ถามของ	นางเยาวนิตย์	เพียงเกษ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชี

รายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การแก้ไขปัญหาขยะอันตราย	 จากโทรทัศน์	 ๒๐	 ล้านเครื่อง	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข)	

เป็นผู้ตอบ	

	 เมื่อจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธาน

ของที่ประชุมได้กล่าวนำานายฐนนท์ศรณ์	 เลิศฤทธิ์ศิริกุล	 ปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่

ตามมาตรา	 ๑๒๓	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 ดังนั้น	 ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	

๔๙๙	คน

	 จากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ

กำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน

ลำาดับที่	 ๕)	 โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	

ครั้งที่	๑๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 ท่ีประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๕	 แก้ไขมาตรา	 ๖	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตรา

จนจบร่างและได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่ 	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

ตามรัฐธรรมนูญฯ	 ทั้งนี้ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	

เพื่อแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๑๗	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพุธที่	๒๗	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๗	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายสมศักด์ิ		เกียรติสุรนนท์	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	 เร่ิมประชุมเวลา	 ๑๔.๓๘	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้น	 ได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระ

เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 และระเบียบวาระที่	 ๗	 เรื่องอื่น	 ๆ	 ขึ้นมาพิจารณาก่อน	

ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ	 เรื่องต่าง	 ๆ	

ดังนี้

	 ๑.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	พ.ศ.	....

	 ๒.	 รับทราบการพิจารณาของวุฒิสภา	จำานวน	๒	เรื่อง	

	 	 (๑)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๑๑	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภา	 เพื่อพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ	พ.ศ.	....

	 	 (๒)	 ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๑๘	

กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ได้ลงมติให้ขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงานราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษี

ประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปี	 ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	

ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่	 ๒๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ตามมาตรา	 ๑๔๖	

ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 ๓.	 เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรได้อนุญาตให้นำาเรื่อง	 ขออนุญาต

สภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณาคดีอาญา	 นายณัฐวุฒิ	 ใสยเก้ือ	 และนายสุรพล	 เกียรติไชยากร	

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระหว่างสมัยประชุม	ออกจากระเบียบวาระการประชุม	ตามข้อบังคับ

การประชุมฯ	ข้อ	๑๗๙	วรรคสอง
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	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระท่ี	 ๗

เรื่องอื่น	ๆ	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 ตั้งกรรมาธิการสามัญในคณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 แทนตำาแหน่ง

ที่ว่างลง	๑	ตำาแหน่ง	(ในระเบียบวาระที่	๗.๔)

	 ที่ประชุมได้มีมติเลือก	 นายอุกฤษณ์	 ตั๊นสวัสดิ์ 	 เป็นกรรมาธิการแทน

นายรณเทพ	อนุวัฒน์

	 ๒.	 ตั้ งกรรมาธิ การสามัญในคณะกรรมาธิ การกิ จการชายแดนไทย	

แทนตำาแหน่งที่ว่างลง	 ๑	 ตำาแหน่ง	 (ซึ่งยังมิได้บรรจุในระเบียบวาระ)	

	 ที่ประชุมได้มีมติ เลือก	 นายพหล	 วรปัญญา	 เป็นกรรมาธิการแทน

นายเอกธนัช	อินทร์รอด

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายอาญา	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๑)	

	 เน่ืองจากรองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 ได้ขอถอนร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี

เพ่ือนำาไปพิจารณาทบทวนใหม่	ซ่ึงท่ีประชุมได้มีมติยินยอมให้ถอนได้	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๕๓

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม

โดยขอให้นำาร่างพระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถ่ินพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระท่ี	๔.๓)	 ข้ึนมาพิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	 ....	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๔)	 และขอให้นำาร่างพระราชบัญญัติตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมา

พิจารณาต่อจากร่างพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๖)	

ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ	คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย	 (ฉบับที่	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๓)



ก
ารป

ระชุมสภา

๓๓

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติประกันชีวิต	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๔)

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติบำาเหน็จบำานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	 (ฉบับที่	 ..)

พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๖)

	 ๔.		ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี	

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๗)

	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไป	คือ	 ร่างพระราชบัญญัติ

การยางแห่งประเทศไทย	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ในวาระที่	 ๒	 โดยเริ่มต้นด้วย

ชื่อร่าง	คำาปรารภ	แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

ท้ังสองได้ผลัดเปล่ียนปฏิบัติหน้าท่ี	 ท่ีประชุมได้พิจารณาจนถึงมาตรา	 ๙	 จากน้ันรองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๑๒	นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันพฤหัสบดีที่	๒๘	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๑๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุม

เวลา	๑๑.๓๒	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทน
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ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายอรรถวิชช์	 สุวรรณภักดี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมของไทยและกัมพูชา	 ถามนายกรัฐมนตรี	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการสำาคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	สัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นางสาวธีรรัตน์	 สำาเร็จวาณิชย์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 นโยบายการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตกรุงเทพมหานคร	

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(พลเอก	พฤณท์	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ ถามของ	 นายสาธิต	 ปิตุ เตชะ	 สมาชิกสภาผู้ แทนราษฎร

จังหวัดระยอง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การใช้อำานาจนอกระบบแทรกแซงแต่งตั้งโยกย้าย

ข้าราชการตำารวจ	ถามนายกรัฐมนตรี	ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี	(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง)	

ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่อง

นายปัญญวัฒน์	 บุญมี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	

ได้ถึงแก่อนิจกรรม	เมื่อวันที่	๑๕	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

	 ที่ประชุมยืนไว้อาลัยเป็นเวลา	 ๑	 นาที	

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายสมบูรณ์	 อุทัยเวียนกุล	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดตรัง	 พรรคประชาธิปัตย์	 เร่ือง	 การก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำาปะเหลียน	 จังหวัดตรัง	

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	

(นายประเสริฐ	 จันทรรวงทอง)	 ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณา

กระทู้ถามนี้	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นางเปล่งมณี	 เร่งสมบูรณ์สุข	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดเลย	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การขุดลอกขยายลำาน้ำาหมัน	 ในพื้นที่ตำาบลกกสะทอน
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ตำาบลนาหอ	 ตำาบลปากหมัน	 ตำาบลนาดี	 และตำาบลด่านซ้าย	 อำาเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย

ถามรองนายกรัฐมนตรี	 (นายปลอดประสพ	 สุรัสวดี)	 เนื่องจากรัฐมนตรีติดราชการสำาคัญ

จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

สัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายพรศักดิ์	 เจริญประเสริฐ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ขอให้ขยายถนนสาย	 ๒๒๖	 ช่วงระหว่างอำาเภอ

อุทุมพรพิสัยถึงจังหวัดศรีสะเกษ	 เป็น	๔	ช่องจราจร	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	

ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม	 (พลเอก	 พฤณท์	 สุวรรณทัต)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๒๒	นาฬิกา

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 19 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	 วันพุธท่ี	๖	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	

ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายสมศักดิ์	 	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๔.๓๒	

นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	และรับรองรายงานการประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุม

เห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องต่าง	 ๆ	

ดังนี้

	 ๑.	 ประกาศสภาผู้แทนราษฎร	ลงวันที่	๑	มีนาคม	๒๕๕๖	เรื่อง	 ให้ผู้มีชื่ออยู่ใน

ลำาดับถัดไปในบัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองเลื่อนขึ้นมาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
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แทนตำาแหน่งที่ว่าง	คือ	นายจุฤทธิ์	ลักษณวิศิษฏ์	ผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบ

บัญชีรายชื่อ	ลำาดับที่	๔๖	พรรคประชาธิปัตย์	แทนนายปัญญวัฒน์	บุญมี

	 ที่ประชุมรับทราบ	 และประธานสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวนำาสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรดังกล่าว	 ปฏิญาณตนต่อที่ประชุมก่อนเข้ารับหน้าที่	 ตามมาตรา	 ๑๒๓	

ของรัฐธรรมนูญฯ	ดังนั้น	ปัจจุบันจึงมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จำานวน	๔๙๙	คน	

	 ๒.	 ผลการดำาเนินการตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	พ.ศ.	....	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

สภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๑	ครั้งที่	๓๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๑๗	

พฤษภาคม	๒๕๕๕	

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว

	 จากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติการยาง

แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๑)	 โดยเป็นการพิจารณา

ต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๗	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	

วันพุธที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

	 ที่ประชุมได้พิจารณาต่อในมาตรา	 ๙	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง

และได้ลงมติเห็นชอบในวาระที่	 ๓	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญฯ	

โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ี	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรท้ังสอง

ได้ผลัดเปลี่ยนกันดำาเนินการประชุม

	 ต่อจากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 เสนอญัตติขอเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุม	

โดยขอให้นำาร่างพระราชบัญญัติตามลำาดับดังต่อไปนี้ขึ้นมาพิจารณาต่อจากร่าง

พระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช	

พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว	 (ในระเบียบวาระ

เร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	 ๔)	 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป	ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	คือ
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	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระที่	๔.๓)

	 ๒.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น

สมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....	(ในระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	๑๔)

	 ต่อมา	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนในลำาดับถัดไปตามลำาดับ	

คือ

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมา

พิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	 (นายทนุศักดิ์	 เล็กอุทัย)	 ได้แถลง

หลักการและเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปราย	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังตอบชี้แจง

จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	๑	รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ

ฉบับน้ี	และมีมติให้ต้ังคณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	๓๑	คน	เพ่ือพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ

ประกอบด้วย

	 ๑.	นายกริช	วิปุลานุสาสน์			 ๒.	นางสาววีณา	ลิ่มสวัสดิ์

	 ๓.	นายวิบูลย์	ชัยชนะศิริวิทยา		 ๔.	นายสาโรช	ทองประคำา

	 ๕.	นายจิตรพรต	พัฒนสิน			 ๖.	นายอนุรักษ์	ตั้งปณิธานนท์

	 ๗.	นายปัญญา	จินตะเวช			 ๘.	นายจรูญพงศ์	พันธุ์ศรีนคร

	 ๙.	นางดวงแข	อรรณนพพร		 ๑๐.	นายเกียรติ์อุดม	เมนะสวัสดิ์

	 ๑๑.	นายกิตติ	สมทรัพย์		 	 ๑๒.	นายวิทยา	ทรงคำา

	 ๑๓.	นายอิทธิเดช	แก้วหลวง		 ๑๔.	นายณัฐพงษ์	สุปริยศิลป์

	 ๑๕.	นายอรรถกร	ศิริลัทธยากร		 ๑๖.	นายสหรัฐ	กุลศรี

	 ๑๗.	นายพหล	วรปัญญา		 	 ๑๘.	นางสาวอนุตตมา	อมรวิวัฒน์

	 ๑๙.	นายเรวัต	สิรินุกุล		 	 ๒๐.	นายเจริญ	คันธวงศ์

	 ๒๑.	นายวิรัตน์	กัลยาศิริ		 	 ๒๒.	นายวิรัตน์	วิริยะพงษ์

	 ๒๓.	นายสุขวิชชาญ	มุสิกุล		 ๒๔.	นายธวัช	สุรินทร์คำา
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	 ๒๕.	นายไชยวัฒน์	ไตรยสุนันท์		 ๒๖.	นายปราโมทย์คริษฐ	ธรรมคุณากร

	 ๒๗.	นายชินภัทร	วิสุทธิแพทย์		 ๒๘.	นายสิรภพ	ดวงสอดศรี

	 ๒๙.	นายธนา	เบญจาทิกุล		 ๓๐.	นางสาวพัชรี	โพธสุธน

	 ๓๑.	นายอุกฤษณ์	ตั๊นสวัสดิ์

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ลำาดับที่	๓)

	 เมื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายเสริมศักดิ์	 พงษ์พานิช)	

ได้แถลงหลักการและเหตุผล	 มีสมาชิกฯ	 อภิปรายจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ได้สั่งเลื่อนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการ

ประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๒๐.๓๒	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย	พ.ศ.	....

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 20 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๗	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ

รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีสอง	 ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	 เร่ิมประชุมเวลา	

๑๑.๒๙	นาฬิกา
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	 เมื่อครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว

นายวิสุทธิ์	 ไชยณรุณ	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่แทนประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด	ผู้ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๖	และข้อ	๑๕๕	

ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า	 ๓	 กระทู้	 เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้	

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	

ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายอรรถวิชช์	 สุวรรณภักดี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมของไทยและกัมพูชา	 ถามนายกรัฐมนตรี	 เนื่องจากรัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมาย

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภา

ผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๒.		กระทู้ถามของ	 นายนิยม	 ช่างพินิจ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดพิษณุโลก

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 โครงการรับจำานำาข้าว	 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	

(นายทนุศักดิ์	เล็กอุทัย)	เป็นผู้ตอบ

	 ๓.		กระทู้ถามของ	นายปกรณ์	 มุ่งเจริญพร	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสุรินทร์	

พรรคภูมิใจไทย	 เรื่อง	 การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำานาจ

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นายวราเทพ	รัตนากร)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๔.		กระทู้ถามของ	 นายเจะอามิง	 โตะตาหยง	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดนราธิวาส	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การลงนามสันติภาพ	 ถามนายกรัฐมนตรี	

ซึ่งรองนายกรัฐมนตรี	(ร้อยตำารวจเอก	เฉลิม	อยู่บำารุง)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไป	ตามลำาดับ	คือ

	 ๑.		กระทู้ถามของ	นายนริศ	 ขำานุรักษ์	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดพัทลุง	

พรรคประชาธิปัตย์	 เร่ือง	 มาตรการป้องกันทรัพยากรธรรมชาติท่ีดินและป่าไม้	 ถามนายกรัฐมนตรี	

ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	
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ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ	 โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามนี้รองประธานสภา

ผู้แทนราษฎร	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	 นางกุสุมาลวตี	 ศิริโกมุท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดมหาสารคาม	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทยไปทำางาน

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน	 เนื่องจากรัฐมนตรี

ติดราชการสำาคัญจึงได้มีหนังสือขอเล่ือนการตอบกระทู้ถามน้ีไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

สัปดาห์ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	กระทู้ถามของ	นายพายัพ	ป้ันเกตุ	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	แบบบัญชีรายช่ือ	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ปัญหาแหล่งน้ำาขนาดใหญ่ในจังหวัดชัยนาท	 ขาดการพัฒนา	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	(นายยุคล	ลิ้มแหลมทอง)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.		กระทู้ถามของ	 นางเปล่งมณี	 เร่งสมบูรณ์สุข	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดเลย	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การขุดลอกขยายลำาน้ำาหมัน	 ในพื้นที่ตำาบลกกสะทอน	

ตำาบลนาหอ	 ตำาบลปากหมัน	 ตำาบลนาดี	 และตำาบลด่านซ้าย	 อำาเภอด่านซ้าย	 จังหวัดเลย	

ซ่ึงเล่ือนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดท่ี	๒๔	ปีท่ี	๒	คร้ังท่ี	๑๘	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

วันพฤหัสบดีที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	โดยรองนายกรัฐมนตรี	(นายปลอดประสพ	สุรัสวดี)	

เป็นผู้ตอบ

	 เม่ือจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธานของ

ท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมา

พิจารณาก่อน	คือ	ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	....	ซึ่งคณะรัฐมนตรี	เป็น

ผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	 ๓)	

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๙	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖	

	 ภายหลังการอภิปรายของสมาชิกฯ	 และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

(นายเสริมศักด์ิ	 พงษ์พานิช)	 ตอบช้ีแจงจนได้เวลาพอสมควรแล้ว	 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	

คนท่ีหน่ึง	 ได้ส่ังเล่ือนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๗	นาฬิกา
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การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 21 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	 วันพุธท่ี	 ๑๓	 มีนาคม	 พุทธศักราช	๒๕๕๖	 มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดท่ี	 ๒๔	 ปีท่ี	 ๒	 คร้ังท่ี	 ๒๑	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายสมศักด์ิ	 	 เกียรติสุรนนท์	

ประธานสภาผู้แทนราษฎร	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๔.๕๑	นาฬิกา

	 เมื่อครบองค์ประชุมแล้ว	นายสมศักดิ์	เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร	

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 จากนั้นได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อขอนำาระเบียบวาระเรื่องที่

ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุมขึ้นมาพิจารณาก่อน	ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบการพิจารณา

ของวุฒิสภา	ดังนี้

	 ๑.		ที่ประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันอังคารที่	 ๒๖	

กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ได้พิจารณาเรื่องต่าง	ๆ	คือ

	 	 (๑)	 ลงมติตั้งกรรมาธิการร่วมกันฝ่ายวุฒิสภาเพื่อพิจารณาร่างพระราช

บัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....

	 	 (๒)	 	รับทราบรายงาน	จำานวน	๒	เรื่อง

	 	 	 ๑)	 รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม

สำาหรับปีสิ้นสุด	 วันที่	 ๓๑	 ธันวาคม	 ๒๕๕๓	 และ	 ๒๕๕๒	 และสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่	 ๓๑	

ธันวาคม	๒๕๕๔	และ	๒๕๕๓

	 	 	 ๒)	 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๒	และ	๒๕๕๓

	 ๒.	 ที่ประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๕	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๔	มีนาคม	

๒๕๕๖	 ได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ

(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ

เรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อน	ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	 ๑)	

โดยเป็นการพิจารณาต่อจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๒๐	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖

	 ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่	 ๑	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	

โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนที่หนึ่ง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 และมีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญ	จำานวน	๓๑	คน	เพื่อพิจารณา	คณะกรรมาธิการฯ	ประกอบด้วย

	 ๑.	นายเสริมศักดิ์	พงษ์พานิช		 ๒.		 นายอภิชาติ	จีระวุฒิ

	 ๓.	รองศาสตราจารย์สุขุม	เฉลยทรัพย์		๔.		นายสุรพล	ทิพย์เสนา

	 ๕.	นายขจร	จิตสุขุมมงคล		 ๖.		 นางมนพร	เจริญศรี

	 ๗.	นางสมหญิง	บัวบุตร		 ๘.		 นายสมบัติ	ศรีสุรินทร์

	 ๙.	ร้อยโท	ปรีชาพล	พงษ์พานิช		 ๑๐.	นายขจิตร	ชัยนิคม

	 ๑๑.	นายพีระเพชร	ศิริกุล		 ๑๒.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุพรรณ	กุลดิลก

	 ๑๓.	นายสุรสาล	ผาสุข		 ๑๔.		นายชัยวัฒน์	ทรัพย์รวงทอง

	 ๑๕.	นางสิรินทร	รามสูต		 ๑๖.		นางสาววิสาระดี	เตชะธีราวัฒน์

	 ๑๗.	นายอนันต์	ผลอำานวย		 ๑๘.		นางสาวลีลาวดี	วัชโรบล

	 ๑๙.	นางสาวศรีญาดา	ปาลิมาพันธ์		 ๒๐.	นายเจะอามิง	โตะตาหยง

	 ๒๑.	นายอภิชาต	ศักดิเศรษฐ์		 ๒๒.	นายสาคร	เกี่ยวข้อง

	 ๒๓.	นางมณทิพย์	ศรีรัตนา		 ๒๔.	นางสาวลักษณาวรรณ	ทองไซร้

	 ๒๕.	นายสุรเชษฐ์	มาศดิตถ์		 ๒๖.	นายชินวรณ์	บุณยเกียรติ

	 ๒๗.	คุณหญิงกัลยา	โสภณพนิช		 ๒๘.	นางนาที	รัชกิจประการ

	 ๒๙.	นางสาวศุภมาส	อิศรภักดี		 ๓๐.	นายภราดร	ปริศนานันทกุล

	 ๓๑.	นายยศวีร์	อิ่มอโนทัย

	 กำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการการปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๒)
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	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณาก่อนลำาดับที่	๓)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติทั้ง	 ๒	 ฉบับ	 ในวาระที่	 ๒	 ทีละฉบับ

ตามลำาดับ	 โดยเร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติ

เห็นชอบในวาระที่	 ๓	 ทีละฉบับ	 ตามลำาดับ	 เพื่อเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป

ตามรัฐธรรมนูญฯ	 ท้ังน้ี	 ท่ีประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	

ในร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	

พ.ศ.	 ....	 เพ่ือแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีด้วย	 โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ	 พ.ศ.	 ....	 รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่

	 ๔.	 พิจารณากรณีวุฒิสภาแก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็น

สมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	 (ในระเบียบวาระเรื่องที่ที่ประชุมเห็นชอบให้เลื่อนขึ้นมาพิจารณา

ก่อนลำาดับที่	๔)

	 ที่ประชุมได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 และได้ลงมติเห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติมของวุฒิสภา	 จึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวได้รับความเห็นชอบ

จากรัฐสภาแล้ว	ตามมาตรา	๑๔๗	(๓)	ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๔๘	นาฬิกา
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สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 รับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๒ ฉบับ คือ

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติเปล่ียนช่ือมหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร	 เป็นมหาวิทยาลัย

นวมินทราธิราช	พ.ศ.	....

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร

อาชญากรรมข้ามชาติ	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติที่วุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติม ตามมาตรา 

๑๔๗ (๓) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 2๔ ปีที่ 2
ครั้งที่ 22 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	วันพฤหัสบดีท่ี	๑๔	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร

ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๒	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายวิสุทธิ์		ไชยณรุณ	รองประธาน

สภาผู้แทนราษฎร	 คนที่สอง	 ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	 เริ่มประชุมเวลา	 ๑๑.๒๑	

นาฬิกา

	 เม่ือครบองค์ประชุมสำาหรับการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถามแล้ว	 นายวิสุทธ์ิ	

ไชยณรุณ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร	คนท่ีสอง	ปฏิบัติหน้าท่ีแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร

ขึ้นบัลลังก์และกล่าวเปิดประชุม	 ก่อนให้มีการซักถามกระทู้ถามสด	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่

ประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาที่ประชุมเพื่อของดใช้ข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๖	 และข้อ	 ๑๕๕	

ในการพิจารณากระทู้ถามสดมากกว่า	 ๓	 กระทู้	 เป็นการเฉพาะคราวในการประชุมครั้งนี้	

ซึ่งที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบ	 จากนั้นได้ดำาเนินการประชุมตามระเบียบวาระกระทู้ถามสด	

ตามลำาดับ	คือ
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	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นายอรรถวิชช์	 สุวรรณภักดี	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

กรุงเทพมหานคร	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การพบกันระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

กลาโหมของไทยและกัมพูชา	 ถามนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	

(พลอากาศเอก	สุกำาพล	สุวรรณทัต)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	นายวิรัตน์	 วิริยะพงษ์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดสุโขทัย

พรรคประชาธิปัตย์	เรื่อง	มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง	ถามนายกรัฐมนตรี	ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	 ได้รับมอบหมาย

ให้เป็นผู้ตอบ

	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นายอนันต์	 ศรีพันธ์ุ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดอุดรธานี	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 ภัยแล้ง	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	(นายปรีชา	เร่งสมบูรณ์สุข)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	กระทู้ถามของ	นายยุพราช	บัวอินทร์	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	 จังหวัดเพชรบูรณ์	

พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 การทุจริตโครงการรับจำานำาข้าว	 ถามนายกรัฐมนตรี	 เนื่องจาก

รัฐมนตรีที่ได้รับมอบหมายติดราชการสำาคัญ	 จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้

ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์ต่อไป	 ตามข้อบังคับฯ	 ข้อ	 ๑๔๗	

โดยในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามน้ีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร	 คนท่ีหน่ึง	 ได้ผลัดเปล่ียน

ปฏิบัติหน้าที่

	 ต่อจากนั้น	 ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

ระเบียบวาระกระทู้ถามทั่วไปตามลำาดับ	คือ

	 ๑.	 กระทู้ถามของ	 นางกุสุมาลวตี	 ศิริโกมุท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดมหาสารคาม	พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การบริหารจัดการเกี่ยวกับแรงงานไทย	 ไปทำางาน

ต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งเลื่อนมาจากการประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	

ปีที่	๒	ครั้งที่	๒๐	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันพฤหัสบดีที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖	โดยรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงแรงงาน	(นายเผดิมชัย	สะสมทรัพย์)	เป็นผู้ตอบ

	 ๒.	 กระทู้ถามของ	นางอนุรักษ์	บุญศล	สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	จังหวัดสกลนคร	

พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง	 อำาเภอสว่างแดนดิน	 จังหวัดสกลนคร	

ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 เน่ืองจากรัฐมนตรีท่ีได้รับมอบหมายติดราชการสำาคัญ
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จึงได้มีหนังสือขอเลื่อนการตอบกระทู้ถามนี้ไปตอบในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรสัปดาห์

ต่อไป	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๔๗

	 ๓.	 กระทู้ถามของ	 นางรัชฎาภรณ์	 แก้วสนิท	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

แบบบัญชีรายชื่อ	 พรรคประชาธิปัตย์	 เรื่อง	 โครงการพัฒนาปิโตรเลียมแหล่งดงมูล	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน	(นายพงษ์ศักดิ์	รักตพงศ์ไพศาล)	เป็นผู้ตอบ

	 ๔.	 กระทู้ถามของ	 นายวิวัฒน์ชัย	 โหตระไวศยะ	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร	

จังหวัดศรีสะเกษ	 พรรคเพื่อไทย	 เรื่อง	 การปรับปรุงซ่อมแซมถนนสาย	 บ้านตูม	 -	 ไร่เจริญ	

ที่ชำารุดเสียหาย	 ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง

มหาดไทย	(นายประชา	ประสพดี)	ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ตอบ

	 เม่ือจบวาระกระทู้ถามและครบองค์ประชุมปกติแล้ว	 ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน

ของท่ีประชุมได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมา

พิจารณาก่อน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรี

เป็นผู้เสนอ	 (ในระเบียบวาระเร่ืองท่ีท่ีประชุมเห็นชอบให้เล่ือนข้ึนมาพิจารณาก่อนลำาดับท่ี	๕)

	 เม่ือรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	

เทพกาญจนา)	ได้แถลงหลักการและเหตุผล	มีสมาชิกฯ	อภิปราย	โดยมีรองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนปฏิบัติหน้าที่	 รองนายกรัฐมนตรี	 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ	 (นายพงศ์เทพ	 เทพกาญจนา)	 ตอบชี้แจง	 จนได้เวลาพอสมควรแล้ว	

จากนั้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุมได้สั่งเลื่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว

ไปในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งต่อไป

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๖	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 12 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันจันทร์ที่	๑๘	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๑๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	ปฏิบัติ

หน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 คือ	 รับทราบ	 รายงานสรุปผล

การดำาเนินงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๖	

ของวุฒิสภา	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายและแสดงความคิดเห็น	 รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	

(นายวราเทพ		รัตนากร)	และคณะตอบชี้แจงต่อที่ประชุม	

	 ที่ประชุมรับทราบ	

	 โดยระหว่างการพิจารณา	 เรื่อง	 รับทราบรายงานสรุปผลการดำาเนินงาน

ของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจฯ	 ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง

ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ต่อมา	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา	ดังนี้
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	 ครั้งที่	๑๕	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๘	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๖	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันอังคารที่	๙	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๑๗	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๕	ตุลาคม	๒๕๕๕

	 ครั้งที่	๒๑	(สมัยสามัญทั่วไป)	เป็นพิเศษ	วันจันทร์ที่	๕	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๒๒	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันอังคารที่	๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้งห้าครั้งดังกล่าว	

	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องกระทู้ถาม	(ไม่มี)

	 จากนั้น	 ได้มีสมาชิกฯ	 (นายเกชา	 ศักดิ์สมบูรณ์)	 ประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน

ราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและ

ภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว	ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันท่ี	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	

ของรัฐธรรมนูญฯ	

	 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเร่ืองด่วน	คือ	ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระ

ที่สอง	เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	คำาปรารภ	และพิจารณาเรียงลำาดับมาตราจนถึงมาตรา	๘	ประธาน

ของที่ประชุมจึงสั่งให้เลื่อนการพิจารณามาตราดังกล่าว	 และการพิจารณามาตราอื่น	 ๆ	

ที่เหลือไปพิจารณาต่อในการประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันอังคารที่	

๑๙	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

	 โดยในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 รองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	 และรองประธานวุฒิสภา	 คนที่สอง	 ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของ

ที่ประชุม

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๒๐	นาฬิกา
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 1๓ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันอังคารที่	 ๑๙	 กุมภาพันธ์	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุม

วุฒิสภา	ครั้งที่	๑๓	(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	โดยมีนายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๑๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา

ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	 คือ	 รับทราบเหตุขัดข้องที่ไม่อาจ

บรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมสภาได้ภายในกำาหนดเวลา	 ๑๕	 วัน	 ตามข้อบังคับฯ

ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๒	กระทู้	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)	

	 จากนั้ น 	 ประธานวุฒิสภาได้ ดำ า เนินการ ให้ที่ ป ระชุมพิ จารณาเรื่ อ ง

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้ เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	 เป็นการพิจารณาต่อจาก

การประชุมวุฒิสภา	ครั้งที่	๑๒	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	วันจันทร์ที่	๑๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	

ที่ประชุมได้พิจารณาในมาตรา	๘	แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง		และลงมติ

ในวาระที่สาม	ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	ครั้งที่	๑๖	ในประเทศไทย	พ.ศ.	....	

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๒)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	

และคณะ	 ตอบช้ีแจงแล้ว	 ท่ีประชุมได้ลงมติในวาระท่ีหน่ึง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับน้ีไว้

พิจารณา	 และเน่ืองจากที่ประชุมได้มีมติให้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติโดยกรรมาธิการ



ก
าร
ป
ระ
ชุม

สภ
า

๕0

เต็มสภา	ที่ประชุมจึงได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในวาระที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	

คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่างและลงมติในวาระที่สาม	 เห็นชอบ

ด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของกรรมาธิการเต็มสภา	

เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป	

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ 	 ประธานวุฒิสภา	

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๗๐	กำาหนดให้ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังหน่ึง	ๆ

ให้บรรจุกระทู้ถามได้ไม่เกินห้ากระทู้	 แต่ถ้าหากมีกรณีจำาเป็นหรือเร่งด่วน	 ประธานวุฒิสภา

จะบรรจุกระทู้ถามเกินห้ากระทู้ก็ได้	 และเนื่องจากมีกระทู้ถามรอบรรจุเข้าระเบียบวาระ

การประชุมจำานวนมาก	 ประธานวุฒิสภาจึงอนุญาตให้บรรจุกระทู้ถาม	 จำานวน	 ๑๐	 กระทู้	

โดยประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณากระทู้ถาม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.		กระทู้ถามด่วน	 เร่ือง	 ปัญหาตลาดข้าวไทยในสหรัฐอเมริกา	 ของนายประเสริฐ		

ประคุณศึกษาพันธ์	 ถามนายกรัฐมนตรี	 (ลำาดับที่	 ๓.๑)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์	(นายณัฐวุฒิ		ใสยเกื้อ)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว	

	 ๒.	กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	ปัญหาการป้องกันและควบคุมการเกิดไฟไหม้ป่าที่ไม่มี

ประสิทธิภาพ	ของนายกฤช		อาทิตย์แก้ว	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 (ลำาดับที่	 ๓.๒)	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	(นายปรีชา		เร่งสมบูรณ์สุข)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๓.	 กระทู้ถามด่วน	 เร่ือง	 ปัญหาการลักลอบตัดไม้พยุง	 ของนายประสงค์	 นุรักษ์	

ถามนายกรัฐมนตรี	 (ลำาดับที่	 ๓.๓)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	 (นายปรีชา	 เร่งสมบูรณ์สุข)	 เป็นผู้ตอบ

กระทู้ถามดังกล่าว	

	 ๔.	กระทู้ถาม	เร่ือง	นโยบายของรัฐบาลในด้านการปฏิรูปประเทศ	ของนายคำานูณ		

สิทธิสมาน	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๘)

	 ๕.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 มาตรการติดตาม	 เร่งรัดการดำาเนินการตรากฎหมาย

ลำาดับรองตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐	

ของนายสุพจน์		เลียดประถม	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๙)	
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	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	

(นายวราเทพ		รัตนากร)เป็นผู้ตอบกระทู้ถามทั้งสองกระทู้ถามดังกล่าว

	 อนึ่ง	รัฐมนตรีซึ่งได้รับมอบหมายให้มาตอบชี้แจงกระทู้ถามมีภารกิจสำาคัญ	และ

ขอเลื่อนการตอบกระทู้ถาม	จำานวน	๕	กระทู้ถาม	ดังนี้

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ	 ของนายเจตน์		

ศิรธรานนท์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๔)	

	 ๒.	กระทู้ถาม	เรื่อง	นโยบายในการแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	

ของนายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๕)

	 ๓.	กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ความพร้อมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดการสอบสวน

ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้พนักงานสอบสวน

ฝ่ายปกครอง	ของนายสุเมธ		ศรีพงษ์	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(ลำาดับที่	๓.๖)	

	 ๔.		กระทู้ถาม	เร่ือง	ปัญหาวิกฤติการณ์น้ำาท่วมประเทศไทย	ของนายสุริยา		ปันจอร์	

ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๗)

	 ๕.		กระทู้ถาม	 เรื่อง	 การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	 ของนางนิลวรรณ		

เพชระบูรณิน	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑๐)

	 ในระหว่ างการพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ ถาม	 ประธานวุฒิสภา	

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ในการประชุมวุฒิสภา

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๔๕	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อผู้เคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	พ.ศ.	....

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการประชุมภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการค้า

ระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์	ครั้งที่	๑๖	ในประเทศไทย	พ.ศ.	....
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 1๔ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	วันอังคารที่	๒๖	กุมภาพันธ์	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๑๔	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายสุรชัย	 	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	

คนที่หนึ่ง	ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๑.๓๐	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายสุรชัย		เลี้ยงบุญเลิศชัย	รองประธาน

วุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานของที่ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ

การเกษตรและสหกรณ์พิจารณาร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	

พ.ศ.	....	(จัดตั้งกรมฝนหลวงและการบินเกษตร)	ของวุฒิสภา

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	รับทราบผลการดำาเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณา

ศึกษาของคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 การสื่อสารและโทรคมนาคม	

วุฒิสภา	เรื่อง	“โครงการการศึกษาวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมเซรามิกลำาปาง”

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๓.	รับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนประกันสังคม	สำาหรับ

ปีส้ินสุดวันท่ี	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๓	และ	๒๕๕๒	และสำาหรับปีส้ินสุดวันท่ี	๓๑	ธันวาคม	๒๕๕๔	

และ	๒๕๕๓	 	(ตามมาตรา	๒๗	แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม	พ.ศ.	๒๕๓๓	แก้ไขเพ่ิมเติม

โดยพระราชบัญญัติประกันสังคม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗)	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปราย

แสดงความคิดเห็นและรองเลขาธิการสำานักงานประกันสังคม	 (นางดุษฎี	 	 อัมรานุรักษ์)	 และ

คณะตอบชี้แจงต่อที่ประชุม

	 ที่ประชุมรับทราบ	
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	 ๔.		รับทราบรายงานผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 และ		 ๒๕๕๓	 (ตามมาตรา	 ๒๔	 แห่งพระราช

บัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๔)	 โดยมีสมาชิกฯ	 อภิปรายแสดงความคิดเห็น

และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 (นายโอฬาร	 พิทักษ์)	 และคณะตอบชี้แจง

ต่อที่ประชุม	

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๕.	ด้วยในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	 ชุดที่	 ๒๔	 ปีที่	 ๒	 ครั้งที่	 ๑๕	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันพุธที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติไม่เห็นชอบด้วย

กับการแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน	พ.ศ.	....	ของวุฒิสภา

จึงได้กำาหนดจำานวนบุคคลที่จะประกอบเป็นคณะกรรมาธิการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติดังกล่าว	 ตามมาตรา	 ๑๔๗	 (๓)	 ของรัฐธรรมนูญฯ	 จำานวน	 	 ๒๒	 คน	 และ

ได้ลงมติตั้งกรรมาธิการฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร	 จำานวน	 ๑๑	 คนแล้ว	 ที่ประชุมจึงได้มีมติ

ตั้งกรรมาธิการฝ่ายวุฒิสภา	จำานวน	๑๑	คน	ประกอบด้วย	

	 ๑.	รองศาสตราจารย์กอบกุล		พันธ์เจริญวรกุล	 ๒.	นายจตุรงค์		ธีระกนก

	 ๓.	นายจักรธรรม		ธรรมศักดิ์	 	 ๔.	นายเจตน์		ศิรธรานนท์

	 ๕.	นายดิเรก		ถึงฝั่ง	 	 ๖.	 รองศาสตราจารย์ทัศนา	บุญทอง

	 ๗.	รองศาสตราจารย์พรพันธ์ุ		บุณยรัตพันธ์ุ	 ๘.	นายวิชาญ		ศิริชัยเอกวัฒน์

	 ๙.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์	 	 ๑๐.	พลตำารวจโท	สมยศ		ดีมาก

	 ๑๑.	นายอนันต์		อริยะชัยพาณิชย์

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ทั้งนี้	ระเบียบวาระเรื่องรับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)

	 ต่อมา	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และประธานวุฒิสภาได้ผลัดเปลี่ยนกัน

ทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระ

เร่ืองด่วน	 คือ	 ร่างพระราชบัญญัติเคร่ืองหมายการค้า	 (ฉบับท่ี	 ..)	พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เร่ืองด่วนท่ี	 ๑)	 ท่ีประชุมได้พิจารณาในวาระท่ีสอง	 เร่ิมต้นด้วย

ช่ือร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และลงมติในวาระท่ีสาม

ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว
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	 จากน้ัน	 นายประสงค์	 ตันมณีวัฒนา	 รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญ

พิจารณาร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน

ราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและภาษี

ประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ผู้ได้รับมอบหมายจากประธานคณะกรรมาธิการ

วิสามัญคณะดังกล่าว	 ได้ขอขยายเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ	 จำานวน	 ๒	 ฉบับ	

คือ	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ปรับปรุงประเภทของ

หน่วยงานราชการท่ีได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียม

และภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 และร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	 (ฉบับท่ี	 ..)	

พ.ศ.	....	(ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำาหนดน้ำาหนักรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล)	ออกไป

เป็นกรณีพิเศษอีก	๓๐	วัน	นับแต่วันที่	๗	มีนาคม	๒๕๕๖	ตามมาตรา	๑๔๖	ของรัฐธรรมนูญฯ	

	 ที่ประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามที่คณะกรรมาธิการร้องขอ

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	๒)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระ

ที่สอง	 เริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และ

ลงมติในวาระที่สาม	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	 และมีมติเห็นชอบด้วย

กับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณา

ดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาเรื่องด่วนที่	๒	ประธานวุฒิสภาและรองประธานวุฒิสภา	

คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....

(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	 ไปเป็นของกรมป่าไม้)	ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร

ลงมติเห็นชอบแล้ว	(เรื่องด่วนที่	๓)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย	และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	(นายปรีชา		เร่งสมบูรณ์สุข)	ตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้

ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการ

วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๓	คน	คือ
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	 ๑.	นายกฤช		อาทิตย์แก้ว	 	 ๒.	พลเอก	เกษมศักดิ์		ปลูกสวัสดิ์

	 ๓.	นายขวัญชัย		พนมขวัญ		 ๔.	นายจรัล		จึงยิ่งรุ่งเรือง

	 ๕.	นายชลธิศ		สุรัสวดี	 	 ๖.	นางชื่นสุมน		นิวาทวงษ์

	 ๗.	นายชูชัย		เลิศพงศ์อดิศร	 ๘.	นายบุญชอบ		สุทธมนัสวงษ์

	 ๙.	นายบุญส่ง		โควาวิสารัช	 ๑๐.	นายประสาร		มฤคพิทักษ์

	 ๑๑.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ		ชิตพงศ์	 ๑๒.	นายพิสิฐ		เกตุผาสุข

	 ๑๓.	นางภารดี		จงสุขธนามณี	 ๑๔.	พลเอก	เลิศฤทธิ์		เวชสวรรค์

	 ๑๕.	พลตำารวจเอก	วงกต		มณีรินทร์	 ๑๖.	นายวัชระ		ตันตรานนท์

	 ๑๗.	นางสาวศรีสกุล		มั่นศิลป์	 ๑๘.	พันตำารวจเอก	สนธยา		แสงเภา

	 ๑๙.	นายสาย		กังกเวคิน	 	 ๒๐.	นายสิริวัฒน์		ไกรสินธุ์

	 ๒๑.	นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์	๒๒.	นายสุเมธ		ศรีพงษ์

	 ๒๓.	นายสุรจิต		ชิรเวทย์

	 โดยมีกำาหนดการแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	

๒๕๕๑	ข้อ	๑๔๒

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ในการประชุมวุฒิสภา

ในครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๘.๔๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.		ร่างพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 ๒.		ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -		 ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	 ทบวง	 กรม	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....

(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธุ์พืช	ไปเป็นของกรมป่าไม้)
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 1๕ (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ที่รัฐสภา	 วันจันทร์ที่	 ๔	 มีนาคม	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๖	 มีการประชุมวุฒิสภา	

ครั้งที่	 ๑๕	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายนิคม	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	

ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุม	เริ่มประชุมเวลา	๑๐.๑๕	นาฬิกา

	 เมื่อสมาชิกฯ	มาครบองค์ประชุมแล้ว	นายนิคม		ไวยรัชพานิช	ประธานวุฒิสภา	

นายสุรชัย	 เลี้ยงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนที่หนึ่ง	 และนางพรทิพย์	 โล่ห์วีระ	

จันทร์รัตนปรีดา	รองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ขึ้นบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องตามระเบียบวาระเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร	ชุดที่	๒๔	ปีที่	๒	ครั้งที่	 ๑๕	 (สมัยสามัญ

นิติบัญญัติ)	วันพุธที่	๒๐	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราช

บัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งคณะกรรมาธิการร่วมกันพิจารณา

เสร็จแล้วโดยที่ในคราวประชุมวุฒิสภา	 ครั้งที่	 ๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ที่	 ๒๘	

มกราคม	 ๒๕๕๖	 ที่ประชุมได้ลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้วเช่นกัน	

ดังนั้นจึงถือว่าร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้รับความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ๒.	คณะรัฐมนตรี ได้มีมติ รับทราบข้อสั ง เกตฯ	 และผลการพิจารณา

ของสำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพขีวิตคนพิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และ

ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุง	กระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	แล้ว

	 ที่ประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม

วุฒิสภา	จำานวน	๒	ครั้ง	ดังนี้	

	 ครั้งที่	๒๓	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๒	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	และ

	 ครั้งที่	๒๔	(สมัยสามัญทั่วไป)	วันจันทร์ที่	๑๙	พฤศจิกายน	๒๕๕๕
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	 ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาทั้ง	๒	ครั้ง	ดังกล่าว	

	 จากนั้น	ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องด่วน	ตามลำาดับ

ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	

ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๑)	ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระ

ที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 และพิจารณาเรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และ

ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	 พร้อมทั้งมีมติเห็นด้วยกับข้อสังเกต

ของคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ	เพื่อส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการ

ตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนภายในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	 The	 GMS	 Agreement)	 ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	

(เร่ืองด่วนท่ี	๒)	หลังจากสมาชิกฯ	อภิปราย	และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง	(นายทนุศักด์ิ		

เล็กอุทัย)	และคณะตอบชี้แจงแล้ว	ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	รับร่างพระราชบัญญัติไว้

พิจารณา	และมีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	

๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	นางกฤติกา		ปั้นประเสริฐ			 ๒.	นางกีระณา		สุมาวงศ์

	 ๓.	นางสาวเกศสิณี		แขวัฒนะ	 ๔.	พลเอก	เกษมศักดิ์		ปลูกสวัสดิ์

	 ๕.	นายคำานูณ		สิทธิสมาน		 ๖.	นางสาวจารุวรรณ		เฮงตระกูล

	 ๗.	นายชูชัย		อุดมโภชน์	 	 ๘.	นายดิเรก		ถึงฝั่ง

	 ๙.	นายเดชอุดม		ไกรฤทธิ์	 	 ๑๐.	นายธวัชชัย		บุญมา

	 ๑๑.	นายประวัติ		ทองสมบูรณ์	 ๑๒.	นายประเสริฐ		ประคุณศึกษาพันธ์

	 ๑๓.	นายปิยพันธุ์		นิมมานเหมินท์	๑๔.	นายไพบูลย์		นิติตะวัน

	 ๑๕.	นางยุวดี		นิ่มสมบุญ	 	 ๑๖.	นายวันชัย		สอนศิริ

	 ๑๗.	นายวิทวัส		บุญญสถิตย์	 ๑๘.	นางสาวศรีสกุล		มั่นศิลป์

	 ๑๙.	นายสมศักดิ์		บุญเปลื้อง	 ๒๐.	นางสาวสุมล		สุตะวิริยะวัฒน์

	 ๒๑.	พลเรือเอก	สุรศักดิ์		ศรีอรุณ	 ๒๒.	นายสุริยา		ปันจอร์

	 ๒๓.	นายโสภณ		ศรีมาเหล็ก	 	
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	 โดยกำาหนดแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑	

ข้อ	๑๔๒

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเรื่องด่วนที่	 ๒	 ประธานวุฒิสภา	

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 ๓.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....

ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว	 (เรื่องด่วนที่	 ๓)	 หลังจากสมาชิกฯ	 อภิปราย	 และ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	 (พลอากาศเอก	 สุกำาพล	 สุวรรณทัต)	 ตอบชี้แจงแล้ว	

ที่ประชุมได้ลงมติในวาระที่หนึ่ง	 รับร่างพระราชบัญญัตินี้ไว้พิจารณา	 และมีมติตั้ง

คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว	จำานวน	๒๓	คน	ประกอบด้วย

	 ๑.	พลตำารวจเอก	จงรัก		จุฑานนท์	 ๒.	พลอากาศเอก	ชาลี		จันทร์เรือง

	 ๓.	พลเอก	ชูชาติ		สุขสงวน		 ๔.	นายทวีศักดิ์		คิดบรรจง

	 ๕.	รองศาสตราจารย์นรีวรรณ		จินตกานนท์				๖.	นายบุญส่ง		โควาวิสารัช

	 ๗.	รองศาสตราจารย์ประเสริฐ		ชิตพงศ์	๘.	พลโท	พงศ์เอก		อภิรักษ์โยธิน

	 ๙.	รองศาสตราจารย์พรพันธุ์		บุณยรัตพันธุ์			๑๐.	พลโท	พอพล		มณีรินทร์

	 ๑๑.	นายพิสิฐ		เกตุผาสุข	 ๑๒.	พลโท	รวมพล		มีชูอรรถ

	 ๑๓.	พลเอก	รัชกฤต		กาญจนวัฒน์	 ๑๔.	นายวรวิทย์		วงษ์สุวรรณ์

	 ๑๕.	รองศาสตราจารย์วิชุดา		รัตนเพียร	๑๖.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์

	 ๑๗.	พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักด์ิ	 ๑๘.	 รองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ

	 	 	 	 เทวกุล	

	 ๑๙.	พลเรือเอก	ศิษฐวัชร		วงศ์สุวรรณ	 ๒๐.	 นายสมชาย		แสวงการ

	 ๒๑.	นายสุโข		วุฑฒิโชติ	 ๒๒.	นายสุรพล		ทิพย์เสนา

	 ๒๓.	พลเรือเอก	สุรศักดิ์		ศรีอรุณ	

	 โดยมีกำาหนดแปรญัตติภายใน	๗	วัน	ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑

ข้อ		๑๔๒

	 ในระหว่างการพิจารณาระเบียบวาระเร่ืองด่วนท่ี	๓	รองประธานวุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	

และรองประธานวุฒิสภา	คนที่สอง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม



ก
ารป

ระชุมสภา

๕9

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า	 ในการประชุมวุฒิสภา

ในครั้งนี้	 ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องกระทู้ถาม	 เรื่องที่คณะกรรมาธิการ

พิจารณาเสร็จแล้ว	เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๖.๐๕	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	ร่างพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำาหรับคนพิการ	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....

	 รับร่างพระราชบัญญัติไว้พิจารณา จำานวน ๒ ฉบับ ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติศุลกากร	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 (ว่าด้วยการอนุวัติการ

ตามความตกลงว่าด้วยการอำานวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน	 ภายในอนุภูมิภาค

ลุ่มแม่น้ำาโขงตอนบน	The	GMS	Agreement)

	 ๒.	 ร่างพระราชบัญญัติกำาหนดวิทยฐานะผู้สำาเร็จวิชาการทหาร	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....

การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 16 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

		 ท่ีรัฐสภา	วันอังคารท่ี	๕	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	คร้ังท่ี	๑๖	

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายสุรชัย	 เล้ียงบุญเลิศชัย	 รองประธานวุฒิสภา	 คนท่ีหน่ึง	

ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุม	เร่ิมประชุมเวลา	๑๑.๒๐	นาฬิกา

	 เม่ือสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายสุรชัย	 เล้ียงบุญเลิศชัย	 รองประธาน

วุฒิสภา	คนท่ีหน่ึง	ข้ึนบัลลังก์

	 ประธานของท่ีประชุมได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณา

เร่ืองตามระเบียบวาระเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม	ตามลำาดับ	ดังน้ี	
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	 ๑.	 คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค	 (ฉบับท่ี	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 กับท้ังผลการพิจารณาของสำานักงาน

คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคตามข้อสังเกตดังกล่าวแล้ว	

	 ท่ีประชุมรับทราบ

	 ๒.	 ด้วยนายวราเทพ		 รัตนากร	รัฐมนตรีประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	แจ้งว่ารัฐบาล

จะจัดนิทรรศการ	 “THAILAND	2020	 ก้าวใหม่เช่ือมไทยสู่โลก”	ระหว่างวันท่ี	๘	 -	 ๑๒	 มีนาคม	

๒๕๕๖	 โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานงานเล้ียงเปิดนิทรรศการในวันศุกร์ท่ี	๘	 มีนาคม	๒๕๕๖	

เวลา	 ๑๘.๐๐	 นาฬิกา	 ณ	 ลานเอนกประสงค์	 ช้ัน	 ๒	 อาคารรัฐประศาสนภักดี	 ศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ	๘๐	พรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๐	ขอเรียนเชิญสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเข้าร่วมชม

นิทรรศการ	และร่วมงานเล้ียงเปิดนิทรรศการ	ตามวัน	เวลา	และสถานท่ีดังกล่าว

	 ท่ีประชุมรับทราบ	

	 ท้ังน้ี	ระเบียบวาระเร่ืองรับรองรายงานการประชุม	(ไม่มี)

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระ

เร่ืองด่วน	 คือ	 ต้ังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเห็นสมควรเป็นกรรมการ

อัยการผู้ทรงคุณวุฒิ	 ตามมาตรา	 ๒๐	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๓	 โดยท่ีในคราวประชุมวุฒิสภา	 คร้ังท่ี	 ๙	 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 วันจันทร์ท่ี	 ๒๘	

มกราคม	๒๕๕๖	ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติให้เล่ือนการพิจารณาเร่ืองน้ีออกไปก่อน	เน่ืองจาก

เห็นว่ายังมีประเด็นท่ีฝ่ายกฎหมายจะต้องพิจารณากรณีท่ีมีผู้ร้องคัดค้าน	(นายณัฐเมศร์		เรืองพิชัยพร

กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ)	 เก่ียวกับการพ้นจากตำาแหน่งของกรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิ

ท่ีได้รับเลือกจากวุฒิสภา	 ตามมาตรา	 ๑๘	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	และประธานวุฒิสภาได้มีหนังสือสอบถามไปยังสำานักงานอัยการสูงสุด	

โดยสำานักงานอัยการสูงสุดได้ช้ีแจงว่า	 คณะกรรมการอัยการได้มีมติวินิจฉัยวาระการดำารงตำาแหน่ง

กรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิตามมาตรา	 ๑๘	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	ว่ากรรมการอัยการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีได้รับเลือกจากวุฒิสภา	(นายณัฐเมศร์		

เรืองพิชัยพร	 และนายวิรุฬห์	 	 วงค์อภิสัมโพธ์ิ)	 เร่ิมดำารงตำาแหน่งวันท่ี	๔	 เมษายน	๒๕๕๔	และ

ครบวาระดำารงตำาแหน่งวันท่ี	๓	 เมษายน	๒๕๕๖	 ซ่ึงการลงมติดังกล่าวเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย

ทั้งกระบวนการพิจารณาและเหตุผลตามกฎหมายรวมทั้งหลักนิติธรรมแล้ว	 ที่่่ประชุมจึงได้
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ดำาเนินการตามมาตรา	๒๐	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ	พ.ศ.	๒๕๕๓	

และมีมติเห็นชอบให้ต้ังคณะกรรมาธิการเพ่ือพิจารณาเสนอรายช่ือฯ	 จำานวน	 ๒๕	 คน	

ประกอบด้วย	

	 ๑.	นายเกชา		ศักดิ์สมบูรณ์			 ๒.	พลตำารวจตรี	ขจร		สัยวัตร์

	 ๓.	พลตำารวจเอก	จงรัก		จุฑานนท	์ ๔.	นายจิตติพจน์		วิริยะโรจน์

	 ๕.	นางจิตร์ธนา		ยิ่งทวีลาภา	 ๖.	นายชูชัย		เลิศพงศ์อดิศร

	 ๗.	รองศาสตราจารย์ทัศนา		บุญทอง	 ๘.	นายธีระ		สุวรรณกุล

	 ๙.	นางนิลวรรณ		เพชระบูรณิน	 ๑๐.	นายบุญส่ง		โควาวิสารัช

	 ๑๑.	นายปรเทพ	สุจริตกุล	 ๑๒.	นายปัญญา		เบ็ญจศิริวรรณ

	 ๑๓.	พลโท	พงศ์เอก		อภิรักษ์โยธิน	 ๑๔.		รองศาสตราจารย์พรพันธ์ุ		บุณยรัตพันธ์ุ

	 ๑๕.	พลตำารวจเอก	พิชิต		ควรเดชะคุปต์		๑๖.	นายมงคล		ศรีคำาแหง

	 ๑๗.	นายมหรรณพ		เดชวิทักษ์	 ๑๘.	ศาสตราจารย์วิรัติ		พาณิชย์พงษ์

	 ๑๙.	พลอากาศเอก	วีรวิท		คงศักดิ์			๒๐.	ศาสตราจารย์สม		จาตุศรีพิทักษ์

	 ๒๑.	พลเอก	สมเจตน์		บุญถนอม	 ๒๒.	นายสมชาติ		พรรณพัฒน์

	 ๒๓.	นายสุธรรม		พันธุ์ศักดิ์	 ๒๔.	นางสุอำาภา		คชไกร

	 ๒๕.	นายอนุรักษ์		นิยมเวช

	 ท้ังน้ี	ได้มีสมาชิกฯ	เสนอญัตติขอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา	พ.ศ.	๒๕๕๑

ข้อ	 ๑๐๑	 และข้อ	 ๑๐๒	 เป็นการชั่วคราวเฉพาะกรณี	 โดยให้คณะกรรมาธิการสามัญ

เพื่อพิจารณาเสนอรายชื่อฯ	 ชุดนี้ทำาหน้าที่ตรวจสอบประวัติ	 ความประพฤติและพฤติกรรม

ทางจริยธรรมของผู้ได้รับการเสนอชื่อไปในคราวเดียวกัน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	

และมีมติให้กำาหนดระยะเวลาในการดำาเนินงานภายใน	 ๖๐	 วัน	 นับแต่วุฒิสภามีมติให้ตั้ง

คณะกรรมาธิการฯ	ชุดนี้	

	 จากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	 โดยประธานของที่ประชุมได้ปรึกษาต่อที่ประชุมเพื่อขอเลื่อน

การพิจารณาระเบียบวาระกระทู้ถาม	ลำาดับที่	 ๓.๔	ลำาดับที่	 ๓.๕	 และลำาดับที่	 ๓.๓	 ขึ้นมา

พิจารณาก่อน	 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ	 ประธานของที่ประชุมจึงได้ดำาเนินการให้ที่ประชุม

พิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระกระทู้ถามตามลำาดับ	ดังนี้	

	 ๑.	 กระทู้ถาม	 เรื่อง	 ปัญหาโครงสร้างของหน่วยงานราชการ	 ของนายเจตน์		
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ศิรธรานนท์	ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามท่ี	๓.๔)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรี

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี	(นายนิวัฒน์ธำารง		บุญทรงไพศาล)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ในระหว่างการพิจารณากระทู้ถามดังกล่าว	 รองประธานวุฒิสภา	 คนท่ีหน่ึง	 และ

รองประธานวุฒิสภา	 คนท่ีสอง	 ได้ผลัดเปล่ียนกันทำาหน้าท่ีประธานของท่ีประชุม

	 ๒.	กระทู้ถาม	 เร่ือง	 ความพร้อมปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำาหนดการสอบสวน

ความผิดอาญาบางประเภทในจังหวัดอ่ืนนอกจากกรุงเทพมหานคร	 ให้พนักงานสอบสวน

ฝ่ายปกครอง	ของนายสุเมธ		ศรีพงษ์	ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	(กระทู้ถามท่ี	๓.๕)	

โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย	

(พลตำารวจโท	ชัจจ์		กุลดิลก)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 ๓.	 กระทู้ถาม	เร่ือง	การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ	ของนางนิลวรรณ		เพชระบูรณิน

ถามนายกรัฐมนตรี	 (กระทู้ถามท่ี	 ๓.๓)	 โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	(นายวรวัจน์		เอ้ืออภิญญกุล)	เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว	

	 อน่ึง	 รัฐมนตรีซ่ึงได้รับมอบหมายให้มาตอบช้ีแจงกระทู้ถามมีภารกิจสำาคัญและ

ขอเล่ือนการตอบกระทู้ถาม	จำานวน	๒	กระทู้ถาม	ดังน้ี

	 ๑.	 กระทู้ถามด่วน	เร่ือง	การออกเอกสารเผยแพร่	“๕๐	ปี	๕๐	ประเด็น	ถาม-ตอบ	

กรณีปราสาทพระวิหาร”	 ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ของนายคำานูณ	 สิทธิสมาน	

ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามท่ี	๓.๑)	

	 ๒.	กระทู้ถาม	 เร่ือง	 การดำาเนินการให้สอดคล้องกับการเข้าเป็นภาคีอนุสัญญา

สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเล	 ค.ศ.	 ๑๙๘๒	 ของนายวิชาญ	 ศิริชัยเอกวัฒน์	

ถามนายกรัฐมนตรี	(กระทู้ถามท่ี	๓.๒)	

	 ต่อจากน้ัน	 ประธานของท่ีประชุมได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า	 ในการประชุมวุฒิสภาคร้ังน้ี

ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเร่ืองท่ีคณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	 เร่ืองท่ีค้าง

พิจารณา	เร่ืองท่ีเสนอใหม่	และเร่ืองอ่ืน	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๓.๕๐	นาฬิกา	
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การประชุมวุฒิสภา
ครั้งที่ 17 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ)

	 ท่ีรัฐสภา	วันจันทร์ท่ี	๑๑	มีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	มีการประชุมวุฒิสภา	คร้ังท่ี	๑๗

(สมัยสามัญนิติบัญญัติ)	 โดยมีนายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา	 ปฏิบัติหน้าท่ีประธาน

การประชุม	เร่ิมประชุมเวลา	๑๑.๑๐	นาฬิกา

	 เม่ือสมาชิกฯ	 มาครบองค์ประชุมแล้ว	 นายนิคม	 	 ไวยรัชพานิช	 ประธานวุฒิสภา

ข้ึนบัลลังก์

	 ประธานวุฒิสภาได้กล่าวเปิดประชุม	 และได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง

ตามระเบียบวาระเร่ืองท่ีประธานจะแจ้งต่อท่ีประชุม	คือ

	 รับทราบเหตุขัดข้องท่ีไม่อาจบรรจุกระทู้ถามเข้าระเบียบวาระการประชุมวุฒิสภา

ได้ภายในระยะเวลา	๑๕	วัน	ตามข้อบังคับฯ	ข้อ	๑๖๕	วรรคสาม	จำานวน	๒	กระทู้

	 ท่ีประชุมรับทราบ

	 ต่อมา	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมวุฒิสภา

จำานวน	๓	คร้ัง	ดังน้ี	

	 คร้ังท่ี	๒๕	(สมัยสามัญท่ัวไป)	วันอังคารท่ี	๒๐	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 คร้ังท่ี	๒๖	(สมัยสามัญท่ัวไป)	เป็นพิเศษ	วันศุกร์ท่ี	๒๓	พฤศจิกายน	๒๕๕๕	และ

	 คร้ังท่ี	๒๗	(สมัยสามัญท่ัวไป)	เป็นพิเศษ	วันพุธท่ี	๒๘	พฤศจิกายน	๒๕๕๕

	 ท่ีประชุมได้รับรองรายงานการประชุมวุฒิสภาท้ังสามคร้ังดังกล่าว

	 จากน้ัน	 นายบุญส่ง	 	 โควาวิสารัช	 ประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง

พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(โอนกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า

และพันธ์ุพืช	 ไปเป็นของกรมป่าไม้)	 ได้ขอขยายระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(โอนกรมอุทยานแห่งชาติ	สัตว์ป่า	และพันธ์ุพืช

ไปเป็นของกรมป่าไม้)	 ออกไปเป็นกรณีพิเศษอีก	 ๓๐	 วันนับแต่วันท่ี	 ๒๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	

ตามรัฐธรรมนูญฯ	มาตรา	๑๔๖	

	 ท่ีประชุมมีมติให้ขยายเวลาได้ตามท่ีคณะกรรมาธิการฯ	ร้องขอ



ก
าร
ป
ระ
ชุม

สภ
า

6๔

	 ต่อจากนั้น	 ประธานวุฒิสภาได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระเรื่องด่วน	ตามลำาดับ	ดังนี้

	 ๑.	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน

ราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและ

ภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ซ่ึงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เรื่องด่วนที่	 ๑)	 ที่ประชุมพิจารณาในวาระที่สองเริ่มต้นด้วยชื่อร่าง	 คำาปรารภ	 แล้วพิจารณา

เรียงตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติในวาระท่ีสาม	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร	

	 ๒.	ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภท

ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำาปี

ที่ค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)	 ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว	

(เร่ืองด่วนท่ี	๒)	ท่ีประชุมพิจารณาในวาระท่ีสองเร่ิมต้นด้วยช่ือร่าง	 	คำาปรารภ	แล้วพิจารณาเรียง

ตามลำาดับมาตราจนจบร่าง	 และได้ลงมติในวาระท่ีสาม	 ให้แก้ไขเพ่ิมเติมร่างพระราชบัญญัติ

ดังกล่าว	 และมีมติเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการฯ	 เพ่ือส่งไปยัง

คณะรัฐมนตรีประกอบการพิจารณาดำาเนินการต่อไป

	 ในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้	 ประธานวุฒิสภาและ

รองประธานวุฒิสภา	คนที่หนึ่ง	ได้ผลัดเปลี่ยนกันทำาหน้าที่ประธานของที่ประชุม

	 หลังจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้ดำาเนินการให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง

ตามระเบียบวาระกระทู้ถาม	คือ	กระทู้ถามด่วน	เรื่อง	ผลกระทบจากนโยบายโครงการรถยนต์

คันแรกของรัฐบาล	ของนายประเสริฐ		ประคุณศึกษาพันธ์	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๒)	

โดยนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม	 (นายชัชชาติ	 	 สิทธิพันธ์ุ)	

เป็นผู้ตอบกระทู้ถามดังกล่าว

	 อนึ่ง	 รัฐมนตรีซ่ึงได้รับมอบหมายให้มาตอบช้ีแจงกระทู้ถามตามท่ีบรรจุ

ในระเบียบวาระการประชุมมีภารกิจสำาคัญ	 และขอเล่ือนการตอบกระทู้ถาม	 จำานวนส่ีกระทู้ถาม

ดังนี้	

	 ๑.	 กระทู้ถามด่วน	เร่ือง	การออกเอกสารเผยแพร่	“๕๐	ปี	๕๐	ประเด็น	ถาม-ตอบ

กรณีปราสาทพระวิหาร”	 ของกระทรวงการต่างประเทศ	 ของนายคำานูณ	 สิทธิสมาน	

ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๑)	

	 ๒.	กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือและจัดตั้ง
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ศูนย์อพยพให้กับชาวโรฮิงญา	 ของผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์	 บารู	 ถามนายกรัฐมนตรี	

(ลำาดับที่	๓.๓)

	 ๓.	กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	ชาวโรฮิงญาในประเทศไทย	ของนายประสงค์	 	นุรักษ์	

ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับที่	๓.๔)

	 ๔.	กระทู้ถามด่วน	 เรื่อง	 มาตรการเร่งด่วนในการควบคุมสถานการณ์

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ของนายเจริญ		ภักดีวานิช	ถามนายกรัฐมนตรี	(ลำาดับท่ี	๓.๕)

	 ต่อจากนั้น	 ประธานของที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมวุฒิสภา

ครั้งนี้ไม่มีการบรรจุระเบียบวาระการประชุมเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว	

เรื่องที่ค้างพิจารณา	เรื่องที่เสนอใหม่	และเรื่องอื่น	ๆ	

	 เลิกประชุมเวลา	๑๔.๑๐	นาฬิกา

สรุปผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

	 เห็นชอบด้วยกับสภาผู้แทนราษฎร จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติรถยนต์	(ฉบับท่ี	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภทของหน่วยงาน

ราชการที่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมค่าธรรมเนียมและ

ภาษีประจำาปีค้างชำาระของหน่วยงานราชการ)

	 ให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติ จำานวน ๑ ฉบับ คือ

	 -	 ร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	(ปรับปรุงประเภท

ของหน่วยงานราชการที่ได้รับการยกเว้นภาษีประจำาปีและนิรโทษกรรมภาษีประจำาปีที่ค้าง

ชำาระของหน่วยงานราชการ)	
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎรจัดกิจกรรม

แสดงองค์คว�มรู้ด้�นก�รเมืองก�รปกครอง ใน ๒๔ จังหวัดเป้�หม�ย
 

 สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : การจัด

กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน ๒๔ จังหวัด  

โดยเริ่มที่จังหวัดชลบุรีเป็นจังหวัดแรกในวันศุกร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ สนาม

หน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี  ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืน

           วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ สำานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : การจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองของประชาชน และการแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมที่แสดงองค์ความรู้ด้าน

การเมือง การปกครองใน ๒๔ จังหวัดเป้าหมาย ประจำาปี ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ – 

๒๔.๐๐ นาฬิกา เร่ิมวันศุกร์ท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่จังหวัดชลบุรี ณ สนามหน้าศาลากลาง

จังหวัดชลบุรี และในวันเสาร์ท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ณ สนามหน้าศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยภายในงานจะมีการจัดแสดง

นิทรรศการและกิจกรรมที่แสดงองค์ความรู้ด้านการเมืองการปกครอง เพื่อให้ประชาชน

มีความรู้ความเข้าใจการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ผ่านวิถีชีวิต ทัศนคติ 

ค่านิยม ความเช่ือ และวัฒนธรรมของท้องถ่ิน เพ่ือสร้างเครือข่ายพัฒนาประชาธิปไตย

ในแต่ละจังหวัด ตลอดจนเสริมสร้างและสนับสนุนบทบาทของรัฐสภา สมาชิก
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สภาผู้ แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ ให้ เป็นที่ ยอมรับ

และเป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน นอกจากนี้ จะมีการแสดง Juggling และ Bozo 

พร้อมการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง และต้ังแต่เวลา ๑๙.๓๐ นาฬิกา เป็นต้นไป จะเร่ิมการ

แสดงสลับกับการแจกของที่ระลึกให้กับประชาชนที่มาร่วมงาน

 สำาหรับโครงการดังกล่าว ฯ จัดขึ้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงเดือน

มิถุนายน ๒๕๕๖ ในพื้นที่ ๒๔ จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา ตราด ชัยภูมิ 

สุรินทร์ นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม อุดรธานี เลย กาญจนบุรี 

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ปราจีนบุรี ลำาปาง เชียงราย พะเยา อุตรดิตถ์ ลพบุรี 

นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ สุราษฎร์ธานี และกรุงเทพมหานคร

วิปฝ่�ยค้�นรับหนังสือร้องเรียนขอให้ทบทวน
ร่�ง พ.ร.บ. มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์

 วิ ปฝ่ ายค้ าน  รั บการยื่ นหนั งสื อขอให้ทบทวนร่ า งพระราชบัญญัติ   

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... จากกลุ่มสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ ระบุ ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดของเนื้อหา ขาดการมีส่วนร่วมจากนักศึกษา 

หวั่นส่งผลกระทบ และผลักภาระค่าใช้จ่ายให้กับนักศึกษามากขึ้น 

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) พร้อมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้าน 

รับหนังสือร้องเรียนจากสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

นำาโดย นายปรัชญา นงนุช ประธานสภานักศึกษาฯ ที่ขอให้ติดตามร่างพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. .... ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว โดยกลุ่มตัวแทน

นักศึกษาระบุว่า ร่างกฎหมายดังกล่าว ขาดการมีส่วนร่วมจากนักศึกษาอย่างท่ัวถึง 

แม้ในอดีตเคยมีการทำาประชาพิจารณ์แล้ว แต่มีบุคคลส่วนน้อยเท่าน้ันท่ีรับทราบ อีกท้ัง 

ไม่แน่ชัดว่าข้อเสนอจากการทำาประชาพิจารณ์ดังกล่าว ได้ถูกนำาไปปรับปรุงในร่างกฎหมายแล้ว

หรือไม่ เน่ืองจากไม่เคยมีการเผยแพร่เน้ือหาของร่างกฎหมายดังกล่าวให้นักศึกษา ซ่ึงเป็นผู้ได้รับ

ผลกระทบโดยตรงได้รับทราบ ทางกลุ่มจึงต้องการให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เผยแพร่
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ร่างกฎหมายดังกล่าว ให้นักศึกษาและประชาคม

ธรรมศาสตร์รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมขอให้

จัดเวทีแลกเปลี่ยนระหว่างผู้บริหาร นักศึกษา

และประชาคมธรรมศาสตร์  เพื่อนำาไปสู่

การมีส่วนร่วมในการทบทวนแก้ไขร่างกฎหมาย

ให้เป็นธรรม และตอบสนองต่อความต้องการ

ของประชาคมต่อไป ทั้งนี้ กลุ่มตัวแทนนักศึกษายืนยันว่า ไม่ต้องการขัดขวางกระบวนการ

การเป็นมหาวิทยาลัยในกำากับของรัฐของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แต่ต้องการให้มหาวิทยาลัย

ได้พัฒนาไปข้างหน้าด้วยความพร้อม ด้วยความรู้และความเข้าใจ และจากความร่วมมือ

และการมีส่วนร่วมโดยประชาคมจากทุกภาคส่วน

    ด้านประธานวิปฝ่ายค้าน กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการบรรจุระเบียบวาระ

เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เข้าสู่ที่ประชุม อย่างไรก็ตาม 

เมื่อมีการเสนอเข้ามาฝ่ายค้านจะหารือ และเรียกกลุ่มนักศึกษาเข้ามาให้ข้อมูล เพื่อความ

เป็นธรรมต่อไป

วุฒิสภ�จัดโครงก�รเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอก�ส ผู้ย�กจน 

และคนย�กไร้สู่พลเมืองอ�เซียน

 วุฒิสภา จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน และ

คนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน” ตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอ คืนสัญชาติไทยให้คนไทยที่เป็นผู้ไม่มี

สถานะทางทะเบียน จำานวนกว่า ๕,๙๐๐ คน

          วันท่ี ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายอโณทัย ฤทธ์ิปัญญาวงศ์ ประธานคณะกรรมการ

โครงการเฉลิมพระเกียรติปกป้องสิทธิผู้ด้อยโอกาส 

ผู้ยากจน และคนยากไร้สู่พลเมืองอาเซียน แถลงว่า            

คณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ

การพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ 

คนพิการและผู้ด้อยโอกาส และคณะกรรมาธิการ

สิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพและการคุ้มครอง
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ผู้บริโภค วุฒิสภา ร่วมกับ ๑๒ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อช่วย

เหลือประชาชนคนไทยที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนจากสาเหตุต่าง ๆ อาทิ ขาดความรู้

ความเข้าใจในกระบวนการรับรองสถานะทางทะเบียน ปราศจากเอกสารราชการ หรือบุคคล

ที่สามารถมาเป็นพยานเพื่อยืนยันสถานภาพ ทำาให้บุคคลเหล่านี้ซึ่งยังมีอยู่เป็นจำานวนมาก

ในสังคมไทยไม่สามารถเข้าถึงสิทธิพื้นฐาน อาทิ การศึกษา การรักษาพยาบาล กลายเป็น

บุคคลยากไร้ มีสถานะไม่ต่างจากคนต่างด้าว ประกอบกับการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) หรือสาร

พันธุกรรมมีค่าใช้จ่ายสูง ไม่สอดคล้องกับกลุ่มคนดังกล่าวที่มีรายได้น้อย โครงการ “ให้” 

สัญชาติคนไทยด้วยการตรวจ DNA ในครั้งนี้ จึงเป็นการช่วยเหลือบุคคลที่มีสัญชาติไทย

โดยการเกิดและผ่านการคัดกรองจากนายทะเบียน กระทรวงมหาดไทย และเพื่อเป็นการ

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 

จำานวน ๒,๙๘๑ คน กำาหนดระยะเวลาโครงการตั้งแต่บัดนี้จนถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ และ

เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำานวน 

๒,๙๘๖ คน เวลาดำาเนินโครงการตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม ๒๕๕๗

 ด้าน นายตวง อันทะไชย ประธานคณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนฯ วุฒิสภา 

กล่าวว่า ปัจจุบันมีคนไทย ๓๖ เผ่าพันธุ์ จำานวนกว่า ๔ แสนคน ที่ยังไม่สามารถพิสูจน์

สัญชาติได้ และจำาเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือ เพราะต่างเป็นคนไทย และเพื่อให้กลุ่มคน

เหล่านี้มีที่ยืนในภูมิภาคอาเซียน โครงการนี้จึงเป็นการฟื้นชีวิตใหม่ให้คนไทยที่ต้องอยู่ใน

มุมมืดมาเป็นเวลานาน

เลข�ธิก�ร IPU ร�ยง�นก�รบริห�รง�นต่อท่ีประชุมใหญ่ส�มัญประจำ�ปี ๒๕๕๕

 เลขาธิการสหภาพรัฐสภา (IPU) กล่าวรายงานการบริหารงานของคณะกรรมการ

บริหารหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา ประจำาปี ๒๕๕๕ เผย ผู้แทนรัฐสภาไทย

มีบทบาทสำาคัญเสนอให้สมาชิกรัฐสภาโลก สนับสนุนแผนสันติภาพในภูมิภาคอาหรับ 

ย้ำารัฐสภาเป็นกลไกที่ดีในการสนับสนุนการสร้างสันติภาพ

 วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายไพโรจน์ ตันบรรจง เลขาธิการหน่วยประจำาชาติไทย

ในสหภาพรัฐสภา (IPU) กล่าวรายงานการบริหารงานของคณะกรรมการบริหาร
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หน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพรัฐสภา ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี 

โดยรัฐสภาได้ส่งผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมสหภาพรัฐสภาในปีท่ีผ่านมา รวม ๖ คร้ัง

คือ การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภาคร้ังท่ี ๑๒๖ ระหว่างวันท่ี ๒๘ มีนาคม – ๕ เมษายน ๒๕๕๕

ณ กรุงกัมปาลา สาธารณรัฐยูกันดา การประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภา

ว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง ระหว่างวันท่ี ๒ - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส  

การประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมเอดส์โลกครั้งที่ ๑๙ และการประชุมเอดส์โลก

ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา  

การประชุมรัฐสภาว่าด้วยองค์การการค้าโลก ประจำาปี ๒๕๕๕   ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๖ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๕  ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส   การประชุมสมัชชาสหภาพรัฐสภา 

ครั้งที่ ๑๒๗ และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้องระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ณ นครควิเบก ประเทศแคนาดา และการประชุมรัฐสภาในโอกาสการประชุมสมัชชาใหญ่

สหประชาชาติ ระหว่างวันที่ ๓ – ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 ท้ังน้ี ในการประชุมคณะกรรมาธิการสหภาพรัฐสภาว่าด้วยปัญหาตะวันออกกลาง

นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้มีบทบาทอย่างยิ่งในการเสนอ

ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะในเวทีการประชุม

ของคณะกรรมาธิการฯ โดยได้เสนอให้สมาชิกรัฐสภา

เพ่ิมบทบาทของตนเองในการสนับสนุนแผนสันติภาพ

ในภูมิภาคอาหรับ เนื่องจากมิติการดำาเนินงาน

ด้านรัฐสภาจะเป็นกลไกที่ดีในการสนับสนุนการสร้าง

สันติภาพ รวมทั้งเป็นสิ่งท้าทายการดำาเนินงาน

ของสมาชิกรัฐสภา เนื่องจากความขัดแย้งในภูมิภาคอาหรับ ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบ  

ในภูมิภาคนี้เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบต่อภูมิภาคอื่นด้วย พร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่าย

แสดงบทบาทร่วมกัน ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งในภูมิภาคอาหรับ โดยยึดหลักการ

แห่งสันติภาพ ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และความเสมอภาคเป็นเป้าหมายหลัก
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 หน่วยประจำ�ช�ติไทยใน AIPA พร้อมยึดมั่นทำ�ง�นร่วมกับประเทศสม�ชิก

 เลขาธิการสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) กล่าวรายงานการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) ประจำาปี ๒๕๕๕ 

เผย หน่วยประจำาชาติไทยใน AIPA พร้อมยึดมั่นทำางานร่วมกับประเทศสมาชิก หวังต่อสู้

กับปัญหาและความท้าทาย นำา AIPA ไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันมากยิ่งขึ้น

        วันที่  ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ เลขาธิการ

หน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน กล่าวสรุปรายงานการบริหารงาน

ของคณะกรรมการบริหารหน่วยประจำาชาติไทยในสมัชชารัฐสภาอาเซียน ประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำาปี พ.ศ. ๒๕๕๕ ว่า ตลอดปีที่ผ่านมาคณะกรรมการสมัชชา

รัฐสภาอาเซียน ได้ดำาเนินกิจกรรมหลายโครงการ 

อาทิ การเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งของ

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ณ นครย่างกุ้ง 

การจัดการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ ๔ ระหว่าง

วันท่ี ๓๐ เมษายน - ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ท่ีรัฐสภาไทย

เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายอภิสิทธิ์   เวชชาชีวะ 

ผู้นำาฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

การประชุม โดยได้ติดตามการปฏิบัติตามข้อมติ

ของประเทศสมาชิก AIPA ที่ได้รับการรับรองการประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน 

ครั้งที่ ๓๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในปี ๒๕๕๔ พร้อมหารือเรื่องการจัดการภัยพิบัติ

และการจัดตั้งกลุ่มประสานงานของสมาชิก AIPA 

 ท้ังน้ี รัฐสภาเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม AIPA Caucus คร้ังท่ี ๕ ต่อไป

นอกจากนี้คณะกรรมการฯ ยังเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหาร AIPA และ

การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริง AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคาม

จากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๙ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้มี

การสร้างมาตรฐานความร่วมมือทางกฎหมาย และเพิ่มบทบาทในการสนับสนุน

การจัดการด้านยาเสพติดร่วมกันและมีแผนปฏิบัติการในการต่อต้านภัยคุกคามจากยาเสพติด

ปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ การเยือนสาธารณรัฐอินเดียของผู้แทนสมัชชารัฐสภาอาเซียน 
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การประชุมใหญ่สมัชชารัฐสภาอาเซียน (AIPA) คร้ังท่ี ๓๓ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตลอดจน

การประชุมคณะกรรมาธิการด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ

ด้านต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศสมาชิก AIPA ร่วมกัน

 ทั้งนี้ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา ได้กล่าวในที่ประชุมใหญ่

สมัชชารัฐสภาอาเซียน ครั้งที่ ๓๓ ณ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ว่า หน่วยประจำาชาติไทย

ในสมัชชารัฐสภาอาเซียน มีความพร้อมและยึดมั่นที่จะทำางานร่วมกับประเทศสมาชิก 

ประเทศผู้สังเกตการณ์ และสำานักงานเลขาธิการ AIPA ในการต่อสู้กับปัญหาความท้าทาย

และพร้อมนำา AIPA ไปสู่ความร่วมมือระหว่างกันให้มากยิ่งขึ้น

หน่วยประจำ�ช�ติไทยใน APPU ร�ยง�นผลง�นปี ๕๕ ต่อรัฐสภ� 
ระบุ ได้สร้�งคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ�กับประเทศในภูมิภ�ค

 หน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิก (APPU) แถลง

ผลงานรอบปีต่อรัฐสภา ระบุ ร่วมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษากับสมาชิกในภูมิภาค

ในการสร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ในพื้นที่ห่างไกล พร้อมให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในประเทศที่ขาดแคลน

          วันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา 

เรียกประชุมใหญ่สามัญประจำาปีหน่วยประจำาชาติไทยในสหภาพสมาชิกรัฐสภาเอเซีย

และแปซิฟิก (APPU) ณ ห้องประชุมรัฐสภา โดยนายเจตน์ ศิรธรานนท์ สมาชิกวุฒิสภา 

กรรมการหน่วยประจำาชาติไทยใน APPU กล่าวรายงานถึงกิจกรรมของกลุ่มในปีที่ผ่านมา

ว่า ตนพร้อมด้วยนายอภิชาต การิกาญจน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าคณะผู้แทนไทย 

เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สมาชิกรัฐสภาเอเซียและแปซิฟิกเพื่อการศึกษา (FASPPED) 

ณ สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โดยประเทศ

สมาชิก ๔๗ ประเทศ และองค์การต่าง ๆ อาทิ UNICEF ร่วมหารือเกี่ยวกับความท้าทาย

และความสำาเร็จของการศึกษาเพ่ือปวงชน รวมถึงมีการรายงานความก้าวหน้าด้านการศึกษา

เพื่อปวงชน (EFA) ในภูมิภาคโดยผู้แทนจาก UNESCO การอภิปรายเรื่องความร่วมมือ

ระหว่างองค์กร ซึ่งเน้นไปที่การพัฒนาแผนการปฏิบัติการประจำาปี ๕๕ - ๕๗ แนวทาง

การดำาเนินการใหม่ของ FASPPED ในการส่งเสริมการศึกษาเพื่อปวงชนในภูมิภาค 
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เกี่ยวกับการให้เงินทุนสนับสนุนกิจกรรมของ EFA ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้แก่อาจารย์ในพื้นที่

ห่างไกล และการพัฒนากลวิธีท่ีเหมาะสมสำาหรับการต้ังคณะกรรมการ เพ่ือให้ความช่วยเหลือ

ด้านเทคนิคแก่ประเทศที่ขาดแคลน

 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แต่งตั้งให้ประเทศไทยเป็นรองประธานคณะกรรมการ

บริหาร FASPPED มีวาระการดำารงตำาแหน่ง ๒ ปี โดยการประชุมครั้งต่อไปจะจัดขึ้นที่

สาธารณรัฐเกาหลี

สม�ชิกวุฒิสภ�วอนทุกฝ่�ยจับต�มองก�รแก้ไข

พระร�ชบัญญัติสำ�นักง�นสล�กกินแบ่งรัฐบ�ล 

 สมาชิกวุฒิสภา ระบุเห็นด้วยกับการแก้ไขพระราชบัญญัติสำานักงานสลาก

กินแบ่งรัฐบาล ทั้งนี้การแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว ควรเป็นไปเพื่อประโยชน์

ของประชาชนมากกว่านายทุนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง พร้อมวอนทุกฝ่ายช่วยกันจับตามองถึงวิธี

การและเงื่อนไขการแก้ไขพระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้

 วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายมณเฑียร  บุญตัน  สมาชิกวุฒิสภา กล่าวถึง

ความพยายามท่ีจะให้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติสำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเหตุผลหน่ึง

ที่ถูกนำามาเป็นประเด็นในการแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ การออกรางวัลสลาก

กินแบ่งรัฐบาลมักจะไปตรงกับเลขทะเบียนรถยนต์ของนักการเมือง ซึ่งส่งผลให้เกิด

การเก็งกำาไรสลากกินแบ่งรัฐบาล ท่ีตัวเลขตรงกับเลขทะเบียนรถยนต์ ส่งผลให้สลากมีราคาแพงข้ึน 

ทำาให้เกิดความชอบธรรมที่จะนำาประเด็นนี้มาเป็นเหตุผลที่จะแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าว 

ทั้งนี้เจตนารมณ์ในการแก้ไขพระราชบัญญัติ

สำานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หากเป็นไป

เพื่อการควบคุมราคาสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ป้องปรามการเล่นพนันนอกระบบ และ

ไม่เป็นการมอมเมาประชาชน รวมถึงเน้นย้ำา

ปรัชญาท่ีว่า สลากน้ันเป็นเงินของคนจน ควรท่ี

จะนำาเงินรายได้จากสลากกินแบ่งรัฐบาล 
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เพื่อไปเยียวยาคุณภาพชีวิตของคนจน ไม่ควรที่จะนำาไปปะปนกับเงินภาษีที่เกิดจากสินค้า

และบรกิารทัว่ไป  ซึง่หากการแกไ้ขพระราชบญัญตัดิงักลา่วเพือ่การนี ้ เปน็เรือ่งทีค่วรสนบัสนนุ 

แต่ถ้าจะแก้ไขเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มนายทุนกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง ตนเห็นว่าเป็นส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  

ดังนั้นจึงอยากเรียกร้องให้ทุกฝ่าย รวมถึงประชาชน ร่วมกันติดตามวิธีการและเงื่อนไข

ในการแก้ไขพระราชบัญญัติสำานักงานกินแบ่งรัฐบาลในครั้งนี้ด้วย

ประธ�นรัฐสภ�เผยยังไม่มีก�รกำ�หนดวันแถลงผลง�นรัฐบ�ล 

 ประธานรัฐสภา เผย ยังไม่กำาหนดวันแถลงผลงาน ๑ ปีของรัฐบาล ทั้งนี้

ขอให้วิปทั้ง ๓ ฝ่าย ไปหารือกันก่อน เชื่อ สถานการณ์การเมืองหลังเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ไม่เกี่ยวข้องกับการแถลงผลงานของรัฐบาล หากรัฐบาลพร้อมคงจะ

แถลงผลงานได้ทันที

 วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา 

และประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึง

การแถลงผลงาน ๑ ปีของรัฐบาลต่อรัฐสภา

ตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด ซึ่งหลายฝ่าย

คาดจะมีขึ้นภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ

กรุงเทพมหานคร ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการ

กำาหนดวันแถลงผลงาน และต้องปล่อยให้

เป็นเร่ืองของคณะกรรมการประสานงาน (วิป) ท้ัง ๓ ฝ่าย ไปหารือกัน ส่วนกรอบเวลาท่ีจะใช้

ในการแถลงจะต้องดูจากธรรมเนียมปฏิบัติที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม เชื่อว่าสถานการณ์

การเมืองภายหลังการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการแถลง

ผลงานของรัฐบาล หากรัฐบาลพร้อมเมื่อใดคงจะแถลงผลงานทันท ี เนื่องจากถือเป็นภาระ

ที่ต้องดำาเนินการตามที่รัฐธรรมนูญกำาหนด
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ประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรและประธ�นวุฒิสภ�

มอบร�งวัลภ�พถ่�ยสวดมนต์ข้�มปี

 ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา เป็นประธานในการมอบรางวัล

การประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ พร้อมชื่นชมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 

เป็นทางเลือกใหม่ในการฉลองคืนข้ามปีแบบสร้างสรรค์

     นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร 

พร้อมด้วย นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา เป็นประธาน

ในการมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ซึ่งจัดโดย 

สภาผู้แทนราษฎร สมาคมช่างภาพส่ือมวลชน และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม

สุขภาพ (สสส.) โดย ประธานรัฐสภากล่าวช่ืนชมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ท่ี สสส. ร่วมกับภาคี

เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๕๐ องค์กร นับเป็นทางเลือกใหม่ให้กับคนยุคใหม่

ในการฉลองคืนข้ามปีแบบสร้างสรรค์ 

และเป็นส่วนสำาคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุ

เมาแล้วขับ ซึ่งในปีนี้รัฐสภาเตรียมที่จะ

มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม

ดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างสมาธิ สติ 

ปัญญา ทำาให้ประชาชนใช้ชีวิตด้วยความ

ไม่ประมาท

    ด้าน ประธานวุฒิสภา กล่าวว่า การจัดประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี 

เป็นการถ่ายทอดให้เห็นภาพที่ชัดเจนถึงพลังของชาวไทย เป็นการจุดกระแสให้กับชาวพุทธ

ให้ปฏิบัติสิ่งดี ก่อให้เกิดสมาธิ และมีความหวังให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งวุฒิสภาพร้อมให้การ

สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าว

    สำาหรับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปี ได้แก่ นายภมร มานะพรชัย

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ นายประเสริฐ ขวัญมา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ 

ได้แก่ นายศศกร จิระเกียรติ  และรางวัลชมเชยอีก ๙ รางวัล
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หัวหน้�พรรครักประเทศไทยเรียกร้องสังคมติดต�มก�รทำ�หน้�ที่

ของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ

 หัวหน้าพรรครักประเทศไทย เรียกร้องสังคมติดตามการทำาหน้าที่ของอธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ)  ระบุ เรียกสอบผู้เกี่ยวข้องไม่ครบประเด็น ทั้งที่สัญญาระบุ

ชัด หากบริษัทสร้างไม่ทันกำาหนด สำานักงานตำารวจแห่งชาติมีสิทธิ์ยกเลิก

    วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

แบบบัญชีรายชื่อ พรรครักประเทศไทย เรียกร้องให้สื่อมวลชนและประชาชนติดตาม

การทำาหน้าท่ีของนายธาริต เพ็งดิษฐ์  อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) จากกรณีตรวจสอบ

ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างโรงพักทดแทน  ๓๙๖  แห่ง โดยระบุว่า ทั้งที่เรื่องดังกล่าว

มีผู้ที่เกี่ยวข้องจำานวนมาก และขณะนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษยอมรับแล้วว่า ในสัญญาจ้าง

ข้อ ๘ มีการระบุให้ผู้รับเหมาขอจ้างช่วงได้ หากได้รับความยินยอมจากสำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ แต่ที่ผ่านมาอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ บอกมาโดยตลอดว่าจ้างช่วงไม่ได้  

นอกจากน้ี ขอเรียกร้องให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ เรียกสอบ พลตำารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว 

ผู้บัญชาการตำารวจแห่งชาติ  ด้วยว่าเหตุ ใด

ถึ ง ไ ม่ ย ก เ ลิ ก สัญญาว่ า จ้ า ง กั บบริ ษั ทพี ซี ซี  

ทั้งที่สัญญาข้อ ๖ เปิดช่องให้ทำาได้ หากพบว่า

บริษัทผู้รับเหมาไม่สามารถก่อสร้างแล้วเสร็จ

ได้ทันกำาหนดเวลา สำานักงานตำารวจแห่งชาติ

มีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา และว่าจ้างผู้ รับเหมา

รายใหม่ได้
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ประธ�นรัฐสภ�เป็นประธ�นในโครงก�รเผยแพร่คว�มรู้คว�มเข้�ใจ

ท�งก�รเมืองก�รปกครอง 

 ประธานรัฐสภา เป็นประธานโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง        

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชน สำาหรับประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ที่รัฐสภา 

วันอาทิตย์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา และ

ประธานสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานในโครงการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทาง

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และส่งเสริม

การมีส่วนร่วมของประชาชนสำาหรับประชาชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ในวันอาทิตย์ที่ ๓ 

มีนาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ที่รัฐสภา โดยมีกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชน 

จากภาคอีสาน จำานวน ๕๐๐ คน เข้าร่วมโครงการ 

 โครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๓ – ๕ มีนาคม ๒๕๕๖

โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการรับฟังการบรรยายถึงอำานาจหน้าท่ีของฝ่ายนิติบัญญัติ เร่ืองเก่ียวกับ

การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และการมีส่วนร่วมของประชาชน บทบาทอาสาพัฒนาประชาธิปไตย แลกเปล่ียนความคิดเห็น

กับบุคคลในวงงานรัฐสภา และการแบ่งกลุ่มระดมสมอง เพื่อนำาไปสู่การประยุกต์ใช้

และถ่ายทอดวิถีประชาธิปไตย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

ในเร่ืองดังกล่าว ก่อให้เกิดความร่วมมือและเป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างรัฐสภากับประชาชน

เพื่อนำาไปสู่การประยุกต์ใช้ประชาธิปไตยในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

สอดคล้องกับสภาพสังคมของแต่ละพื้นที่ สำาหรับโครงการดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทุกสัปดาห์ไปจนถึงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖ รวมจำานวน ๑๐ รุ่น
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ประธ�นวุฒิสภ�เปิดโครงก�ร วุฒิสภ� : ห้องเรียนประช�ธิปไตย ครั้งที่ 3

 ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ วุฒิสภา : ห้องเรียน

ประชาธิปไตย ครั้งที่ ๓ พร้อมบรรยายเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเมืองการ

ปกครองในระบอบประชาธิปไตย และตอบข้อซักถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายนิคม 

ไวยรัชพานิช ประธานวุฒิสภา เป็นประธานในพิธี

เปิดโครงการ วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย 

คร้ังท่ี ๓ ณ ห้องประชุมรัฐสภา อาคารรัฐสภา

พ ร้ อ มบ ร ร ย าย ให้ กั บ ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม โ ค ร ง ก า ร 

ซึ่ งประกอบด้วยนักเรียนระดับอาชีวศึกษา

และมัธยมศึกษาจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร 

นนทบุรี และปทุมธานี รวมกว่า ๕๐๐ คน 

โดยประธานวุฒิสภาได้ ให้ความรู้ เกี่ ยวกับ

อำานาจหน้าที่ของวุฒิสภา ขั้นตอนการพิจารณากฎหมาย การประชุมสภาผู้แทนราษฎร

และวุฒิสภา ระบบรัฐสภา และกระบวนการทางนิติบัญญัติ อาทิ ที่มาและความจำาเป็น

ของการมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา เพ่ือเข้ามาทำาหน้าท่ีพิจารณาออกกฎหมาย

ดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน ตั้งกระทู้ถามเพื่อตรวจสอบการทำางานของรัฐบาล 

นอกจากนี้ ยังได้ตอบข้อซักถามของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ เป็นไปได้หรือไม่

ที่จะให้นักเรียน นักศึกษาสวมใส่ชุดธรรมดาไปเรียน จะได้ไม่เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์

ของสถาบัน เพื่อลดปัญหาการทะเลาะวิวาท ประธานวุฒิสภากล่าวว่า เป็นข้อเสนอที่ดี 

และอาจเป็นไปได้ในเรื่องของการให้สิทธิเด็กในเรื่องแต่งกาย แต่ต้องมีขีดจำากัด เพื่อให้เกิด

ความมีระเบียบเรียบร้อย นอกจากนี้ยังได้ตอบข้อซักถามที่ว่า ประเทศไทยกำาลังจะก้าวเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน เร่ืองของการเดินทางยังมีปัญหารถติด และเกิดอุบัติเหตุบ่อย ส่งผลให้

ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหาย เนื่องจากต่างชาติมองว่าประเทศไทยมีความเสี่ยง 

โดยประธานวุฒิสภา กล่าวว่า อุบัติเหตุเกิดจากความประมาท ไม่เคารพกฎจราจร สภาพ

ร่างกายไม่พร้อม ดังน้ันทุกคนท่ีใช้รถใช้ถนนต้องคำานึงถึงส่ิงเหล่าน้ี เพื่อป้องกันอันตราย

ที่อาจเกิดขึ้นกับตัวเองและผู้คนรอบข้าง สำาหรับโครงการ วุฒิสภา : ห้องเรียนประชาธิปไตย 

จัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา ให้เกิดขึ้น

กับเยาวชนโดยเปิดโอกาสใหเ้รียนรู้ผ่านสถานที่จริง
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สำ�นักง�นเลข�ธิก�รสภ�ผู้แทนร�ษฎรจัดอบรมคัดล�ยมือ

อักษรแบบรัตนโกสินทร์ 

 สำ า นักงานเลขา ธิการสภา ผู้แทนราษฎร จัดอบรมคัดลายมือ อักษร

แบบรัตนโกสินทร์ เพ่ือจารึกลงในรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทยจำาลอง แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย จาก ๖๐ โรงเรียน 

ในวันศุกร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ พร้อม

เตรียมคัดเลือกโรงเรียนเพื่อร่วมแข่งขัน

ประกวดคัดลายมือ รอบชิงชนะเลิศในวันท่ี 

๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

 นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย 

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธาน

ในพิ ธี เปิ ดการอบรมคัดลายมืออั กษร

แบบรัตนโกสินทร์ เพ่ือจารึกลงในรัฐธรรมนูญ

ฉบับสมุดไทยจำาลอง แก่นักเรียนระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย ๑๘๐ คน จาก ๖๐ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันศุกร์ที่ 

๘ มีนาคม ๒๕๕๖  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องประชุมกรรมาธิการหมายเลข ๒๑๓ – ๒๑๖ ช้ัน ๒

อาคารรัฐสภา ๒ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ลิขิตสำานักอาลักษณ์และเครื่องราช

อิสริยาภรณ์ สำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้ทำาหน้าที่จารึกรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย 

เป็นวิทยากรในการอบรม ทั้งนี้ จะมีการคัดเลือกโรงเรียนเพื่อเข้าร่วมแข่งขันประกวด

คัดลายมือในรอบชิงชนะเลิศ   ในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

 สำาหรับการอบรมคัดลายมืออักษรแบบรัตนโกสินทร์เพื่อจารึกลงในรัฐธรรมนูญ       

ฉบับสมุดไทยจำาลอง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย

และให้ผู้เข้าร่วมการอบรมตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินงานด้านนิติบัญญัติ

ของรัฐสภา ผ่านกระบวนการจัดทำารัฐธรรมนูญฉบับสมุดไทย อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์ภาษา

และร่วมกันจรรโลงวัฒนธรรมทางด้านภาษาที่ดีงามของไทยสืบไป
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ประธ�นรัฐสภ�รับร่�งพระร�ชบัญญัตินิรโทษกรรม

จ�กสม�ชิกฯ พรรคเพื่อไทย

 ประธานรัฐสภา รับการย่ืนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรม จากสมาชิก

สภาผู้แทนราษฏรพรรคเพื่อไทย ระบุ นำาเข้าระเบียบวาระการประชุมได้ภายใน ๑ สัปดาห์ 

แนะทุกฝ่ายหันหน้าคุยกันและคำานึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง  

     วันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ นายสมศักด์ิ เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา 

และประธานสภาผู้แทนราษฎร รับการย่ืนร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมแก่ผู้ซ่ึงกระทำา

ความผิดเน่ืองจากการชุมนุมทางการเมือง การแสดงออกทางการเมืองของประชาชน 

พ.ศ. .... จากนายวรชัย เหมะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดสมุทรปราการ และคณะ 

ท้ังน้ี ประธานรัฐสภา ระบุจะตรวจสอบความถูกต้อง

และนำาเข้าบรรจุในระเบียบวาระการประชุมสภาได้

ภายใน ๑ สัปดาห์ ส่วนจะพิจารณาเมื่อใดนั้น  

ข้ึนอยู่กับสมาชิกฯ ท้ังน้ี ส่วนตัวแล้วสนับสนุน

แนวทางการปรองดอง แต่เร่ืองของรายละเอียด

ทุกฝ่ายต้องหันหน้าคุยกัน และต้องนึงถึงประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นหลัก หากทุกฝ่ายมีเจตนาที่ดี เชื่อว่าทุกอย่าง

จะดำาเนินการไปด้วยดี และเห็นว่าปัญหาน้ีไม่ควรนำามาพูดในสภา ควรคุยกันนอกรอบจะดีกว่า

 ต่อข้อถามว่าเงื่อนไขขึ้นอยู่กับคนต่างแดนหรือไม ่ ประธานรัฐสภากล่าวยืนยัน

ว่า ไม่เกี่ยวกับคนต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับคนที่อยู่ในประเทศจะต้องพูดคุยกัน

วิปฝ่�ยค้�นเรียกร้องประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรสอบ
กรณีมีก�รกดบัตรแทนกันในที่ประชุมสภ�ผู้แทนร�ษฎร

 วิปฝ่ายค้าน ย่ืนหนังสือต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ขอให้สอบสวนการกดบัตรลงคะแนนแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในท่ีประชุม

เมื่อวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ก่อนลงมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ระบุนับจำานวนจริงออกเสียงแทนกันอย่างน้อย ๑๓๘ เสียง 
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 วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ประธานคณะกรรมการ

ประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ยื่นหนังสือถึง นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ผ่านนายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

เพ่ือขอให้สอบสวนกรณีการออกเสียงลงคะแนนแทนกันของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในการ

ประชุมเม่ือวันท่ี ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ซ่ึงเกิดข้ึนในข้ันการตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนลงมติ

รับหลักการในวาระท่ี ๑ ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. . . . . 

โดยมีนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นผู้ทำาหน้าที่

ประธานในที่ประชุมขณะนั้น ตรวจสอบองค์ประชุมด้วยวิธีใช้เครื่องออกเสียงลงคะแนน 

นับได้ ๒๖๕ คน แต่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทักท้วง เน่ืองจากเห็นว่าผลการตรวจสอบขัดแย้ง

กับองค์ประชุมจริงท่ีมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์ กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ฝ่ายค้าน รวมจำานวน ๖ คน ทำาให้จะต้องมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรครัฐบาล

อยู่ในที่ประชุมจำานวน ๒๕๙ คน แต่เมื่อนับจำานวนสมาชิกที่อยู่ในห้องประชุมจริงมีเพียง 

๑๒๑ คน รวมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านแล้ว ซ่ึงย่อมหมายถึงมีการกดบัตรแทนกัน 

๑๓๘ เสียงเป็นอย่างต่ำา

    นายจุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า การกดบัตรแทนกันถือเป็นการกระทำาที่ผิด

รัฐธรรมนูญ ผิดกฎหมาย ผิดจริยธรรม และผิดข้อบังคับการประชุมฯ จึงต้องการให้ประธานสภาฯ 

สอบสวนให้ปรากฏข้อเท็จจริง และดำาเนินการกับผู้กระทำาผิด พร้อมแจ้งให้วิปฝ่ายค้าน 

รวมถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ทราบความจริงด้วย
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รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธ�นในพิธีเปิด

ก�รสัมมน�“โอก�สท�งก�รค้� ก�รลงทุน และก�รท่องเที่ยว

ระหว่�งไทย - เมียนม�ร์” 

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา 

“โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวระหว่างไทย-เมียนมาร์” เผย สหภาพเมียนมาร์

เป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนที่ได้รับความสนใจในการร่วมลงทุน ระบุเป็นโอกาสดีที่จะ

ศึกษาข้อมูลไว้สำาหรับทำาธุรกิจ เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างมั่นคงร่วมกัน

 วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร 

คนที่หนึ่ง เป็นประธานเปิดการสัมมนา “โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ระหว่างไทย-เมียนมาร์” โดยได้กล่าวว่า 

ประเทศไทยและอีก ๙ ประเทศ กำาลัง

มุ่งหน้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

อย่างเต็มรูปแบบในปี ๒๕๕๘ ซ่ึงเร่ืองของ

เศรษฐกิจถือว่าอยู่ในความสนใจ เน่ืองจาก

จะมีการเปิดเสรีด้านการค้าและธุรกิจ ลดภาษี

การค้า เคลื่อนย้ายการลงทุนและแรงงาน

อย่างเสรีมากขึ้น จึงถือเป็นโอกาสดีของภาคอุตสาหกรรมของไทยที่จะขยายตัวสู่ประเทศ

เพื่อนบ้านได้มากขึ้น ซึ่งประเทศหนึ่งในกลุ่มอาเซียน ที่ได้รับความสนใจอย่างมาก

จากหลายประเทศ คือ สหภาพเมียนมาร์  เพราะอยู่ ระหว่างการเปลี่ยนผ่าน

สู่ความเป็นประชาธิปไตย เปิดประเทศรับนักลงทุนต่างชาติมากขึ้น บูรณะด้านเศรษฐกิจ 

สาธารณูปโภค มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยว 

พม่าจึงมีความสำาคัญอย่างมากต่อเศรษฐกิจไทย จึงถือเป็นเรื่องดีอย่างยิ่ง หากได้มี

การศึกษาถึงข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ไว้สำาหรับการเตรียมความพร้อมในการทำาธุรกิจร่วมกัน 

เพื่อนำาไปสู่การพัฒนาด้านเศรษฐกิจให้เจริญมั่นคงร่วมกันต่อไป

 ทั้งนี้ ในการสัมมนาข้างต้น นายอลงกรณ์ พลบุตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

และประธานกลุ่มมิตรภาพไทย-เมียนมาร์ ได้กล่าวปาฐกถา เรื่อง “ความสำาคัญของ
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เมียนมาร์ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย” นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา คณะกรรมการ

สภาธุรกิจไทย - เมียนมาร์ นายชรินทร์ หาญสืบสาย สมาชิกวุฒิสภา และรองประธาน

กลุ่มมิตรภาพฯ นายดุลยภาค ปรีชารัชช อาจารย์ประจำาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา 

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ กรรมการบริหาร

หอการค้าไทย ได้ร่วมกันอภิปรายในหัวข้อ “โอกาสทางการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

ระหว่างไทย - เมียนมาร์

รองประธ�นสภ�ผู้แทนร�ษฎรเผยผลห�รือนิรโทษกรรม

ระบุทุกฝ่�ยเห็นควรให้ปล่อยตัวชั่วคร�วผู้ชุมนุม

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนท่ีหน่ึง เผยหลังร่วมหารือแนวทางนิรโทษกรรม

เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม ระบุ ทุกฝ่ายเห็นควรให้ปล่อยตัวชั่วคราว

ผู้ชุมนุม  ย้ำาทำาเพื่อประโยชน์ของประชาชน   

 วันท่ี ๑๑ มีนาคม ๒๕๕๖ นายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร

คนที่หนึ่ง ให้สัมภาษณ์หลังร่วมหารือแนวทาง

นิรโทษกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคม

กับตัวแทนจากพรรคเพื่อไทย กระทรวงกลาโหม 

แนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ 

(นปช.) กลุ่มพลังประชาธิปไตย และนายเรืองศักด์ิ 

งามสมภาค สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทย

จากการหารือเบื้องต้นทุกฝ่ายต้องการให้เกิดการความปรองดอง ลดความขัดแย้ง 

เพื่อสร้างความสงบให้เกิดขึ้น ส่วนหลักการที่เห็นร่วมกันคือ การให้อภัยควบคู่กับการ

แสดงออกถึงความสำานึกและรับผิดชอบ ซึ่งรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขในหลักการนี้  

จะออกมาในรูปแบบใดเป็นสิ่งที่ทุกฝ่ายจะต้องหารือร่วมกัน นอกจากนี้เห็นว่า ควรที่จะ

ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาคดีการเมืองที่ถูกควบคุมตัวอยู่เป็นการชั่วคราว เพื่อให้มีสิทธิเสรีภาพ

ในการต่อสู้คดี ส่วนรายละเอียดจะต้องมีการพูดคุยกันต่อไป และขอย้ำาว่าการเชิญตัวแทน

จากกลุ่มต่าง ๆ เข้าร่วมหารือทำาเพื่อประโยชน์ของประชาชน ไม่ใช่เพื่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง



รอ
บ
รั้ว

สภ
า

8๔

 รองประธานสภาผู้แทนราษฎรฯ  กล่าวด้วยว่า ตนจะพยายามอธิบายทำาความ

เข้าใจกับหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รวมถึงแกนนำาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 

(พธม.) ให้เข้าร่วมหารือ เพื่อนำาความสงบให้เกิดกับชาติบ้านเมือง ทั้งนี้การประชุม

ดังกล่าว  ได้เชิญตัวแทนจาก ๑๐ กลุ่ม คือ กระทรวงกลาโหม พรรคเพื่อไทย พรรคประชาธิปัตย์ 

พรรคภูมิใจไทย แกนนำาองค์การพิทักษ์สยาม นปช.  พธม.  นางนิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม สมาคม

ผู้ประกอบการวิสาหกิจในย่านราชประสงค์ และนายแพทย์ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ เข้าร่วมประชุม 

แต่มีเพียง ๖ กลุ่มข้างต้นเท่าน้ันท่ีตอบรับข้อเสนอ ส่วนนางนิชา ไม่ได้เข้าร่วมประชุม แต่ได้ส่ง

เอกสารแสดงความคิดเห็นมายังที่ประชุมแทน

q r
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‘โอบามา’ เสนอร่างกฎหมายเปิดทางให้ผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายเป็นพลเมือง
  

 “โอบามา” เตรียมเสนอร่างกฎหมาย เปิดทางคนเข้าเมืองผิดกฎหมาย 

เป็นพลเมืองถาวรภายใน ๘ ปี

 วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีบารัค โอบามา เตรียมเสนอ

ร่างกฎหมายที่จะเปิดทางให้ผู้ที่ลอบเข้าอเมริกา

อย่างผิดกฎหมาย ได้เป็นผู้อาศัยถาวรที่ถูกกฎหมาย

ภายในระยะเวลา ๘ ปี

 ร่างกฎหมายฉบับนี้ยังจะมีการเสนอให้

งบประมาณเพื่อความมั่นคงและบังคับให้นายจ้าง

ตรวจสอบสถานะพลเมืองของลูกจ้างรายใหม่ภายใน 

๔ ปี นอกจากนั้น ผู้ลอบเข้าประเทศอย่างผิดกฎหมาย

ยังจะสามารถยื่นขอวีซ่า “ผู้ที่จะโอนย้ายถิ่นฐาน

อย่างถูกกฎหมาย” ประเภทพิเศษ ซึ่งจะอยู่ในข้อเสนอในร่างกฎหมายนี้

 ที่ผ่านมา ทำาเนียบขาวได้เน้นย้ำาถึงความสำาคัญของการปูทางไปสู่สถานภาพ

พลเมือง แก่ผู้อพยพท่ีพำานักอยู่ในอเมริกาอย่างผิดกฎหมายจำานวน ๑๑ ล้านคน แต่นักการเมือง

พรรครีพับลิกันจำานวนมากมองว่าจำาเป็นต้องดูแลเขตแดนของประเทศให้เรียบร้อยก่อน

 ประธานาธิบดีบารัค  โอบามา
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 นอกจากทำาเนียบขาวแล้ว รัฐสภาสหรัฐก็กำาลังร่างกฎหมายอพยพเกี่ยวกับ

ผู้อพยพเช่นกัน โดยสภาผู้แทนราษฎรซึ่งพรรครีพับลิกันมีเสียงข้างมาก ได้เจรจาข้อเสนอ

เกี่ยวกับคนเข้าเมืองมาหลายปีแล้ว และสมาชิกวุฒิสภา ๔ คน จากพรรครีพับลิกัน และ 

๔ คน จากพรรคเดโมแครต ได้ประกาศข้อตกลงของเนื้อหาในร่างกฎหมายอพยพย้าย

ถิ่นฐานอย่างคร่าว ๆ 

รัฐบาลญี่ปุ่นเสนอชื่อผู้ชิงตำ แหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่นต่อรัฐสภา

 วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

นายโยชิฮิเดะ ซูกะ โฆษกอาวุโสรัฐบาล

ญี่ปุ่นกล่าวว่า รัฐบาลมีแนวโน้มเสนอ

รายชื่อผู้ชิงตำาแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลาง

ญี่ปุ่น (บีโอเจ) ต่อรัฐสภา หลังนายก

รัฐมนตรีชินโซ อาเบะ เดินทางกลับจาก

การเยือนสหรัฐ

 นายซูกะกล่าวในการแถลงข่าวว่า นายอาเบะจะพิจารณาเก่ียวกับผู้ท่ีจะมาดำารง

ตำาแหน่งผู้ว่าการบีโอเจต่อจากนายมาซาอากิ ชิรากาวา ผู้ว่าการคนปัจจุบัน รวมถึงผู้จะชิง

ตำาแหน่งรองผู้ว่าการบีโอเจทั้ง ๒ ตำาแหน่ง ภายหลังการประชุมสุดยอดกับประธานาธิบดี

บารัค โอบามาของสหรัฐที่กรุงวอชิงตัน 

 นายอาเบะกล่าวว่าผู้ชิงตำาแหน่งระดับสูงของบีโอเจจะต้องเป็นผู้ที่สามารถ

ดำาเนินนโยบายทางการเงินเชิงรุก และเข้าใจแผนการด้านเศรษฐกิจของเขาที่มีวัตถุประสงค์

เพื่อจัดการกับภาวะเงินฝืดที่ยืดเยื้อของญี่ปุ่น 

      สำาหรับวาระดำารงตำาแหน่งของรองผู้ว่าการบีโอเจในปัจจุบันจะสิ้นสุดลง

ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๖ โดยก่อนหน้านี้นายชิรากาวาได้กล่าวว่าจะลงจาก

ตำาแหน่งพร้อมกับรองผู้ว่าบีโอเจ ก่อนสิ้นสุดวาระในวันที่  ๘ เมษายน ๒๕๕๖

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าการเปลี่ยนผ่านตำาแหน่งไปสู่ผู้นำาบีโอเจคนใหม่จะเป็นไปอย่าง

ราบรื่น 

นายโยชิฮิเดะ ซูกะ
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บุตรชายคนเล็กของนายกรัฐมนตรีกัมพูชามีแผนจะลงสมัครเลือกตั้ง
สมาชิกรัฐสภา

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นายฮุน มานี วัย ๓๐ ปี บุตรชายคนเล็กของ

สมเด็จฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา และบุตรชายหลายคนของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ

พรรคซีพีพีจะลงสมัครเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม ท่ามกลางการคาดเดาว่า 

บุตรชายของสมเด็จฮุน เซน เตรียมตัวที่จะสืบทอดตำาแหน่งต่อจากบิดา โดยปัจจุบัน

นายฮุน มานี เป็นเจ้าหน้าที่ในคณะรัฐมนตรีกัมพูชา

ประธานาธิบดีคิวบาพบปะกับสมาชิกรัฐสภาสหรัฐในกรุงฮาวานา

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖  ประธานาธิบดีราอูล คาสโตรของคิวบาให้การ

ต้อนรับคณะสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เดินทางมาเยือนคิวบา

ครั้งแรกนับตั้งแต่ประธานาธิบดีบารัค โอบามา ของสหรัฐ

ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีสมัยที่ ๒ สมาชิกรัฐสภา

สหรัฐคณะน้ีซ่ึงมีนายแพทริก ลีฮี วุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต

จากรัฐเวอร์มอนต์เป็นผู้นำา เดินทางมาถึงกรุงฮาวานา 

เพื่อพบปะกับเจ้าหน้าที่คิวบา และหวังว่าจะได้เข้าเยี่ยม

นายอลัน กรอสส์ ผู้รับเหมาชาวอเมริกันซึ่งถูกจำาคุกฐาน

แจกจ่ายแล็บท็อป และโทรศัพท์ระบบดาวเทียมให้แก่

สมาชิกชุมชนชาวยิวในคิวบาอย่างผิดกฎหมาย นอกจากน้ี 

ยังหวังที่ได้พบปะกับนายบรูโน โรดริเกซ ปาร์ริลลา 

รัฐมนตรีต่างประเทศ และนายริการ์โด อะลาร์กอน 

อดีตผู้แทนคิวบาประจำาสหประชาชาติและประธานรัฐสภาคิวบาด้วย

ประธานาธิบดีราอูล  คาสโตร
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รัฐสภาฝรั่งเศส อนุมัติผ่านกฎหมายปฏิรูปธนาคาร

 รัฐสภาฝรั่งเศส อนุมัติกฎหมายปฏิรูปธนาคาร ท่ามกลางกระแสวิพากษ์วิจารณ์  

แม้จะมีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเกี่ยวกับร่างกฎหมายปฏิรูปธนาคารของฝรั่งเศส 

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

รัฐสภาฝรั่งเศส ได้อนุมัติผ่านความเห็นชอบ

ร่างกฎหมายดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว โดย

นายปิแอร์ มอสโกวิซี รัฐมนตรีการคลังของ

ฝรั่งเศส กล่าวว่า การปฏิรูปดังกล่าวได้รับ

แรงกระตุ้นจากการปฏิรูปที่ได้รับการผลักดัน

จากสหภาพยุโรป และเพื่อเป็นการปกป้องเงินฝากของผู้ฝากเงินกับธนาคาร โดยหนึ่ง

ในมาตรการหลักของการปฏิรูปจะบังคับธนาคารหลักต่างๆ ของฝรั่งเศสให้ย้ายกิจกรรม

ด้านการลงทุน รวมถึงทรัพย์สินของธนาคาร และเงินฝากไปยังกิจการท่ีมีกองทุนแยกต่างหาก

เนปาลผ่าทางตันการเมือง จัดตั้งคณะรัฐมนตรีและจัดการเลือกตั้งใหม่

 วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ การเมืองเนปาลที่ไร้รัฐบาลที่มีอำานาจเต็มในการ

บริหารประเทศ เริ่มจะเห็นทางออกหลังจากคืนวันที่ ๑๘  กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พรรคการเมือง 

๔ พรรคสำาคัญของเนปาลได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ตั้งรัฐบาลรักษาการชุดใหม่ภายใต้

การนำาของนายกิลราจ เร็กมี ประธาน

ศาลฎีกา และกำาหนดให้จัดการเลือกตั้ง

ทั่วไปขึ้นใหม่ภายในเดือนมิถุนายน

 การบรรลุความตกลงดังกล่าว

ถูกคาดหมายว่าจะนำาไปสู่การลงนามใน

ข้อตกลงน้ี ในการประชุมหารือของแกนนำา

ท้ัง ๔ พรรค เพ่ือกำาหนดวันเลือกต้ังท่ัวไป

รัฐสภาฝรั่งเศส

นายกิลราจ  เร็กมี
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และจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ภายใต้การนำาของนายเร็กมี โดยความคิดการตั้ง

ประธานศาลฎีกาเป็นหัวหน้ารัฐบาลรักษาการนั้นมีพรรคเหมาอิสต์เป็นผู้เสนอ หลังจาก 

๔ พรรคการเมืองดังกล่าวไม่สามารถตกลงกันได้ว่าจะให้ใครมาเป็นผู้นำารัฐบาลรักษาการ

ชุดใหม่

           อย่างไรก็ดี ยังไม่มีความชัดเจนว่าประธานศาลฎีกาในฐานะหัวหน้ารัฐบาล

รักษาการจะได้รับมอบภารกิจในฐานะหัวหน้าฝ่ายบริหารหรือไม่ แต่แกนนำาพรรคการเมือง

เนปาลระบุว่าพวกเขาต้องการให้มีการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว

 ทั้งนี้ เนปาลไม่มีรัฐบาลและ

รัฐสภาที่มีอำานาจโดยสมบูรณ์มาตั้งแต่

เดือนพฤษภาคมปีท่ีแล้ว แม้จะมีนายบาบูรัม

พัตตาไร นายกรัฐมนตรี เป็นผู้นำารัฐบาล

รักษาการเนปาล แต่เขาก็ไม่สามารถจัดการ

เลือกต้ังได้ ขณะท่ีพรรคฝ่ายค้านต้องการให้

นายพัตตาไรพ้นไปจากตำาแหน่งก่อนที่จะมี

การจัดเลือกตั้งทั่วไปขึ้นใหม่ 

  

ประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ประกาศสละตำ แหน่งผู้นำ คิวบา
หลังครบวาระสมัยที่ ๒

 วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีราอูล คาสโตร ของคิวบา ประกาศว่า

จะก้าวลงจากอำานาจหลังครบวาระการดำารง

ตำาแหน่งสมัยที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑

           นายราอูล คาสโตร อายุ ๘๑ ปี 

ซึ่งต้องเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีอย่าง

กะทันหันแทนนายฟิเดล คาสโตร ซ่ึงเป็นพ่ีชาย 

เมื่อปี ๒๕๕๑  เน้นย้ำาว่า ผู้นำาระดับสูงไม่ควร

นายบาบูรัม พัตตาไร

ประธานาธิบดีราอูล  คาสโตร
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จะดำารงตำาแหน่งเกิน ๒ สมัย ซึ่งตัวเขาต้องการจะก้าวลงจากตำาแหน่งประธานาธิบดี

หลังจากครบวาระสมัยที่ ๒ ในปี ๒๕๖๑ ซึ่งขณะนั้นนายราอูล คาสโตร จะมีอายุถึง 

๘๖ ปี

 ขณะเดียวกันรัฐสภาของคิวบามีมติ

แต่งตั้งนายมิเกล ดิแอซ คาแนล อายุ ๕๒ ปี ดำารง

ตำาแหน่งรองประธานาธิบดีคนที่ ๑ หมายความว่า

เขาจะต้องบริหารประเทศแทนหากประธานาธิบดี

ไม่สามารถทำาหน้าที่ได้ครบเทอม

    โดยนายฟิเดล คาสโตร อายุ ๘๖ ปี ได้ออกมาปรากฏตัวต่อสาธารณะ

ในการเปิดประชุมรัฐสภาที่กรุงฮาวานา ทั้งนี้ ตระกูลคาสโตร ปกครองคิวบาด้วย

ระบอบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ พรรคการเมืองระบบพรรคเดียว คือพรรคคอมมิวนิสต์ 

นับตั้งแต่การปฏิวัติเมื่อปี ๒๕๐๒ ที่นายฟิเดล คาสโตร เข้ายึดอำานาจจากประธานาธิบดี

ฟุลเคนซิโอ บาติสตา ที่มีสหรัฐหนุนหลัง

“ปาร์ค กึน เฮ” ประธานาธิบดีหญิงคนแรกของเกาหลีใต้ สาบานตนรับตำ แหน่ง

    วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ นางปาร์ค กึน-เฮ หัวหน้าพรรคนิวฟรอนเทียร์ 

เข้าพิธีสาบานตนรับตำาแหน่งประธานาธิบดีหญิงคนแรก

ของเกาหลีใต้

 นางปาร์ค สามารถเอาชนะนายมูน แจ-อิน

ในการเลือกตั้ งทั่ ว ไปเมื่อ เดือนธันวาคมที่ผ่ านมา 

เข้าร่วมพิธีสาบานตนที่สนามหญ้าหน้าอาคารรัฐสภา 

ท่ามกลางการจับตามองจากสหรัฐ จีน ญี่ปุ่น และ

เกาหลีเหนือ ถึงนโยบายการบริหารประเทศในอีก ๕ ปี

ข้างหน้า โดยเฉพาะการแก้ปัญหาบนคาบสมุทรเกาหลี

นางปาร์ค กึน-เฮ

นายมิเกล ดิแอซ คาแนล
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 นางปาร์ค อายุ ๖๑ ปี ได้ให้คำามั่นในช่วงหาเสียง โดยเน้นย้ำาเรื่องการสร้าง

เอกภาพของประเทศ เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำาทางเศรษฐกิจและสังคม การทำาให้

รัฐบาลเปิดกว้างและโปร่งใส รับฟังความต้องการของประชาชน เธอจะแจกแจงแผนการ

เติบโตทางเศรษฐกิจ เน้นนวัตกรรมเพื่อกระตุ้นตลาดงานในประเทศ การมีระบบสวัสดิการ

สังคมที่ตรงกับความต้องการของประชาชนทุกคน การสร้างสังคมที่มั่นคงและปลอดภัย 

นอกจากนี้ ยังจะกล่าวถึงนโยบายการศึกษาและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชน และการวางรากฐานอันมั่นคงที่จะนำาไปสู่การรวมชาติกับเกาหลีเหนือ

 ขณะเดียวกัน นางปาร์คก็เรียกร้องให้ปกป้องประเทศอย่างแข็งขัน พร้อมกับ

สร้างความไว้วางใจผ่านการจัดส่งอาหารทางเรือให้กับเกาหลีเหนือ การสร้างความปรองดอง

และการกลับมาเจรจาภาคเศรษฐกิจในภาครวมกับความเป็นไปได้ที่จะประชุมสุดยอด 

ร่วมกับนายคิม จอง-อึน ผู้นำาเกาหลีเหนือ

 ด้านคณะกรรมการเตรียมพิธีสาบานตนเผยว่า จะมีการเดินสวนสนาม 

และการยิงสลุต ๒๑ นัด หลังจากนั้นประธานาธิบดีคนใหม่จะกล่าวอำาลานายลี มยอง-บัก 

ที่เพิ่งพ้นตำาแหน่ง แล้วเดินทางไปยังทำาเนียบประธานาธิบดี ร่วมงานเลี้ยงนักการทูตและ

ตัวแทนจากกลุ่มต่าง ๆ ปิดท้ายด้วยการเป็นเจ้าภาพเลี้ยงแขกผู้มีเกียรติจากต่างประเทศ

ที่เดินทางมาร่วมในพิธีสาบานตน

การเลือกตั้งทั่วไปของอิตาลี

 วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ผู้มีสิทธิออกเสียงเลือกตั้งชาวอิตาลี จากทั้งหมด

ราว ๔ ล้านคน เดินทางออกไปลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งทั่วไป เพื่อหารัฐบาล

และนายกรัฐมนตรีคนใหม่ หลังจากที่นายซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี อดีตนายกรัฐมนตรี

ถูก ส.ส.ในรัฐสภาโหวตพ้นตำาแหน่งไปเม่ือเดือนพฤศจิกายน ปี ๒๕๕๔ ท่ีผ่านมา และรัฐสภา

เลือกนายมาริโอ มอนติ ขึ้นดำารงตำาแหน่งแทนจนครบวาระ การเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับ

การจับตามองเป็นพิเศษ เนื่องจากคาดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบางประการ

เพื่อผ่อนคลายบรรยากาศตึงเครียดในสังคม จากมาตรการเข้มงวดที่รัฐบาลชุดนายมอนติ

นำามาบังคับใช้เพื่อแก้ปัญหาหนี้สินสะสมภาครัฐที่สูงเกินกว่า ๑๒๐ เปอร์เซ็นต์ ของผลิตภัณฑ์

มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
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          ความรู้สึกต่อต้านมาตรการเข้มงวด

ดังกล่าว ทำาให้คาดหมายกันว่า การเลือกตั้ง

ครั้งนี้น่าจะมีผู้ออกมาลงคะแนนเสียงต่ำาที่สุด

เป็นประวัติการณ์ ทั้งนี้ จากการหยั่งเสียงล่าสุด 

ผู้ที่คาดว่าจะได้รับคะแนนเสียง ส.ส.สูงสุด

น่าจะเป็นนายปิแอร์ ลุยจิ แบร์ซานี หัวหน้า

พรรคการเมืองแนวกลาง-ซ้าย ที่หาเสียง

ด้วยแนวนโยบายยึดมั่นกับแนวทางรัดเข็มขัดของรัฐบาลนายมอนติ เพียงเพิ่มมาตรการ

กระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการสร้างงานให้มากขึ้น ต่อด้วยการหาเสียงโจมตีอดีต

นายกรัฐมนตรี ๓ สมัยอย่างนายซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี ซึ่งยังตกเป็นจำาเลยคดีเลี่ยงภาษี ๒ คดี 

กับคดีใช้บริการโสเภณีเด็กอีกคดี ส่วนตัวแปรสำาคัญเป็นพรรคของนายเบปเป้ กริลโย่

อดีตนักแสดงตลกที่หันมาเล่นการเมือง และแสดงออกด้วยการต่อต้านมาตรการรัดเข็มขัดที่

เรียกคะแนนนิยมได้สูงมาก

           การเลือกตั้งครั้งนี้มีขึ้นต่อเนื่องกัน ๒ วัน โดยในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

เปิดให้ลงคะแนนระหว่างเวลา ๑๔.๐๐ – ๐๔.๐๐ นาฬิกา ต่อด้วยในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๒๑.๐๐ นาฬิกา ตามเวลาประเทศไทย     

 จากการเลือกต้ัง ท่ัวไปคร้ัง น้ี ผลการเลือกต้ังหัวหน้าพรรคประชาธิปไตย

ของอิตาลีได้รับคะแนนเลือกต้ังมาเป็นอันดับหน่ึงโดยระบุว่า อิตาลีเข้าสู่สภาวะสุญญากาศ

การเมือง หลังผลคะแนนเลือกตั้งใกล้เคียงกันนายปิแอร์ ลุยจิ แบร์ซานี หัวหน้าพรรค

ประชาธิปไตย ออกมากล่าวเป็นคร้ังแรกหลังมีผลการนับคะแนนเลือกต้ังเสร็จส้ิน โดยระบุว่า 

อิตาลีกำาลังตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่ำาแย่ และสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่ประเทศกำาลังเผชิญได้ 

ขณะน้ียังไม่ได้พูดคุยกับพรรคการเมืองใด แต่ต้องการเรียกร้องให้ทุกพรรคควรมีความรับผิดชอบ 

และเห็นผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำาคัญ ทั้งนี้ ผลคะแนนเลือกตั้งดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า 

นายแบร์ซานีได้รับชัยชนะในสภาล่าง แต่ไม่สามารถครองเสียงข้างมากในสภาสูงได้ 

เน่ืองจากนายซิลวิโอ แบร์ลุสโคนี จากพรรคเสรีประชาชน มีคะแนนนำาในสภาสูง โดยหลายฝ่าย

คาดว่า การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้อาจจะเป็นไปด้วยความยากลำาบาก เนื่องจากจะต้องได้รับ

การอนุมัติจากท้ังสองสภา อย่างไรก็ตาม หลังผลการเลือกต้ังออกมานักลงทุนในตลาดหุ้น
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หลายแห่งท่ัวโลกต่างแสดงความกังวลอย่างมากต่อสถานการณ์การเมืองในอิตาลีท่ีไม่มีความ

ม่ันคงและเช่ือว่าอาจจะส่งผลให้วิกฤติการณ์หนี้ยุโรปย่ำาแย่มากขึ้น ล่าสุดตลาดหุ้นในสหรัฐ 

อังกฤษและเอเชียต่างพากันปรับตัวลดลงขณะที ่ ผู้นำาหลายประเทศในยุโรปต่างเรียกร้องให้

นักการเมืองอิตาลีเร่งจัดตั้งรัฐบาลที่มีเสถียรภาพ และสามารถจัดการกับปัญหาสุญญากาศ

ทางการเมืองเช่นน้ีได้โดยเร็ว นักวิเคราะห์แสดงความเห็นว่า แม้นายแบร์ซานีจะสามารถ

เจรจาและโน้มน้าวใหพ้รรคการเมืองคู่แข่งอย่างนายมาริโอ มอนตินายกรัฐมนตรีอิตาลีท่ีได้รับ

คะแนนเลือกต้ังคร้ังน้ีอยู่ท่ีร้อยละ ๑๐ เข้าร่วมต้ังรัฐบาลได้ แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะครองเสียง

ข้างมากในรัฐสภา ดังนั้น มีความเป็นไปได้ที่อิตาลีอาจจะมีการจัดเลือกตั้งอีกครั้ง เร็ว ๆ นี้

ประเทศมาลีจะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดี

   วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๖ สำานักนายกรัฐมนตรีของประเทศมาลีประกาศว่า 

จะจัดการเลือกตั้งประธานาธิบดีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ แต่ไม่ได้ระบุวันที่ชัดเจน

 การประกาศกำาหนดเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้น ๑ เดือน หลังนายดิออนคูนดา 

ทราโอเร รักษาการประธานาธิบดี 

ให้คำามั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งภายใน

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดย

หวั งว่ าการเลือกตั้ งครั้ งนี้ จะฉุด

ประเทศให้พ้นจากวิกฤตได้ และ

เป็นส่วนหนึ่งของแผน ที่ได้รับการ

อนุมัติจากรัฐสภาอย่างเป็นเอกฉันท์

เมื่ อ เดื อนมกราคม เพื่ อฟื้ นฟู

รัฐธรรมนูญของประเทศ

 ท้ังน้ี ประเทศมาลีกำาลังพยายามด้ินรนเพ่ือให้หลุดพ้นจากวิกฤตท่ีเป็นผลมาจาก

การก่อรัฐประหารเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ปีที่แล้ว ทำาให้ประธานาธิบดีอามาดู ทูมานี ทูเร 

ถูกขับออกจากอำานาจ นำาไปสู่การเกิดช่องว่างทางอำานาจ เปิดโอกาสให้กลุ่มกบฏยึดครอง

ภาคเหนือของประเทศ

นายดิออนคูนดา  ทราโอเร
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ประธานาธิบดีอิสราเอล ขยายเวลาให้นายกรัฐมนตรีอีก ๒ สัปดาห์
เพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่

      วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๖  ประธานาธิบดีชิมอน เปเรซ ของอิสราเอล ประกาศ

ขยายเวลาให้นายเบนจามิน เนทันยาฮู นายกรัฐมนตรีอีก ๒ สัปดาห์เพื่อจัดตั้ง

รัฐบาลผสมชุดใหม่ หลังจากที่ทำาไม่สำาเร็จในช่วง ๔ สัปดาห์แรก นายเปเรซกล่าวว่า 

การขยายเวลาดังกล่าวให้อีก เป็นไป

ตามท่ีกฎหมายกำาหนดไว้  ขณะที่

นายเนทันยาฮู กล่าวว่า การที่เขา

ไ ม่สามารถ ต้ัง รัฐบาลผสมไ ด้ ใน

ช่ ว ง เว ล า ท่ี ผ่ านมา  เ นื่ อ ง จ า ก

พรรคการเมืองใหญ่ ๒ พรรคซึ่งได้แก่ 

พรรคยิวอิช โฮม กับพรรคเยช อาติด

ไม่ยอมเข้าร่วมด้วย

 ประธานาธิบดีเปเรซได้มอบหมายให้นายเนทันยาฮู เริ่มการเจรจาต่อรอง

เพื่อตั้งรัฐบาลผสมชุดใหม่ โดยให้เวลา ๒๘ วันนับตั้งแต่วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ 

หากนายเนทันยาฮูไม่สามารถจัดต้ังรัฐบาลผสมได้อีก ภายในกำาหนดเวลา ๒ สัปดาห์ท่ีขยายให้ 

พรรคเยช อาติด จะได้รับมอบหมายให้จัดต้ังรัฐบาลต่อไป ในฐานะท่ีได้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร

เข้าสู่รัฐสภามากเป็นอันดับที่ ๒

นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแจ้งต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า 
ญี่ปุ่นต้องการปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้

          วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๖ นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นกล่าวต่อที่

ประชุมรัฐสภาว่า จะสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ ของเกาหลีใต้ 

เพื่อปรับปรุงความสัมพันธ์ของญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ที่ยังคงมีเรื่องเป็นข้อขุ่นเคืองใจกัน 

เพราะเรื่องข้อพิพาทดินแดนเหนือหมู่เกาะที่ญี่ปุ่นเรียกว่าทาเคชิมะ หรือที่เกาหลีใต้เรียกว่า

ประธานาธิบดีชิมอน  เปเรซ
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ท็ อก โดที่ เ ป็ นหมู่ เ ก า ะที่ เ ก าหลี ใ ต้

ควบคุ มอยู่ ใ นทะ เลญี่ ปุ่ น  รั ฐบาล

นายอา เบะย้ำ าหลายครั้ ง ว่ าพร้ อม

ปรับปรุงความสัมพันธ์กับเกาหลี ใต้  

แต่ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีไปร่วมงานวันทาเคชิมะ

ประจำาปีเม่ือวันท่ี ๒๒ กุมภาพันธ์ท่ีผ่านมา 

ทำาให้ชาวเกาหลีใต้ไม่พอใจอย่างยิ่ง 

ล่าสุดประธานาธิบดีปาร์ค กึน-เฮ ของเกาหลีใต้เรียกร้องเม่ือวันท่ี ๑ มีนาคมให้ญ่ีปุ่นเคารพ

ประวัติศาสตร์ ซ่ึงหมายถึงการท่ีญ่ีปุ่นยึดครองคาบสมุทรเกาหลีช่วงปี ๒๔๕๓ - ๒๔๘๘

สหรัฐอเมริกายื่นร่างแผนคว่ำ บาตรเกาหลีเหนือต่อยูเอ็น

           วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ สหรัฐอเมริกายื่นร่างแผนการคว่ำาบาตรเกาหลีเหนือ

ต่อคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ เพื่อตอบโต้การทดลองนิวเคลียร์รอบที่ ๓ 

ของเกาหลีเหนือเมื่อเดือนที่แล้ว มาตรการคว่ำาบาตรรอบใหม่ จะทำาให้เกาหลีเหนือ

เผชิญกับมาตรการที่รุนแรงมากขึ้น โดยมีเป้าหมายจะควบคุมโครงการด้านนิวเคลียร์และ

ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือ รวมทั้งป้องกันไม่ให้เกาหลีเหนือส่งออกวัสดุหรือเทคโนโลยี

ด้านนิวเคลียร์ไปยังประเทศอ่ืน โฆษกทำาเนียบขาวเปิดเผยว่า แผนการคว่ำาบาตรเกาหลีเหนือ

แสดงให้เห็นถึงฉันทามติของประชาคมโลกเกี่ยวกับความจำาเป็นเร่งด่วนท่ีเกาหลีเหนือ จะต้อง

ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องของประชาคมโลก 

รวมทั้งให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการ

แ ก้ ปั ญ ห า นิ ว เ ค ลี ย ร์ เ ก า ห ลี เ ห นื อ

อย่างสันติ  ร่ างมาตรการคว่ำ าบาตร

รอบใหม่นี้ยังได้รับความเห็นชอบจากจีน 

ซึ่งเป็นพันธมิตรสำาคัญของเกาหลีเหนือ

นายชินโซ  อาเบะ
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ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง เรียกร้องอียูยกเลิกคว่ำ บาตรทางเศรษฐกิจต่อพม่า

 วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ของเมียนมาร์ เรียกร้องให้บรรดา

ผู้นำาสหภาพยุโรป ยกเลิกการคว่ำาบาตรต่อเมียนมาร์ท้ังหมด เพ่ือช่วยเหลือเมียนมาร์ในการ

พัฒนาประเทศ ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง แถลงระหว่างเยือนกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียม เรียกร้อง

ให้ผู้นำาสหภาพยุโรปหรืออียู ยกเลิกการ

คว่ำาบาตรทางเศรษฐกิจต่อเมียนมาร์

และขอให้เปิดตลาดรองรับสินค้าจาก

เมียนมาร์ให้มากขึ้น ด้านนายแอร์มัน 

ฟาน รอมเปย ประธานสภายุโรป แสดง

ความยินดีต่อการเปล่ียนแปลงในทางท่ีดีข้ึน

ของเมียนมาร์ แต่ก็ระบุว่าการปฏิรูปและ

การเปล่ียนผ่านประชาธิปไตยในเมียนมาร์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยเฉพาะปัญหาสิทธิมนุษยชน

ท่ียังต้องปรับปรุงอีกหลายเร่ืองและคาดหวังว่าการเลือกต้ังท่ัวไปในเมียนมาร์คราวต่อไป

ในปี ๒๕๕๘ จะเป็นไปอย่างบริสุทธ์ิยุติธรรม ขณะท่ีผู้นำาเมียนมาร์รับปากว่า รัฐบาลจะสร้าง

สันติภาพและยุติความขัดแย้งกับชนกลุ่มน้อยให้สำาเร็จ

ชาวฟิลิปปินส์ประท้วง รัฐบาลเพิกเฉยปัญหาขัดแย้งเกาะซาบาห์

 วันท่ี ๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ชาวฟิลิปปินส์กว่า ๑๐๐ คน รวมตัวกันท่ีหน้าสถานทูต

มาเลเซีย เพื่อประท้วงทางการของฟิลิปปินส์ 

และมาเลเซียที่ เพิกเฉยปัญหาความขัดแย้ง

บนเกาะซาบาห์ โดยผู้ประท้วงยังประณาม

รัฐบาลมาเลเซียที่ใช้ความรุนแรงเข้าปราบปราม

กลุ่มติดอาวุธ และแสดงความกังวลว่าสถานการณ์

อาจบานปลาย จนส่งผลกระทบต่อความเป็น

อยู่แรงงานชาวฟิลิปปินส์ ในรัฐซาบาห์ที่มีอยู่

ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง
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กว่า ๘ แสนคน การประท้วงมีขึ้นนานหลายชั่วโมง ก่อนที่ทางการจะส่งตำารวจเข้ามา

สลายการชุมนุม และในวันเดียวกันยังมีกลุ่มประท้วงที่เคลื่อนขบวนไปยังทำาเนียบ

ประธานาธิบดี ในกรุงมะนิลา เพื่อแสดงพลังสนับสนุนแก่กลุ่มติดอาวุธดังกล่าว 

และอ้างว่ารัฐซาบาห์เป็นดินแดนของฟิลิปปินส์

รองประธานาธิบดีเวเนซุเอลาสาบานตนเป็นประธานาธิบดีรักษาการ

 วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๖ รองประธานาธิบดีนิโคลัส มาดูโร แห่งเวเนซุเอลา 

สาบานตนเข้ารับตำาแหน่งประธานาธิบดีรักษาการของประเทศแล้ว ตามคำาสั่งเสียของ

นายฮูโก ชาเวซ ประธานาธิบดีคนก่อน  ที่ระบุให้นายมาดูโรเป็นผู้สืบทอด พิธีสาบานตน

ของนายมาดูโร จัดข้ึนท่ีรัฐสภาในเมืองหลวงกรุงการากัสหลังเสร็จส้ินพิธีศพของนายชาเวซ โดยมี 

นายดิออสดาโด กาเบโย ประธานสภาแห่งชาติ เป็นผู้ทำาพิธี โดยนายมาดูโรกล่าวหลัง

เสร็จพิธีว่า เวเนซุเอลาจะเดินตามเส้นทางระบอบสังคมนิยมต่อไป

    อย่างไรก็ดี  พรรคร่วมฝ่ายค้านประกาศคว่ำ าบาตรการสาบานตนรับ

ตำาแหน่งของนายมาดูโร ระบุว่าเป็นการละเมิดรัฐธรรมนูญ ขณะที่นายเฮนริเก 

กาปริเลส หัวหน้าฝ่ายค้าน ประณามว่าเป็นการกระทำาที่ฉ้อฉล

    ทั้งนี้  พิธีศพของประธานาธิบดีชาเวซ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่  ๘ มีนาคม 

๒๕๕๖ มีประชาชนจำานวนมาก รวมถึงบรรดาผู้นำาหลายประเทศ เข้าร่วมพิธีท่ีสถาบัน

ฝึกทหารในกรุงการากัส โดยนายมาดูโร

เป็นผู้วางดาบของนายไซมอน โบลิวาร์ 

ผู้ นำ า ในการประกาศอิสรภาพช่วง

ศตวรรษท่ี ๑๙ ซ่ึงนายชาเวซเคย

บอกว่าเ ป็นแรงบันดาลใจของเขา 

ลงบนโลงศพ และกล่าวว่า นายชาเวซ

จะยังคงเป็นผู้ไม่แพ้ บริสุทธิ์ และมีชีวิต

อยู่ตลอดไป
รองประธานาธิบดีนิโคลัส  มาดูโร
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พรรคฝ่ายค้านตั้งนางอองซาน ซูจี  นั่งเก้าอี้หัวหน้าพรรค

    พรรคฝ่ายค้านของเมียนมาร์ท่ีเงียบเสียงมานาน ได้ลงมติเลือกนางอองซาน ซูจี 

เป็นหัวหน้าพรรคอีกหน่ึงสมัย ในระหว่างการประชุมพรรค ซ่ึงมีเป้าหมายสำาคัญอยู่ท่ี

การเลือกต้ังในอีกสองปีข้างหน้า

           วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖  นางอองซาน

ซูจี อดีตนักโทษการเมือง ซึ่งได้เป็นสมาชิก

รัฐสภาเมื่อปีที่แล้ว ได้รับเลือกด้วยคะแนนเสียง

อย่างเป็นเอกฉันท์ให้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าพรรค

สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย จากมติของ

คณะกรรมการกลางพรรค

      สมาชิกพรรคหลายร้อยคนได้ไปร่วมประชุมกันท่ีเมืองย่างกุ้ง เพ่ือแสดงถึงพลัง

ทางการเมืองของพรรค ซ่ึงไม่เคยทำาได้อย่างน้ีมาก่อนในช่วงท่ีเมียนมาร์อยู่ภายใต้การปกครอง

ของรัฐบาลทหาร แต่ในการประชุมพรรคคร้ังน้ีก็ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาท่ีท้าทายพรรค

อย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการอ่อนประสบการณ์ทางการเมือง และการแตกแยกทางความคิด

ของสมาชิกพรรคบางคน เห็นได้จากมีสมาชิกพรรค ๔ คน ถูกส่ังห้ามเข้าร่วมประชุม 

เพราะถูกกล่าวหาว่าพยายามใช้อิทธิพลเหนือการลงคะแนนเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่

  แต่นางอองซาน ซูจี ได้กล่าวเรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านของเธอฉวยโอกาสนี้

เป็นพลังกระตุ้นสำาหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในปี ๒๕๕๘ หากเป็นการเลือกตั้งที่

บริสุทธิ์และยุติธรรม

ผู้นำ ฝ่ายค้านกัมพูชาถกนางอองซาน ซูจี ประเด็นการเลือกตั้ง

  นายสม รังสี ผู้นำาฝ่ายค้านกัมพูชา เข้าพบนางอองซาน ซูจี เพื่อหารือแนวทาง

ผลักดันจัดเลือกต้ังอย่างบริสุทธ์ิและยุติธรรม 

 วันท่ี ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ โฆษกพรรคกอบกู้ชาติของกัมพูชา เปิดเผยว่า 

นายสม รังสี เดินทางถึงนครย่างกุ้งเม่ือวันศุกร์ (๘ มีนาคม ๒๕๕๖) เพ่ือเข้าร่วมการประชุมใหญ่

พรรคสันนิบาตแห่งชาติเพ่ือประชาธิปไตย (เอ็นแอลดี) พรรคฝ่ายค้านเมียนมาร์ และพบปะ

นางอองซาน ซูจี
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กับนางอองซาน ซูจี โดยทั้งสองได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย และ

หารือแนวทางในการผลักดันให้จัดการเลือกตั้งอย่าง

บริสุทธิ์และยุติธรรมในประเทศทั้งสอง นอกจากนี้ยัง

มีการหารือในประเด็นด้านสิทธิมนุษยชนด้วย

    นายสม รังสี เป็นผู้นำาพรรคกอบกู้ชาติ

ของกัมพูชา ซึ่งตั้งขึ้นเพื่อแข่งขันกับกับนายกรัฐมนตรี

ฮุน เซน ที่ครองอำานาจมายาวนาน ๒๘ ปี ในการ

เลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ โดยเมื่อ

เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา คณะกรรมการการเลือกต้ัง

กัมพูชาระบุว่า นายสม รังสี อาจไม่สามารถลงสมัครรับเลือกต้ังได้เน่ืองจากถูกศาลตัดสิน

ลงโทษ ปัจจุบันนายสม รังสี อาศัยในฝร่ังเศส เพ่ือหลีกเล่ียงการถูกจำาคุกฐานกระทำาความผิด 

ที่นักวิจารณ์ระบุว่ามีชนวนมาจากเรื่องการเมือง

  นายกรัฐมนตรีฮุนเซน ของกัมพูชา ประกาศเมื่อเร็วๆ นี้ว่า กัมพูชาจะขยับ

ออกจากสถานะการเป็นประเทศรายได้ต่ำาไปสู่การเป็นประเทศ “รายได้ระดับกลาง-ล่าง” 

ให้ได้ภายในสิ้นปีนี้ ปัจจุบันประชาชนชาวกัมพูชามีรายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปีน้อยกว่า 

๑,๐๐๐ ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับล่างตามการจัดระดับของธนาคารโลก

 ขณะที่ นายเฮง สัมริน ประธานรัฐสภา กล่าวว่า เศรษฐกิจของกัมพูชาคาดว่า

จะขยายตัวขึ้นมากกว่า ๗% ในปีนี้ และอัตราความยากจนจะลดลงเหลือ ๑๙% จาก ๒๐% 

ในปีก่อน

สภาจอร์แดนเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่ 
ซึ่งเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีโดยรัฐสภาเป็นครั้งแรก

 วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ นายโมฮาเหม็ด อัล-ฮัจ หัวหน้าพรรคอิสลาม

สายกลางของจอร์แดน เปิดเผยว่าสมาชิกสภาเกินครึ่งจาก ๑๕๐ ที่นั่ง ลงคะแนนเสียงเลือก

นายอับดุลลาห์ เอนซูร์ เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งเป็นการเลือกนายกรัฐมนตรีโดย

นายสม รังสี
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รัฐสภาเป็นครั้งแรก รายงานระบุว่า นายเอนซูร์จะประกาศรายชื่อคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์นี้ 

ก่อนประธานาธิบดีบารัค โอบามา ผู้นำาสหรัฐจะเดินทางเยือน

   ทั้งนี้การแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเป็นสิทธิของสมเด็จพระราชาธิบดีจอร์แดน 

แต่สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ ๒ แห่งจอร์แดนทรงสละสิทธิดังกล่าวตามแผนปฏิรูป 

เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายทางการเมือง และป้องกันการลุกฮือลักษณะเดียวกับอาหรับสปริง 

ขณะเดียวกันสมเด็จพระราชาธิบดีอับดุลลาห์ที่ ๒ ทรงเรียกร้องให้คณะรัฐมนตรีชุดใหม่

ปฏิรูปการบริหารให้เสรีและกระจายอำานาจมากขึ้น พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาทุจริต

ผู้นำ ฝ่ายค้านเวเนซุเอลาประกาศลงสู้ศึกชิงเก้าอี้ประธานาธิบดี

          นายเอ็นริเก้ คาปริเลส ผู้นำาฝ่ายค้านในรัฐสภาเวเนซุเอลา ประกาศอย่างเป็น

ทางการ ขอลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งซ่อมประธานาธิบดี วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ โดยมีคู่แข่ง

คือ นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีรักษาการคนปัจจุบัน

     วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๖ 

นายเอ็นริเก้ คาปริเลส ผู้นำาฝ่ายค้านใน

รัฐสภาเวเนซุเอลา ประกาศอย่างเป็น

ทางการ ขอลงชิงชัยในศึกเลือกตั้งซ่อม

ประธานาธิบดี ที่กำาลังจะมีขึ้นในวันที่ ๑๔ 

เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อหาผู้สืบทอดอำานาจ

ต่อจากอดีตประธานาธิบดีฮูโก ชาเวซ 

ซึ่งถึงแก่อสัญกรรมในตำาแหน่งด้วยโรคมะเร็ง ขณะมีอายุ ๕๘ ปี

    แม้นายคาปริเลส นักการเมืองหนุ่มไฟแรงวัย ๔๐ ปี จะพ่ายแพ้ให้แก่

นายชาเวซ ในการเลือกตั้งเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว แต่เขาได้รับการกล่าวถึงนับแต่นั้น

เป็นต้นมา ในฐานะคู่แข่งกับนายชาเวซได้อย่างสูสีที่สุดเท่าที่เคยมีมา โดยทันทีที่ได้รับ

การรับรองอย่างเป็นเอกฉันท์จากพรรคร่วมฝ่ายค้าน นายคาปริเลสออกมากล่าวโจมตี

นายนิโคลัส มาดูโร ประธานาธิบดีรักษาการ ทันทีว่ายังคงมีเจตนาปกปิดประชาชน 

ถึงสาเหตุการถึงแก่อสัญกรรมที่แท้จริงของนายชาเวซ และอาศัยช่วงเวลาที่อดีตผู้นำากำาลัง

นายเอ็นริเก้  คาปริเลส
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เจ็บป่วยในการวางแผนเตรียมการเลือกตั้ง ซึ่งถือเป็นการเอาเปรียบฝ่ายค้านและดูถูก

ความรู้สึกของประชาชน

   นอกจากนี้ ผู้ว่าการรัฐมิแรนดายังตั้งคำาถามที่ท้าทายไปยังรัฐบาลว่า สามารถ

เปิดเผยได้หรือไม่ เกี่ยวกับเวลาถึงแก่อสัญกรรมที่แน่นอน รวมถึงอาการที่เป็นสาเหตุ

แท้จริงของการจากไปของนายชาเวซ ไม่ใช่เพียงการกล่าวย้ำาว่า อดีตประธานาธิบดีจากไป

ด้วยโรคมะเร็ง ก่อนที่นายคาปริเลสจะปิดท้ายด้วยการประกาศอย่างมั่นใจว่า นายมาดูโร 

วัย ๕๐ ปี ซึ่งจะเป็นตัวแทนลงชิงชัยจากพรรคฝ่ายรัฐบาล จะไม่มีทางเอาชนะเขาได้อย่าง

ง่ายดายแน่นอน

    ทั้งนี้ ผู้สมัครทั้ง ๒ คนจะเดินทางเข้ายื่นเอกสารรายงานตัว และกรอกใบสมัคร

อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๖

รัฐสภาตูนิเซียเตรียมลงคะแนนเสียงจัดตั้งรัฐบาลใหม่

     วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ รัฐสภาตูนิเซียเตรียมที่จะลงคะแนนเสียง เพื่อจัดตั้ง

รัฐบาลใหม่ เพื่อให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต

การเมืองที่ยาวนาน หลังพ่อค้าบุหรี่คนหนึ่ง

จุดไฟเผาตัวเองได้รับบาดเจ็บสาหัส เนื่องจาก

หมดหวังกับสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย

           นายกรัฐมนตรีอาลี ลาราเยดห์ 

ที่มาจากการแต่งตั้ง ได้ให้ความมั่นใจว่า 

ทีมผู้ แทนราษฎรชุดใหม่ของเขามีความ

เหมาะสมกับงาน ขณะที่การลงคะแนนเสียง

รับรัฐธรรมนูญใหม่ จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้ และจากนั้นจะมีการเลือกตั้งสมาชิก

สภานิติบัญญัติในเดือนตุลาคม
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รัฐสภาปากีสถานชุดที่กำ ลังจะพ้นวาระปฏิบัติหน้าที่จนครบวาระเป็นครั้งแรก
ในประวัติศาสตร์ของประเทศ

 วันที่  ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ รัฐสภาปากีสถานในกรุงอิสลามาบัดสร้าง

ประวัติศาสตร์ด้วยการเป็นรัฐสภาชุดแรกในประวัติศาสตร์ของประเทศที่มีประชากร 

๑๘๐ ล้านคน ท่ีปฏิบัติหน้าท่ีจนครบวาระและได้มีการประกาศยุบสภาด้วยพิธีแบบเรียบง่าย

เพื่ อปูทาง ไปสู่ ก าร เลือกตั้ งทั่ ว ไปครั้ ง ใหม่ ในราวต้นถึ งกลาง เดือนพฤษภาคม 

นางยาสมีน  เรห์ มาน  สมาชิ ก

สภาผู้แทนราษฏร พรรคประชาชน

ปากี สถาน หรื อพีพีพี  แกนนำ า

พรรคร่วมรัฐบาล ซึ่งทำาหน้าที่แทน

ประธานรัฐสภา อ่านแถลงการณ์ของ

ประธานาธิบดีอาซีฟ อาลี ซาร์ดารี 

ต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า รัฐสภาเริ่มต้น

การประชุมสมัยสามัญครั้งที่ ๑๓ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ และทำาหน้าที่เสร็จสิ้น

จนครบวาระในวันนี้ พร้อมกับกล่าวอวยพรให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรทุกคนโชคดี 

และได้กลับเข้ามาทำาหน้าที่ผู้แทนของประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ประธานาธิบดีซาร์ดารีจะเป็น

ผู้กำาหนดวันเลือกตั้งครั้งใหม่ ขณะที่แกนนำาพรรคการเมืองต่าง ๆ กำาลังหารือกันเกี่ยวกับ

การตั้งรัฐบาลรักษาการภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

รัฐสภาจีนตั้ง นายสี จิ้นผิง เป็นประธานาธิบดีคนใหม่

         สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน เลือกนายสี จิ้นผิง เป็นประธานาธิบดีคนใหม่

สืบแทนนายหู จิ่นเทา ผู้นำาคนเก่า และเลือกนายหลิว หยุนชาน  เป็นรองประธานาธิบดี

   วันท่ี ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ สภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติจีน ได้เลือกนายสี จ้ินผิง

วัย ๕๙ ปี เป็นประธานาธิบดีคนใหม่ของจีนมีวาระดำารงตำาแหน่ง ๕ ปี และนับเป็นเวลา 

๔ เดือน หลังจากท่ีเขาได้รับการแต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ พร้อม

คำาม่ันเดินหน้าปฏิรูปจนทำาให้เกิดความหวัง แต่เท่าท่ีผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเพียง
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เล็กน้อย โดยเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีน 

รวมทั้ งนายสี  จิ้ นผิ ง  ได้ เข้ า ร่ วมการ

ลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีคนใหม่  

เพื่ อทำ าหน้ าที่ สื บ แทนนายหู  จิ่ น เทา 

ประธานาธิบดีคนเก่าท่ีหมดวาระ ณ มหาศาลา

ประชาชนในกรุงปักกิ่ง ซึ่งผลการหย่อนบัตร

ลงคะแนนเป็นไปตามคาด นายสี จิ้นผิง 

ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดี

 นายหลิว หยุนชาน  เจ้าหน้าที่ระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ และประธาน

การประชุมของสภาผู้แทนประชาชนจีน  ซึ่งเป็นสภาตรายาง เป็นผู้ประกาศว่า นายสี จิ้นผิง 

ได้รับเลือกให้เป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายสี จิ้นผิง ได้ลุกขึ้นยืน

และก้มคำานับให้แก่ผู้แทนจากทั่วประเทศหลายพันคน

   ส่วนนายหลี่ หยวนเฉา ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกคณะกรรมการกลางพรรค 

แต่ไม่ได้เป็น ๑ ใน ๗ คณะกรรมการการเมืองอันทรงอำานาจ ได้รับเลือกให้ดำารงตำาแหน่ง

รองประธานาธิบดี  อย่างไรก็ตาม นับตั้งแต่นายสี จิ้นผิง ขึ้นเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์

เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว โดยให้คำามั่นว่าจะรักษาอำานาจของพรรคคอมมิวนิสต์ 

และปฏิรูปเศรษฐกิจ ตลอดจนปราบปรามการทุจริต และทำาให้ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี

มากขึ้น

      ขณะที่ นางจาง รี่หงส์ ประธานหญิงของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จากมณฑล

เฮย์หลงเจียง ทางเหนือของประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้แทนเกือบ ๓,๐๐๐ คนที่เข้าร่วม

การประชุมสภาผู้แทนประชาชนแห่งชาติบอกว่า มีความสุขมากที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง 

เป็นผู้นำาประเทศ  โดยจีนจะมีความเจริญรุ่งเรือง และทรงอำานาจยิ่งขึ้น

. ,

นายสี  จิ้นผิง
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คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๒๑	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตประพฤติมิชอบ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มี	

พล.ต.ท.วิโรจน์	เปาอินทร์	เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	

ได้พิจารณาการก่อสร้างที่ทำาการสถานีตำารวจ	 (ทดแทน)	

จำานวน	 ๓๙๖	 หลัง	 วงเงิน	 ๕,๘๔๘	 ล้านบาท	 โดยมี	

พล.ต.ท.ยงยุทธ	 เจริญวานิช	 ผบช.ภ.๘	 	 พล.ต.ต.ปวีณ		

พงศ์สิรินทร์		ผบก.อก.ภ.๘	พล.ต.ต.วีรสิทธิ์		เพชรคล้าย	

ผบก.อก.ภ.๙	 และ	 พล.ต.ต.วรภัทธ	 วัฒนวิศาล		

ผบก.อก.ภ.๗	 ในฐานะประธานกรรมการตรวจการจ้าง	

เข้าชี้แจงถึงการดำาเนินการก่อสร้างที่ทำาการของตำารวจ

คณะกรรมาธิการ

พล.ต.ท.วิโรจน์  เปาอินทร์   
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ภูธรแต่ละภาค	 การส่งมอบพื้นที่	 ปัญหาอุปสรรค	 ซึ่งทางคณะกรรมาธิการได้สอบถามถึง

ผู้ออกคำาสั่งให้รื้อที่ทำาการหลังเก่า	รวมทั้งการจ้างช่วงต่อในพื้นที่ด้วย

	 พล.ต.ท.ยงยุทธ	 กล่าวว่า	 ตำารวจภูธรภาค	 ๘	 ได้รับงบประมาณในการก่อสร้าง

ที่ทำาการสถานีตำารวจ	(ทดแทน)	จำานวน	๒๖	หลัง	วงเงิน	๕๐๕	ล้านบาท	เป็นสถานีตำารวจ

ขนาดใหญ่	 ๑๒	 หลัง	 	 ขนาดกลาง	 ๑๑	 หลัง	 ขนาดเล็ก	 ๓	 หลัง	 ยังไม่เริ่มดำาเนินการใดๆ		

มีเพียงการลงเสาเข็มไว้เท่านั้น	 จำานวน	๑๖	แห่ง	ขณะที่	พล.ต.ต.ปวีณ	กล่าวชี้แจงว่า	 ปัญหา

อุปสรรคในการดำาเนินการของภาค	 ๘	

คือ	 องค์ประกอบในการตรวจการจ้าง

ไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ	 เนื่องจากแต่งตั้ง

ให้	ผบก.อก.ภ.	 เป็นผู้รับผิดชอบ	ซึ่งต้อง

เดินทางตรวจการจ้าง	 ในหลายจังหวัด	

ทั้งที่ มีภาระงานมากอยู่แล้ว	 ส่วนการ

ควบคุมงานได้มอบหมายให้ดาบตำารวจ

เป็นผู้ควบคุมงาน	 ทั้งที่อาจไม่มีความรู้

เพียงพอ	 สถาปนิกและวิศวกรก็เป็นคนจากส่วนกลาง	 ซึ่งเป็นคนนอกพื้นที่	 ทำาให้การตรวจ

การก่อสร้างเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ

	 พล.ต.ต.ปวีณ	 กล่าวอีกว่า	 จากการตรวจสอบพบว่าในพื้นที่ตำารวจภูธรภาค	 ๘	

บริษัท	 พีซีซี	 ดีเวลล็อปเม้นท์	 แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 มีการจ้างช่วงกับบริษัทรับเหมา	 โดยที่

ตรวจสอบพบมีจำานวน	๑๒	สัญญา	ซึ่งล้วนเป็นบริษัทในพื้นที่ก่อสร้าง	โดยเป็นการทำาสัญญา

ระหว่างนายวิศณุ	วิเศษสิงห์	กรรมการผู้มีอำานาจ	บริษัท	พีซีซี	ฯ	จำากัด	นายปิยากร		สุวรรณโพธ์ิศรี	

ผู้รับมอบอำานาจจากบริษัท	พีซีซีฯ	กับ	น.ส.ละอองดาว	 สุบงกช	อำาเภอเมือง	จังหวัดชุมพร	

จำานวน	๓	สัญญา	น.ส.จารุณี	 	 วิชิต	อำาเภอพนม	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จำานวน	๓	สัญญา	

นายอมรินทร์	 	ชูเพชร	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จำานวน	๓	สัญญา	นายภานุมาศ	

อำาไพรัตน์	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 จำานวน	 ๒	 สัญญา	 และนายอุทัย	 พิศนุแสง	

อำาเภอกระบุรี	 จังหวัดระนอง	 จำานวน	 ๑	 สัญญา	 ซึ่งหากเป็นสัญญาก่อสร้างสถานีตำารวจ

ขนาดใหญ่	 ราคาท่ีบริษัทพีซีซี	 ฯ	 ได้รับคือ	 ๒๖,๗๒๕,๐๐๐	 บาท	 แต่จ้างช่วงเพียง	 ๒๐	 ล้านบาท	

ส่วนขนาดกลางบริษัทพีซีซีฯ	รับเหมาที่	๑๔,๔๖๘,๐๐๐	ล้านบาท	 แต่จ้างช่วง	๑๐	ล้านบาท
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											 ทั้งนี้	 ตนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ	 ได้ส่งรายงานต่อผู้บังคับบัญชา	 และได้รายงานไปยัง

สำานักงานส่งกำาลังบำารุง	สำานักงานตำารวจแห่งชาติ	(สกบ.ตร.)	ให้ทราบแล้วเมื่อต้นปี	๒๕๕๕	

และ	 สกบ.ตร.	 ได้ให้ตำารวจภูธรภาค	 ๘	 ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบ	 ซึ่งได้เอกสาร

ทั้งหลักฐานการทำาสัญญา	 และการโอนเงิน	 ต่อจากนี้จึงเป็นหน้าที่ของ	 สกบ.ตร.	 ที่ต้อง

ดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง

										

คณะกรรมาธิการการกีฬา วุฒิสภา

	 วันที่	๒๘	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายจรัญ		จึงยิ่งเรืองรุ่ง	ประธานคณะกรรมาธิการ

การกีฬา	 วุฒิสภา	 เป็นประธานการประชุมกรรมาธิการ	 เพื่อพิจารณาปัญหาอุปสรรค

การจัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาค	 ดิวิช่ัน	๒	 โดยมี	นายวิมล	 กาญจนะ	ประธานคณะกรรมการ

จัดการแข่งขันฟุตบอลลีกภูมิภาคเข้าร่วมชี้แจง	

นายจรัญ	 จึงยิ่งเรืองรุ่ง	 กล่าวว่า	 ปัญหาที่

สำาคัญประการหนึ่งของลีกภูมิภาค	คือ	 เรื่องของ

งบประมาณ	ซึ่งปัจจุบัน	การกีฬาแห่งประเทศไทย	

ใช้เม็ดเงินดังกล่าวจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ	

จำานวนทีมละ	 ๒	 ล้านบาท	 และก็รวมไปถึง

งบค่าตอบแทนผู้ตัดสิน	แต่ปัญหาคือ	ความล่าช้า	

เพราะต้องรอการอนุมัติข้อเสนอของประธานลีกภูมิภาค	 ที่ถามถึงความเป็นไปได้	 ในการที่

จะนำางบประมาณสนับสนุนให้เป็นงบประจำาในแต่ละปี	 โดยให้	 กกท.	 เป็นผู้ตั้งนั้น	ที่ประชุม

คณะกรรมาธิการ	 เห็นว่าต้องรอศึกษากฎระเบียบก่อนว่า	 มีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานคณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภา	 เผยอีกว่า	 ส่วนกรณีงบอุดหนุนกีฬา

อาชีพ	 ระเบียบไม่ได้เปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	 เข้าไปสนับสนุนกีฬาอาชีพโดยตรง	

เพราะระเบียบกำาหนดเฉพาะการศึกษา	 อีกท้ังหลักการของกีฬาอาชีพคือต้องเล้ียงตัวเองได้

แต่หากจะให้การสนับสนุนจริงก็ต้องเป็นมติของคณะกรรมการองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในระดับจังหวัด	 ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน	 ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันว่า	

ให้คณะกรรมาธิการการกีฬา	 วุฒิสภาร่วมปรึกษากับ	 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน	 ในการดู

ช่องทางว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนในการแก้ไขกฎระเบียบโดยเพ่ิมกีฬาต่อท้ายการศึกษา

นายจรัญ   จึงยิ่งเรืองรุ่ง 
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สภาผู้แทนราษฎร	 แนะ	 ใช้ยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศ	 ครัวไทยสู่ครัวโลก	

เป็นก้าวสำาคัญเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 พร้อมรองรับการจัดการด้านอาหารของไทย

ในอนาคต

 	 	 นายประเสริฐ	ชัยกิจเด่นนภาลัย	ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวภายหลังการพิจารณา

ยุทธศาสตร์ด้านอาหารของประเทศ	 ครัวไทยสู่ครัวโลกว่า	

ที่ประชุมเห็นความสำาคัญและต้องการให้ศักยภาพด้าน

ครัวโลกของไทยเป็นยุทธศาสตร์ ในการเตรียมความ

พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘	 และเป็นการ

รองรับการจัดการด้านอาหารของประเทศไทยในอนาคต	

โดย	 ศ.เกียรติคุณ	 ไกรสิทธิ์ 	 	 ตันติศิรินทร์ 	 ประธาน

คณะกรรมการจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหาร

ของประเทศ	 ระบุว่าแม้ไทยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคง

ทางอาหารแต่จะต้องไม่ประมาท	 ควรดูแลห่วงโซ่

การผลิตตั้งแต่ขั้นอาหารสดจนถึงกระบวนการปรุง	

แปรรูป	 และกระบวนการทางอุตสาหกรรม	

ให้เกิดความปลอดภัยทั้งการบริโภคในประเทศ

และสำาหรับส่งออก	 ประกอบกับที่ปัจจุบันเริ่มมี

การจัดโซนนิ่งสำาหรับเพาะปลูกพืชอาหารทำาให้

สามารถจัดการความปลอดภัยทางอาหารได้ง่ายข้ึน	 คณะกรรมาธิการจึงต้องการเน้นย้ำาให้รัฐบาล	

หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง	 รวมถึงประชาชนใช้เป็นโอกาสในศักยภาพท่ีมีอยู่	 ให้มุมมองครัวไทย

สู่ครัวโลกเกิดเป็นรูปธรรม	 และไม่เฉพาะเพียงการเปิดร้านอาหารในต่างประเทศ	 แต่ต้อง

หมายถึงการที่อาหารจากประเทศไทยได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งด้านคุณภาพ	

และสุขภาพ	(Good	and	Healthy)	และความปลอดภัย

นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย 
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คณะกรรมาธิการการปกครอง   สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๗	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	

ระบุ	 ประเทศไทยต้องมีมาตรการควบคุมการใช้และพกพาอาวุธปืนให้มีความเหมาะสม

กับบริบทสังคมไทย	 เพื่อยกระดับความปลอดภัยของประชาชนในการเตรียมความพร้อม

ก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

     		 นายชัย	 ชิดชอบ	 ประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	 สภาผู้แทนราษฎร	

กล่าวถึง	ผลการพิจารณาเรื่องของนายสมชาย		กุลนริศ	ที่ขอให้ปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย

เกี่ยวกับการมีและใช้อาวุธปืน	 เพื่อยกระดับเรื่องความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในการ

เตรียมความพร้อมของประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน	ปี	๒๕๕๘	เพื่อลดการก่อเหตุคดีอาชญากรรม

ในอนาคต	 โดยภายหลัง	 คณะกรรมาธิการรับฟังข้อมูล

จากกระทรวงมหาดไทย	 กรมการปกครอง	 หน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้องและผู้ร้องแล้วเห็นว่า	 การก่อเหตุ

คดีอาชญากรรมในปัจจุบันมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น	

และหากนำากฎหมายของประเทศไทยไปเปรียบเทียบ

กับกฎหมายของประเทศที่พัฒนาแล้ว	 อาทิ	 ประเทศ

มาเลเซีย	 และสิงคโปร์	 จะพบว่า	 บทลงโทษของ

ทั้ง	 ๒	 ประเทศมีความเด็ดขาดและรุนแรงมากกว่า

ประเทศไทย	 แต่ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสรีภาพ

ค่อนข้างมาก	 และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชนคนไทยยังไม่อาจรับรองได้

อย่างแท้จริง	 ดังน้ัน	 จึงมีความจำาเป็นต่อการให้ประชาชน

มีอาวุธปืนเพื่อป้องกันตนเองไม่ให้ตกอยู่ในอันตราย	 แต่จะต้องมีมาตรการควบคุมการใช้

และพกพาอาวุธปืนให้มีความครอบคลุม	ซึ่งคณะกรรมาธิการ	เห็นควรนำาเรื่องนี้มาพิจารณา

ในโอกาสต่อไป	 เพื่อสร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ

ควบคุมดูแลการมีและใช้อาวุธปืนให้มีความเหมาะสมกับบริบทสังคมไทย

นายชัย  ชิดชอบ
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    		 ทั้งนี้	 นายวิรัตน์	 วิริยะพงษ์	 รองประธานคณะกรรมาธิการการปกครอง	

สภาผู้แทนราษฎร	 ได้ให้ข้อสังเกตว่า	 ร่างพระราชบัญญัติ	 อาวุธปืน	 เครื่องกระสุนปืน	

วัตถุระเบิด	 ดอกไม้เพลิง	 และสิ่งเทียมอาวุธปืน	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 ซึ่งอยู่ระหว่าง

การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาในขณะนี้น่าจะมีการแยกประเภทดอกไม้เพลิง

ออกเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่ง	 เพื่อให้มีความชัดเจนในความแตกต่างระหว่างอาวุธ	 และ

เพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายมีน้ำาหนักในการยึดถือปฏิบัติต่อไป

	 																										

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๘	มีนาคม	๒๕๕๖ 	คณะกรรมาธิการ

การที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม	

สภาผู้แทนราษฎร	 แนะ	 การสร้างเขื่อนไม่ควรกระจุก

ในลุ่มน้ำาใดลุ่มน้ำาหน่ึง	และควรมีการวางแผนในระยะยาว

ก่อนที่จะดำาเนินการก่อสร้างเพื่อให้เกิดความสมดุล

ในทุก	 ๆ	 ด้าน

	 คณะกรรมาธิการการท่ีดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	

ที่มีนายนริศ	 ขำานุรักษ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้มีการประชุมพิจารณาศึกษา

โครงการสร้างเข่ือนของหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจท่ีอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อม	 โดยคณะกรรมาธิการ

ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ชี้แจงเพื่อให้ข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการ	

ซึ่งภายหลังรับฟังข้อมูลคณะกรรมาธิการ

มีความเห็นตรงกันว่า	 ทุกหน่วยงานควร

ทบทวนโครงการก่อสร้างเขื่อนขนาดใหญ่

เนื่องจากอาจมีแรงต่อต้านจากประชาชน

และส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ นายนริศ  ขำานุรักษ์ 
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และสิ่งแวดล้อม	 อีกทั้งการก่อสร้างเขื่อนไม่ควรกระจุกตัวอยู่ในเขตลุ่มน้ำาใดลุ่มน้ำาหนึ่ง	

ควรกระจายไปยังลุ่มน้ำาอื่น	 ๆ	ด้วย	และการก่อสร้างเขื่อนจะต้องมีการวางแผนในระยะยาว

มีขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อสร้างความสมดุลในทุก	 ๆ	 ด้าน	 เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

น้อยที่สุด

 	 	 	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการยังมีความเห็นอีกว่า	 เขื่อนแต่ละเขื่อนควรมี

ระบบสูบน้ำากลับ	 เพื่อนำาน้ำาที่ระบายออกจากเขื่อนมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าด้วย	 ตลอด

จนการปลูกป่าทดแทนในพื้นที่ป่าไม้ที่ถูกน้ำาท่วมไม่ควรปลูกในป่าอนุรักษ์เนื่องจากมีสภาพ

ที่สมบูรณ์แล้ว	 แต่ควรปลูกในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมและควรให้ เอกชนและท้องถิ่น

เป็นผู้ดำาเนินการ

	 	

คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๘	 มีนาคม	 ๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม

สภาผู้แทนราษฎร	 ยังติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างและบูรณะวัดโพธิ์ชัย	 บ้านนาพึง	

อำาเภอนาแห้ว	 จังหวัดเลย	 โดยล่าสุดกรมศิลปากรยืนยันการซ่อมแซมหลังคาโบสถ์จะเสร็จทัน

งานประจำาปี

 	 	 	 คณะกรรมาธิการการศาสนา	 ศิลปะและวัฒนธรรม	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มี	

นายสันตศักย์	 จรูญ	 งามพิเชษฐ์	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	

ได้มีการประชุมพิจารณาติดตามความคืบหน้าการก่อสร้าง

และบูรณะวัดโพธิ์ชัย	บ้านนาพึง	อำาเภอนาแห้ว	จังหวัดเลย	

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญ	 อธิบดีกรมศิลปากรเข้าร่วม

การประชุม	 ซึ่งกรมศิลปากรได้รายงานความคืบหน้า

การดำาเนินการว่า	 กรมศิลปากรได้ลงพ้ืนท่ีเพ่ือทำาความเข้าใจ

กับวัดโพธ์ิชัยและประชาชนในพ้ืนท่ีแล้ว	 ขณะน้ีอยู่ระหว่าง

การซ่อมแซมหลังคาโบสถ์	 เพ่ือให้แล้วเสร็จทันงานประจำาปี

ของวัดโพธิ์ชัย	 พร้อมทั้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม นายสันตศักย์ จรูญ งามพิเชษฐ์
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ในการตรวจสอบไม้ที่ใช้ในการบูรณะหลังคาโบสถ์ด้วย	 ส่วนการก่อสร้างอาคารหลังใหม่

ทับโบราณสถานท่ีพังทลายแล้วน้ัน	 กรมศิลปากรได้ระงับการก่อสร้างไว้ก่อนเพ่ือให้กรมศิลปากร

ได้ส่งเจ้าหน้าท่ีเข้าไปสำารวจฐานของโบราณสถานก่อน	 และรอให้อธิบดีกรมศิลปากรมีคำาส่ัง

อนุญาตให้ก่อสร้างถึงจะดำาเนินการก่อสร้างต่อไปได้	 ส่วนการก่อสร้างมณฑลที่จะใช้เป็น

ที่ประดิษฐานของพระเจ้าองค์แสน	 จะสร้างอยู่ข้างโบสถ์	 ซึ่งการออกแบบองค์การบริหาร

ส่วนตำาบลในพื้นที่จะเป็นผู้ดำาเนินการ

	 	

	

คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง การสื่อสารมวลชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชน สภาผู้แทนราษฎร

											 วันที่	 ๑๓	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมือง	 การสื่อสาร

มวลชน	 และการมีส่วนร่วมของประชาชน	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายศุภชัย	 ศรีหล้า	

เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 ได้มีการประชุมพิจารณา	

เกี่ยวกับเหตุการณ์การสลายการชุมนุมเมื่อเดือนเมษายน	 –	

พฤษภาคม	๒๕๕๓	โดยได้เชิญ	นายธาริต	 เพ็งดิษฐ์		อธิบดี

กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 หรือดีเอสไอ	เพ่ือให้มาตอบข้อซักถาม	

ซึ่งเป็นการเชิญนายธาริตมาให้ข้อมูลตาม	พ.ร.บ.คำาสั่งเรียก

ของคณะกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา	

พ.ศ.	๒๕๕๔	เป็นครั้งที่	๓

											 โดยคณะกรรมาธิการได้สอบถามถึงการ

ทำาหน้าที่ของนายธาริต	 เมื่อครั้งเป็นกรรมการ

ของศูนย์อำานวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	

หรือ	 ศอฉ.	 ว่าเป็นอย่างไร	 นายธาริต	 กล่าวว่า	

เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าว	 ตนก็เหมือนกับ

ข้าราชการและเหมือนหัวหน้าส่วนราชการ

อื่น	 ๆ	 ที่ถูกตั้งเข้าไปเป็นกรรมการ	 ศอฉ.	

นายศุภชัย  ศรีหล้า
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ซึ่งกรรมการ	 ศอฉ.ประกอบด้วย	 ๔	 หน่วยงานหลัก	 คือ	 ๑.	 ฝ่ายการเมือง	 ที่รับผิดชอบ

ตามกฎหมาย	 ในการแก้ไขดูแลสถานการณ์ที่ผู้มีอำานาจหลักคือนายกรัฐมนตรี	 และ	

รองนายกรัฐมนตรีท่ีเป็นผู้อำานวยการ	 ศอฉ.	 ๒.	 ฝ่ายท่ีใช้กำาลังในการปฏิบัติการ	 ซ่ึงประกอบด้วย

แม่ทัพนายกอง	 ๓.	 ฝ่ายตำารวจที่ดูแลความสงบเรียบร้อย	 ๔.	 ฝ่ายข้าราชการพลเรือน	

สามัญทั่วไป	เช่น	อธิบดีดีเอสไอ	ผู้ว่าฯ	กทม.	ปลัดกระทรวงต่าง	 ๆ

	 ทั้งนี้	การประชุมในแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมกว่า	๑๐๐	คน	ซึ่งการประชุมของ	ศอฉ.

มีอยู่	 ๒	แบบ	คือการประชุมทั่วไป	และการประชุมในชั้นความลับ	จะมีเฉพาะฝ่ายยุทธการ	

ได้แก่	 ฝ่ายการเมือง	ทหาร	และตำารวจ	ไม่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนและดีเอสไอ	และตน

ก็ไม่เคยเข้าประชุมฝ่ายยุทธการเลยสักครั้ง	 เพราะดีเอสไอไม่ได้มีบทบาทในการประเมิน

สถานการณ์	 แต่เข้าไปรับผิดชอบเนื่องจากคดีความไม่สงบ	 ที่ถูกยกระดับจากคดีสามัญ

มาเป็นคดีพิเศษ	 ซึ่งในฐานะหัวหน้าหน่วยก็มีหน้าที่ให้ความเห็น	 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน

เป็นบางคร้ัง	 เตือนผู้ชุมนุมไม่ให้ชุมนุมโดยผิดกฎหมาย	 แต่จะเป็นไปตามกรอบของดีเอสไอ	

ส่วนการใช้กำาลังขอคืนพื้นที่ไม่เกี่ยวข้องกับดีเอสไอ

											 นายธาริต	 กล่าวอีกว่า	 การประชุมใน	 ศอฉ.	 ไม่มีการพูดถึงชายชุดดำา	 แต่มี

การระบุถึงกองกำาลังไม่ทราบฝ่าย	 ซึ่งจะสอดคล้องกับการทำาคดีก่อการร้าย	 ที่ระบุว่ามี

กองกำาลังไม่ทราบฝ่ายอยู่ด้วย	 เป็นภาพรวมท้ังประเทศ	 ไม่ได้เจาะลึกจุดหน่ึงจุดใด	 หากท่ีประชุม

จะแปลว่ากองกำาลังไม่ทราบฝ่ายคือชายชุดดำา	 ตนก็ไม่เห็นด้วย	 ก็ไม่ทราบว่าจะพูดถึง

ชายชุดดำากันขึ้นมาเพื่อประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อะไร	 แต่ที่แน	่ ๆ	 ในคดีที่ผู้บริหาร	 ศอฉ.

ได้ถูกดำาเนินคดีโดยดี เอสไอในข้อหาก่อให้ผู้อื่นฆ่าคนตายโดยเจตนาเล็งเห็นผล	

มีผู้ต้องหา	๒	คน	คือ	นายอภิสิทธิ์	เวชาชีวะ	และนายสุเทพ	เทือกสุบรรณ	เมื่อแจ้งข้อหาไปแล้ว

ทั้ง	 ๒	 ท่านก็ได้แจ้งข้อหาต่อตนและเจ้าหน้าที่ดีเอสไออีก	 ๓	 คน	 ท่านได้พูดถึงชายชุดดำา

ในคดีที่ฟ้องตน	 และเจ้าหน้าที่	 ก็อยากจะเรียนว่าการพูดถึงชายชุดดำาคงจะมีประโยชน์

ในหลาย	 ๆ	 มุม	 ส่วนคดีก่อการร้ายยืนยันอีกครั้ง	 มีแต่กองกำาลังไม่ทราบฝ่าย	 ซ่ึงก็มีการ

ดำาเนินคดีท้ัง	๒	ฝ่าย	ท้ังกลุ่ม	นปช.	และฝ่ายท่ีใช้อำานาจรัฐ	คือ	ศอฉ.	ดำาเนินคดีได้แค่	๒	ท่าน	

ยังไม่ได้ส่งสำานวนให้อัยการ	การดำาเนินคดีกับผู้บริหาร	ศอฉ.	ทั้ง	๒	ก็ไม่มีชายชุดดำา
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											 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่าคณะกรรมาธิการจะมีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบการใช้

อำานาจรัฐ	แต่การซักถามงานของดีเอสไอ	ก็จะน่าจะได้รับการคุ้มครอง	 	ส่วน	พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการ	 การจะให้ข้อมูลที่ทำาให้การบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการ

ยุติธรรมเสื่อมเสีย	 ก็คงเป็นข้อจำากัด	 ตนก็ต้องรักษากฎหมาย	 นายวัชระ	 เพชรทอง	

รองประธานคณะกรรมาธิการฯ	 เรียกร้องให้เคารพกฎหมาย	 ตนก็จะเคารพกฎหมาย	 และ

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ	 คงไม่ครอบคลุมถึงการปฏิบัติหน้าที่ในกระบวนการ

ยุติธรรม	 แต่ก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเท่าที่จะไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อรูปคดี	 เพราะตน

ก็ตกเป็นจำาเลยในคดีอาญาด้วย	ก็อาจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

											 จากนั้น	 นายศุภชัยได้ชี้แจงว่า	คณะกรรมาธิการมีอำานาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ	

และอำานาจตาม	พ.ร.บ.คำาสั่งเรียกฯ	ที่เรียกหน่วยงานต่างๆ	ให้มาชี้แจงได้	คณะกรรมาธิการ

มีอำานาจพิจารณาสืบสวนใดๆ	 ท่ีเก่ียวกับการพัฒนาการเมือง	 ซ่ึงครอบคลุมเร่ืองชายชุดดำา	

และเหตุการณ์ทางการเมืองต่าง	 ๆ	 ฉะนั้นคณะกรรมาธิการไม่ได้ใช้อำานาจเกินเลยตาม

บทบัญญัติที่ให้ไว้

										 จากน้ัน	 นายธาริตได้กล่าวว่า	 กระบวนการซักถามของประธานคณะกรรมาธิการ	

และนายวัชระ	 ไม่ตรงตามอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ	 เป็นการทำาการเกินอำานาจ	

และใช้เวทีนี้จัดการกับข้าราชการประจำา	 ดังนั้นจะขอไม่ชี้แจงและลากลับ	 แต่จะทำาหนังสือ

ไปยังประธานสภาผู้แทนราษฎร	 เพ่ือแจ้งให้ทราบว่า	 คณะกรรมาธิการชุดน้ีทำาเกินอำานาจหน้าท่ี	

และต้องการให้ฝ่ายการเมืองทราบว่าข้าราชการประจำาไม่ใช่ลูกไล่ของฝ่ายการเมือง	ตนไม่ได้

มีอารมณ์	 แต่รู้สึกว่าเป็นการกระทำาที่ไม่สร้างสรรค์	 ต้องขออภัยที่ตนจำาเป็นต้องทำาและไม่มี

ทางเลือกทางอื่น	จากนั้น	นายธาริตก็เดินออกจากห้องประชุมไป

	 ต่อมานายธาริตให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้าชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการว่า	 มาชี้แจง

ตามคำาเชิญของคณะกรรมาธิการ	 และเป็นไปตามภาระหน้าที่ของตนเอง	 แต่เมื่อมาแล้ว

ประธานคณะกรรมาธิการ	 และนายวัชระ	 เพชรทอง	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 ก็ได้

ดำาเนินการในลักษณะของการซักฟอก	 พยายามไต่สวนว่าการทำาหน้าที่ของศูนย์อำานวยการ

แก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน	 หรือ	 ศอฉ.เป็นอย่างไร	 ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ใน	 ศอฉ.นั้นได้รับ
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การคุ้มครองตามกฎหมาย	 จึงขอโต้แย้งต่อคณะกรรมาธิการชุดน้ีว่าไม่มีหน้าท่ีมาซักฟอก	

หรือค้นหาความจริงในการทำางานของ	 ศอฉ.	 แต่คณะกรรมาธิการก็ยังทำาการไต่สวนต่อ

การกระทำาอย่างน้ีก็ถือว่าเกินอำานาจหน้าท่ีของกรรมาธิการ	 จึงขอลากลับไม่ร่วมการช้ีแจงต่อไป	

และจะทำาหนังสือโต้แย้งส่ิงท่ีคณะกรรมาธิการทำาน้ันเกินอำานาจหน้าท่ีต่อนายสมศักด์ิ	

เกียรติสุรนนท์	ประธานสภาผู้แทนราษฎร

	 “ผมเป็นข้าราชการประจำาคนหนึ่ง	 และมักจะถูกฝ่ายการเมืองดำาเนินการ

ในทำานองนี้ตลอดมา	 ไม่ว่าจะเป็นการชี้แจงอะไรก็ตามต่อคณะกรรมาธิการ	 ข้าราชการ

ประจำาไม่ใช่ลูกไล่ของฝ่ายการเมืองที่จะทำาอะไรได้ตามอำาเภอใจตลอดไป	 ผมเคารพ

กฎหมาย		 และก็คิดว่าทุกคนต้องเคารพกฎหมายบ้านเมืองให้อยู่ในกรอบอย่างเหมาะสม	

แต่การกระทำาของฝ่ายอื่นที่เกินจากกฎหมาย	ผมก็จะต้องโต้แย้ง”	นายธาริต	กล่าว

คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

										 วันที่	 ๑๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สภาผู้แทนราษฎร	 ได้เชิญกระทรวงพลังงาน	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 (กฟผ.)	

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ชี้แจงความพร้อมของการดำาเนินงานและมาตรการรองรับ	 กรณี

แหล่งยาดานา	 เมียนมาร์	 หยุดจ่ายก๊าซ	 ในระหว่างวันท่ี	

๕	 -	 ๑๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ี	

นายประเสริฐ	 ชัยกิจเด่นนภาลัย	 ประธานคณะกรรมาธิการ

การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	

ได้กล่าวว่า	 ปริมาณการผลิตไฟฟ้าและการสำารองไฟฟ้า

ของประเทศ	 จะเป็นตัวช้ีวัดความเจริญ	 และผลิตภัณฑ์

มวลรวมในประเทศ	 (จีดีพี)	 ตนมีความกังวลถึงจำานวน

ปริมาณสำารองไฟฟ้าภายในประเทศ

											 ท้ังน้ี	 จากท่ีได้รับตัวเลข	๓๙,๐๐๐	 เมกกะวัตต์	

จำานวนใช้จริงสูงถึง	 ๒๔,๐๐๐	 เมกกะวัตต์	 เกินกว่าครึ่ง นายประเสริฐ  ชัยกิจเด่นนภาลัย
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ของปริมาณสำารองในประเทศเสียอีก	

อาจส่งผลให้การใช้ไฟฟ้าในต่างจังหวัด

มีปัญหาเกิดไฟฟ้าดับที่อาจจะส่งผลต่อ

โรงงานต่าง	 ๆ	 และภาพรวมเศรษฐกิจ	

โดยในเร่ืองน้ี	 ต้องฝากให้สำานักการพลังงาน

ได้ศึกษาพลังงานทดแทน	 และพลังงาน

ทางเลือกอื่น	 ๆ	 เพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ

พลังงานให้ได้ใช้อย่างเพียงพอ

											 ด้านนายวีระศักดิ์	 พึ่งรัศมี	 ผู้อำานวยการสำานักงานเทคโนโลยีการประกอบ

กิจการปิโตรเลียม	กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ	กระทรวงพลังงาน	กล่าวยืนยันความพร้อมรับมือ

ในช่วงเวลาดังกล่าว	 ปัจจุบันก๊าซธรรมชาติที่ประเทศไทยนำาเข้ามาจากเมียนมาร์	 จำานวน	

๒	 แหล่ง	 ได้แก่	 แหล่งยาดานา	 และแหล่งเยตากุน	 ซึ่งในภาวะปกติประเทศไทยจะรับก๊าซฯ	

จากเมียนมาร์	 ซึ่งมีกำาลังการผลิต	 ประมาณ	 ๑,๑๐๐	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 แต่ในช่วง

วันที่	๔-๑๒	เมษายน	นี้	แหล่งยาดานาได้มีการหยุดซ่อมบำารุงท่อส่งก๊าซธรรมชาติ	เพ่ือแก้ไข

ปัญหาการทรุดตัวของแท่นก๊าซเผาท้ิงและแท่นท่ีอยู่อาศัย	 ซ่ึงต้องมีการติดต้ังใหม่	 จึงส่งผลให้

ต้องหยุดการรับก๊าซจากแหล่งในเมียนมาร์ท้ังหมด	 เน่ืองจากค่าความร้อนจากแหล่งยาดานา

และแหล่งเยตากุนมีความแตกต่างกันมาก

											 ทั้งนี้	 จากประมาณการในวันที่	 ๔	 เมษายน	 ๒๕๕๖	 มีการใช้ไฟฟ้าค่อนข้าง

ถึงขั้นวิกฤติหากไม่เตรียมพร้อมสำารอง	 ในจำานวน	 ๒๖,๕๐๐	 เมกกะวัตต์	 เพื่อไม่ให้เกิด

ผลกระทบจากการซ่อมบำารุงดังกล่าว	 กระทรวงพลังงานจึงได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านเชื้อเพลิง	 ทางกระทรวงพลังงานได้ให้

กรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ	เจรจากับ	บริษัท	Total	ซ่ึงเป็นผู้ดำาเนินการแหล่งก๊าซยาดานา	ให้เล่ือน

การหยุดซ่อมบำารุงออกไปเป็นช่วงเวลา	๑๒.๐๐	น.	ของวันที่	๕	เมษายน	๒๕๕๖	ซึ่งจะทำาให้

ลดความเสี่ยงของระบบไฟฟ้าและลดการใช้น้ำามันเตาได้ถึง	 ๒๖	 ล้านลิตร	 และน้ำามันดีเซล	

๑๕	 ล้านลิตร	 ทำาให้ลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงลง	 นอกจากนี้	 ได้ประสานกับผู้รับสัมปทานของ

แหล่งไพลินเหนือ	ซึ่งมีกำาลังการผลิตก๊าซฯ	๒๑๐	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	และแหล่งปลาทอง	

ซึ่งมีกำาลังการผลิตก๊าซฯ	 ๒๐๐	 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	 ให้เลื่อนการหยุดซ่อมบำารุงในช่วง

ดังกล่าวออกไปก่อนจนกว่าการซ่อมบำารุงแหล่งก๊าซยาดานาจะแล้วเสร็จ
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											 ขณะที่นายจรรยง	 วงศ์จันทร์พงษ์	 ผู้อำานวยการฝ่ายควบคุมระบบกำาลังไฟ	

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	 กล่าวถึงแผนรองรับด้านการผลิตว่า	 การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

ได้เลื่อนเวลาแผนบำารุงรักษาโรงไฟฟ้าทั้งหมด	 และประสานงานกับประเทศเพื่อนบ้าน	

ทั้งโรงไฟฟ้าพลังน้ำาของ	 สปป.ลาว	 และ	 TNB	 เพื่อขอซื้อไฟฟ้าเต็มที่เท่าที่จะขายได้	

นอกจากนี้	 ยังประสานงานกับกรมชลประทานขอเพิ่มการระบายน้ำา	 เพื่อลดปริมาณการใช้

น้ำามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร

		 วันที่	 ๑๔	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร	 ที่มี

นายไพจิต	 ศรีวรขาน	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	 	 มีการประชุม	 เพื่อพิจารณาติดตาม

ความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่	มูลค่า	 ๑๒,๒๘๗	 ล้านบาท	กรณีจัดหา

ผู้รับจ้างก่อสร้าง	 โดยเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจง	

โดยคณะกรรมาธิการตั้งคำาถามถึงความคืบหน้า

การประมูลการก่อสร้างท่ีบริษัท	 ซิโน-ไทย	 เอ็นจีเนียร่ิง	

แอนด์	 คอนสตรัคชั่น	 จำากัด	 (มหาชน)	 ชนะการ

ประกวดราคา	 แต่พบว่า	 พ.ท.ทวีสิน	 รักกตัญญู	

อดีตผู้ว่าการการทางพิ เศษแห่งประเทศไทย	

ซึ่งเป็นอดีตกรรมการบริษัท	 ซิโน-ไทยฯ	 มีรายชื่อ

ในคณะกรรมการให้คำาปรึกษาในการจ้างที่ปรึกษา

บริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา	 รวมถึงมีชื่อในคณะกรรมการกำาหนด

ร่างทีโออาร์และร่างเอกสารประกวดราคา	โดยคุณสมบัติของ	พ.ท.ทวีสิน	อาจขัดต่อเงื่อนไข

ทีโออาร์	ที่ระบุให้ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างครั้งนี้

	 ด้านนายสัตยา	 วัฒนารุจิรานนท์	 ท่ีปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่	

ช้ีแจงว่า	 ขณะน้ีคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโครงการดังกล่าวกำาลังตรวจสอบ

คุณสมบัติของ		พ.ท.ทวีสิน	ทั้งนี้	 พบว่า	ปี	๒๕๕๓		พ.ท.ทวีสิน	ขณะดำารงตำาแหน่งผู้ว่าการ

นายไพจิต   ศรีวรขาน
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การทางพิเศษฯ	 ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการกำาหนดร่างทีโออาร์	 ต่อมาในปี	 ๒๕๕๔	

คณะกรรมการมีการประชุม	๖	ครั้งโดย	พ.ท.ทวีสินเข้าร่วม	๕	ครั้ง	จากนั้นวันที่	๒๖	เมษายน	

๒๕๕๕	 พ.ท.ทวีสิน	 ได้เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัท	 ซิโน-ไทยฯ	 หลังจากเกษียณอายุ

ราชการจากผู้ว่าการการทางพิเศษฯ	ไม่เคยเข้าร่วมการประชุมแต่อย่างใด

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	นายสัตยา	กล่าวต่อว่า	จากนั้น	พ.ท.ทวีสิน	 ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ											

ให้คำาปรึกษาในการจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการและควบคุมงานก่อสร้างอาคารรัฐสภา

แห่งใหม่	ในวันที่		๓๑	กรกฎาคม	๒๕๕๕	มีการประชุม	๓	ครั้ง	โดย	พ.ท.ทวีสิน	ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุมทั้ง	 ๓	 ครั้ง	 และได้มีหนังสือขอลาออกในวันที่	 ๑๐	 กันยายน	 ๒๕๕๕	 ภายหลัง	

พ.ท.ทวีสิน	 ได้ลาออกจากบริษัท	 ซิโน-ไทยฯ	 ในวันที่	 ๓๑	 มกราคม	 ๒๕๕๖	 ทางบริษัท

ซิโน-ไทยฯ	 ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทใหม่วันที่	 ๑๒	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 มีคณะกรรมการ	

๑๒	 คน	 โดยไม่มีชื่อ	 พ.ท.ทวีสิน	 อีกทั้งการจัดจ้างผู้รับจ้างก่อสร้างได้มีการยื่นซองประกวด

ราคา	 ในวันที่	 ๒๐	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 ณ	 เวลานั้น	 พ.ท.ทวีสิน	 ไม่ปรากฏรายชื่อเป็น

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาแล้ว	 ดังนั้น	 ถ้ายืนยันด้านกฎหมายเวลานี้ถือว่า

ท่านไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง	ไม่มีส่วนพิจารณาในส่วนเสนอราคาครั้งนี้

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ต่อมาคณะกรรมาธิการได้สอบถามว่าเหตุใดผลการเปิดซองสอบราคาโครงการ

ก่อสร้าง	ทั้ง	๔	บริษัทต่างเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง	โดยนายพินิจ	พูลเกิด	ที่ปรึกษาบริหาร

โครงการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่	 ชี้แจงว่า	 เนื่องจากการจัดทำาโครงการยังใช้บัญชีค่าแรง

ขั้นต่ำา	๒๒๐	บาท	แต่ผู้เสนอราคาทั้ง	๔	บริษัทใช้ราคาค่าแรง	๓๐๐	บาท	และนายช่าง	ค่าแรง

ถึง	๔๕๐-๕๐๐	บาท	จึงทำาให้ผลการเปิดซองทุกบริษัทต่างเสนอราคาสูงกว่าราคากลาง	และ
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หากผลการพิจารณาของคณะกรรมการพบว่า	 พ.ท.ทวีสิน	 ไม่ขัดคุณสมบัติ	 หลังจากนี้จะ

ต้องเรียกบริษัทซิโน-ไทยฯ	 ในฐานะผู้ที่เสนอราคาต่ำาสุดมาต่อรองราคาให้ไม่สูงกว่าราคา

กลาง	 หากผู้รับเหมายอมรับได้จะเดินหน้ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	 แต่ถ้าผู้เสนอรายแรก

ไม่สามารถเลื่อนราคาต่ำาลงมาที่ราคากลางได้	จะมีการต่อรองกับบริษัทรายที่	๒	,๓	และ	๔	

ตามลำาดับ	แต่ถ้าไม่มีรายใดลดราคาลงมาที่ราคากลางได้	จะมี	๒	แนวทาง	คือ	 ๑.	 ประกวด

ราคาใหม่	หรือ	

๒.	 ให้สภาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม

	 “คาดว่าจะได้ผลสรุปการพิจารณาคุณสมบัติของบริษัทเสนอราคาภายใน

วันที่	 ๑๔	มีนาคมนี้	 หากพบว่าไม่ขัดคุณสมบัติก็เดินหน้าต่อได้	 เนื่องจากบริษัททั้ง	๓	 ราย

ไม่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนเข้ามา	 ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการต่อรองราคา	 คาดว่าจะดำาเนินการ

ได้ภายในสัปดาห์หน้า	 และหากเป็นไปตามแผนจะมีการเซ็นสัญญาได้ในวันท่ี	 ๒๘	 มีนาคมน้ี	

กำาหนดการเริ่มก่อสร้างวันที่	๑๖	เมษายนและคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน	กันยายน	 ๒๕๕๘	

สิ้นสุดงบประมาณ	ปี	๒๕๕๗”	นายพินิจกล่าว

	

คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันท่ี	 ๑๕	 มีนาคม	๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการความม่ันคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทนราษฎร

แนะ	รัฐ	เจรจา	BRN	ด้วยความระมัดระวังเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	อาจมีผลประโยชน์ระหว่างประเทศแฝง

	 คณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ	 สภาผู้แทนราษฎร	 ที่มีนายการุณ	 โหสกุล					

เป็นประธานคณะกรรมาธิการได้มีการประชุม

พิจารณาศึกษาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ

ความม่ันคงภายในราชอาณาจักร	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	

มาตรา	 ๒๑	 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	

โดยคณะกรรมาธิการได้เชิญบุคคลและหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม	 ทั้งนี้	 ภายหลัง

การพิจารณาคณะกรรมาธิการได้มีข้อสังเกตและ
นายการุณ  โหสกุล
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ข้อเสนอแนะว่า	 รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนแนวคิด

ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	

โดยการใช้กำาลังตำารวจในพื้นที่แทนการใช้

เจ้าหน้าท่ีทหาร	 เพ่ือให้การดำาเนินการแก้ไขปัญหา

เป็นไปตามนโยบาย	 การเมืองนำาการทหาร	

อี กทั้ งหน่ วยงานด้ านความมั่ นคงต้องนำ า

ผลกระทบที่เกิดจากการนำามาตรา	 ๒๑	 มาใช้

บังคับในพื้นที่ภาคใต้	 มาวิเคราะห์อย่างรอบคอบ	 และลดเงื่อนไขการใช้กำาลังเพื่อมิให้

ความพยายามการแก้ปัญหากลายเป็นเงื่อนไขการต่อต้านรัฐ	 และในประการสำาคัญการที่

ฝ่ายไทยได้ลงนามแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติภาพกับขบวนการ	

BRN	 ควรกำาหนดแนวทางการพูดคุยด้วยความระมัดระวัง	 เนื่องจากสถานการณ์ความ

ไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	อาจมีผลประโยชน์ระหว่างประเทศแฝงอยู่ก็ได้

	 	

	 	

 ; ; ; ; ;
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คณะกรรมาธิการการศึกษา สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 	 คณะกรรมาธิการการศึกษา	 สภาผู้แทนราษฎร	

สรุป	 ๒	 ประเด็นหลัก	 ศึกษาข้อเท็จจริงและปัญหาของสถานศึกษาในจังหวัดสุพรรณบุรี	

เพื่อแก้ไขระบบการศึกษาทั้งประเทศ

		 นายประกอบ	 รัตนพันธ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการศึกษา	 กล่าวภายหลัง	

เปิดเวทีรับฟังและแลกเปล่ียนความคิดเห็นเก่ียวกับ

ภาพรวมการจัดการศึ กษา	 การส่ ง เสริม

และพัฒนาการจัดการศึกษาในระดับต่าง	 ๆ	 ของ

จังหวัดสุพรรณบุรี	 ณ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนดุสิต	 เวลา	 ๑๐.๐๐	 -	 ๑๔.๐๐	 นาฬิกา	 ว่า	

การลงพ้ืนท่ีจังหวัดสุพรรณบุรีในคร้ังน้ี	 เพ่ือรวบรวม

ปัญหาเรื่องการศึกษาทุกระบบ	 ทั้งในส่วน นายประกอบ   รัตนพันธ์
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ของกระบวนการเรียนการสอน	 ส่ือการเรียน

การสอน	 บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

นักศึกษา	 และการศึกษาข้อ เท็จจริ ง

ของความสำาเร็จ	 ในการจัดการศึกษา	 ซึ่ง

ในเบื้องต้นได้ข้อสรุป	 ๒	 ประเด็นหลัก

คือเรื่องบุคลากรและเรื่องของงบประมาณ

บุคลากร	 ถือเป็นปัญหาระดับประเทศ	

ถ้าเกิดอัตราส่วนของนักเรียนกับครู	 ไม่สมดุลกันจะสะท้อนถึงคุณภาพการศึกษา	 เราเรียกร้อง

หลายครั้งว่า	 สัดส่วนควรมีจำานวนเท่าๆ	กัน	อย่าผูกติดกับ	มติ	ครม.	หรือภาครัฐ	ส่วนเรื่อง

งบประมาณ	ก็ประสบปัญหาเช่นกันทั้งประเทศ	ซึ่งจำาเป็นต้องจัดสรรงบประมาณที่มีอยู่ให้มี

ประสิทธิภาพมากที่สุด	อย่าให้รั่วไหลไปในทางที่ไม่ถูกต้อง

										ทั้งนี้	จะได้มีการจัดตั้งคณะทำางานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	โดยให้คณะที่ปรึกษา

ประจำาคณะกรรมาธิการการศึกษา	 ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามและประเมินผล

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	 และนักวิชาการศึกษาพิเศษส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษา

เฉพาะการพิเศษ	 เป็นคณะทำางานร่วมกัน	 อย่างไรก็ตาม	 การร้องเรียนที่เกี่ยวกับการจัดการ

ศึกษาของไทยนั้น	 จำาเป็นต้องพิจารณาศึกษาเป็นเรื่อง	 ๆ	 ซึ่งรวมถึงคุณภาพการศึกษา

ที่ส่งเสริมวัฒนธรรมประชาธิปไตย	 และแนวทางการปรับฐานการเรียนรู้ของประชาชน	

เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและโลกโลกาภิวัตน์

คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  วุฒิสภา

											 วันที่	 ๑๖	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 ประธาน

คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	 วุฒิสภา	 เป็นประธานในการสัมมนา

เรื่องการสรุปผลการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบใน	 ๓	 จังหวัด

ชายแดนภาคใต้	 เพ่ือรับฟังข้อมูลและสรุปผลการดำาเนินงานในการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
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จ าก เหตุ ก า รณ์ ค ว าม ไม่ ส งบขอ งแต่ ล ะ จั ง ห วั ด

เพื่อเร่งเข้าช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ	 หลังจากที่ได้รับ

ข้อมูลว่า	 ยังมีผู้ท่ีได้รับผลกระทบได้รับการช่วยเหลือ

เยียวยาไม่ครบถ้วนและล่าช้า	 ทำาให้ไม่ได้รับความเป็นธรรม

โดยมีผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ

ใน	๓	จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าร่วมกว่า	๓๐๐	คน

											 นายอนุศาสน์	 สุวรรณมงคล	 ประธาน

คณะอนุกรรมาธิการติดตามและประเมินผลด้านการ

เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ

ในจั งหวั ดชายแดนภาค ใต้ 	 วุฒิ สภา 	 กล่ า วว่ า	

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้	

สร้างความสูญเสียให้กับชีวิต	 และทรัพย์สินเป็นจำานวนมาก	 ทำาให้ทางภาครัฐต้องเข้ามา

ดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด	 พร้อมทั้งมีการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยาด้านจิตใจ	

แต่เนื่องจากว่า	 จากเหตุการณ์ความไม่สงบใน	 ๙	 ปี	 ท่ีผ่านมา	 มีผู้ได้รับผลกระทบจาก

สถานการณ์เป็นจำานวนมาก	 ทำาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลล่าช้า	 ส่งผลให้

มีผู้ท่ีได้รับผลกระทบหลายรายยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	 ดังน้ัน	 ทางคณะอนุกรรมาธิการ

ติดตามและประเมินผลด้านการเยียวยาฯ	

ได้จัดเวทีสัมมนา	 เพื่อรับทราบข้อมูล	

และสรุปผลการดำาเนินงานด้านการเยียวยา

ในพ้ืนท่ี	 ท้ังความคืบหน้าด้านการเยียวยา

ทางภาครัฐ	 และความพึงพอใจและ

ความคาดหวังของผู้ ได้รับผลกระทบ

ต่อระบบการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐ	 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น	 เพื่อสะท้อนข้อมูล

ด้านการเยียวยา	 ปัญหา	 และอุปสรรคต่าง	 ๆ	 เพ่ือหาทางเข้าช่วยเหลือ	 พร้อมท้ังรวบรวมข้อมูล

ส่งไปยังศูนย์อำานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	 เพื่อเร่งช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับ

ผลกระทบต่อไป

	 	 	

นายอนุศาสน์  สุวรรณมงคล
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คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สภาผู้แทนราษฎร
		

									 วันท่ี	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	นายไชยา	พรหมา	ประธานคณะกรรมาธิการการเงิน	

การคลัง	 การธนาคารและสถาบันการเงิน	 สภาผู้แทนราษฎร	 และคณะ	 ได้เดินทางลงพื้นที่

ชายแดนไทย-พม่า	 ท่ีอำาเภอแม่สอด	 จังหวัดตาก	 เพ่ือศึกษาดูการจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ

แม่สอด	 ท้ังน้ี	เพ่ือนำาข้อมูล	การศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษเข้าสู่คณะกรรมาธิการการเงิน	 การคลัง

การธนาคาร	 ฯ	 ของสภา ผู้แทนราษฎร

เพื่อนำาไปเป็นประโยชน์ในด้านต่าง	 ๆ	

ในการทำางานพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

ควบคู่ กับนโยบายรั ฐบาล	 โดยคณะ

กรรมาธิการได้มีการประชุมร่วมกับภาครัฐ	

และเอกชน	 ในพ้ืนท่ี	 ประกอบด้วยนายสุริยะ

ประสาทบัณฑิตย์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก		

นายปรีชา	 ใจเพชร	 นายอำาเภอแม่สอด		

นายเทิดเกียรติ	 ชินสรนันท์	 นายกเทศมนตรี

นครแม่สอด	 นายด่านศุลกากรแม่สอด	

และด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตาก	

ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ	

และภาคเอกชน

	 นอกจากนี้	 คณะกรรมาธิการ	 ได้ลงพื้นที่ดูการส่งสินค้าชายแดนที่บริเวณ

สะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์	 และตามท่าเรือขนส่งสินค้าริมแม่น้ำาเมย	 โดยคณะกรรมาธิการ

เห็นด้วยที่จะจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอด	 เป็นโมเดลนำาร่อง	 Maesot	 Model	

เขตเศรษฐกิจแห่งแรกของเมืองไทย	 เพราะเป็นศูนย์กลางประตูอาเซียนบนระเบียงเศรษฐกิจ	

East-West	Economic	Corridor	-EWEC	และประตูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	(AEC)	ที่จะ

เชื่อมไปยังอินเดีย-ตะวันออกกลางและยุโรป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายไชยา	 กล่าวว่า	 การลงพื้นที่ครั้งนี้	 เพื่อเป็นแนวทางในการทำางานพัฒนา

ด้านเศรษฐกิจของประเทศ	 อีกท้ังยังเป็นข้อมูลท่ีจะนำาไปพัฒนาร่วมในการพัฒนา	 และส่งเสริม

สนับสนุน	ด้านการเงิน	-	การคลัง	-	ธนาคาร	และสถาบันทางการเงิน

นายไชยา  พรหมา
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สภาผู้แทนราษฎร

										 วันที่	๒๒	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สภาผู้แทนราษฎร	 จัดสัมมนา	 จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำาพาไทยสู่อาเซียน

ได้อย่างไร	เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

											 นายวราวงษ์	 พันธุ์ศิลา	 รองประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	 ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพัฒนา

ศักยภาพการเข้าสู่ 	 AEC	 กล่าวรายงานเปิดงานสัมมนา	

จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำาพาไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร	

ว่า	 การพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญและยกระดับคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น	 การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อน

ประเทศเป็นสิ่งสำาคัญ	 เช่น	 ประเทศญี่ปุ่น	 เกาหลี	 สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน	 ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขับเคลื่อนประเทศ

จนประสบความสำาเร็จ	 ส่งผลให้มีผลิตภัณฑ์มวลรวม	 (GDP)

ในประเทศ	 อยู่ระดับต้น	 ๆ	 ของโลก

ดังนั้น	 ประเทศไทยจึงพยายามนำา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้

พัฒนาประเทศ	 เพื่อให้สามารถแข่งขัน

ในตลาดโลกได้	 โดยเฉพาะการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี	 ๒๕๕๘

จึงจำาเป็นต้องเร่งพัฒนาขีดความสามารถ	 เพื่อผลักดันให้ประเทศสามารถแข่งขันกับกลุ่ม

ประเทศอาเซียนได้อย่างยั่งยืน

	 	ทั้งนี้	 ภายในงาน	มีการปาฐกถาพิเศษ	จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนำาพา

ไทยสู่อาเซียนได้อย่างไร	 โดยศาสตราจารย์สุทธิพร	 จิตต์มิตรภาพ	 เลขาธิการคณะกรรมการ

วิจัยแห่งชาติ(วช.)พร้อมด้วยหัวข้อการบรรยายต่าง	 ๆ	 ที่น่าสนใจ	อาทิ	ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนกับข้อตกลงความร่วมมือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 มุมมองความพร้อม

ด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อก้าวเข้าสู่	 AEC	 ตอบโจทย์อุตสาหกรรมด้วย

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม	มุ่งสู่ตลาดโลก	เป็นต้น

นายวราวงษ์   พันธุ์ศิลา
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คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา 

										 วันที่	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 พลตำารวจโท	 ยุทธนา	 ไทยภักดี	 รองประธาน

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 คนที่	 ๑	 พร้อมคณะ	 ได้เดินทางไปศึกษา

ดูงานและตรวจเย่ียม	 โครงการรับจำานำาข้าวเปลือกของจังหวัดสุรินทร์	 ท่ีห้องประชุมสุรินทร์ภักดี	

ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์	 เพ่ือรับฟังผลการดำาเนินงาน

โครงการรับจำานำาข้าวเปลือก	 ปีการผลิต	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	

และรับทราบแนวทาง	 วิธีการ	 หลักเกณฑ์ของ

การรับจำานำาข้าวเปลือก	 ตลอดจนปัญหาอุปสรรค

ในการดำาเนินงาน	โดยมี	นายพิภพ		ดำาทองสุข	รองผูว่้า

ราชการจังหวัดสุรินทร์	 ร่วมต้อนรับและช้ีแจงถึง

รายละเอียดโครงการว่า	จังหวัดสุรินทร์มีพ้ืนท่ีนาถือครอง	

๓.๔	ล้านไร่	เกษตรกรขึ้นทะเบียน	จำานวน	๑๖๙,๒๕๙	

ครัวเรือน	พื้นที่เพาะปลูก	 กว่า	๓.๓	 ล้านไร่	 ประมาณการผลผลิตไว้ที่	 ๑.๓	 ล้านตัน	 โดยที่

จังหวัดสุรินทร์มีโรงสีที่เปิดจุดรับจำานำาข้าวเปลือก	 ปีการผลิต	 ๒๕๕๔/๕๕	 จำานวน	๒๘	 โรง	

และเปิดจุดรับจำานำานอกพื้นที่อีกจำานวน	๗	แห่ง	 รวมจุดรับจำานำาทั้งสิ้น	๓๕	แห่ง	 องค์การ

คลังสินค้าและองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรได้ออกใบประทวนสินค้าให้แก่เกษตรกรจำานวน	

๑๐๑,๘๑๖	 ฉบับ	 ปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่โครงการน้ำาหนัก	๔๘๕,๔๒๒	ตัน	 และ	 ธ.ก.ส.	

จ่ายเงินให้เกษตรกรเป็นเงินจำานวน	 ๙,๑๕๒	ล้านบาท

											 พลตำารวจโท	 ยุทธนา	 ไทยภักดี	 รองประธานคณะกรรมาธิการ	 ตั้งข้อสังเกตว่า

ประมาณการผลผลิตข้าวสูงมากถึง	๑.๓	ล้านตัน	แต่กลับมีปริมาณข้าวเปลือกที่เข้าสู่โครงการ

เพียง	 ๔.๘	 แสนตันเท่านั้น	 แต่ปริมาณข้าวหายไปประมาณ	 ๘	 แสนตันไปอยู่ไหน	 ซึ่ง

นายจิต	 สำารวมจิต	 ตัวแทนเกษตรกรสุรินทร์ชี้แจงว่า	 ข้าวปีการผลิต	 ๒๕๕๔/๒๕๕๕	

ของจังหวัดสุรินทร์ประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงและบางพื้นที่เกิดภัยพิบัติภัยแล้ง	 ทำาให้ผลผลิต

ต่ำากว่าที่ประมาณการ	 นอกจากนั้น	 ยังมีเกษตรกรนำาข้าวไปขายให้โรงสีโดยตรง	 เนื่องจาก

จำาเป็นต้องใช้เงินเพื่อจ่ายเป็นค่ารถเกี่ยวข้าวและเพื่อใช้หนี้	ประมาณ	๒-๓	แสนตัน	อีกส่วน

เก็บไว้ทำาพันธุ์และเก็บไว้รับประทานบางส่วน

พลตำารวจโท ยุทธนา ไทยภักดี
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											 ด้านนายพิภพ	 ดำาทองสุข	 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์	 ได้ฝากให้

คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์	 วุฒิสภา	 หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้จังหวัดสุรินทร์

รวม	๔	ข้อ	ประการแรกคือ	จากการอภิปรายในสภาพาดพิงว่า	ผลผลิตข้าวหอมมะลิสุรินทร์

เน่าเสียหาย	 ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นความจริง	 จึงขอให้ช่วยแก้ข่าวเพื่อไม่ให้

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์เสียหาย

										 	ประการที่สอง	จังหวัดสุรินทร์มีการเพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์	 ซึ่งเป็นข้าว

คุณภาพดี	 อดีตจำาหน่ายได้ราคาดีกว่าข้าวหอมมะลิทั่วไป	 แต่ปัจจุบันโครงการรับจำานำาข้าว

ของรัฐบาลตั้งราคารับจำานำาข้าวหอมมะลิทั่วไปและข้าวหอมมะลิอินทรีย์เท่ากัน	ทำาให้ผู้ผลิต

ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไม่มีแรงจูงใจในการผลิต

											 ประการที่สาม	 จังหวัดสุรินทร์มีการปลูกข้าวหอมมะลินาปรัง	 รวมผลผลิต

ต่อปีประมาณ	๘	หมื่นตัน	 ซึ่งรัฐบาลไม่รับจำานำาข้าวหอมมะลินาปรัง	 ทำาให้เกษตรกรผู้ปลูก

ข้าวนาปรัง	 หันไปปลูกข้าวพันธุ์อื่น	 ๆ	 แทน	 ส่งผลให้พื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิชั้นดี	 มีปัญหา

การปนเป้ือนข้าวพันธ์ุอ่ืน	 ๆ	 และประการสุดท้ายรัฐบาลควรมีการกำาหนดเกณฑ์การรับจำาข้าว

ก่อนเร่ิมโครงการรับจำานำา	 เพ่ือให้เกษตรกรมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนการร่วมโครงการ

รับจำานำา

    
คณะกรรมาธิการการเงินการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

สภาผู้แทนราษฎร

	 วันท่ี	 ๒๓	 กุมภาพันธ์	 ๒๕๕๖	 นายไชยา	

พรหมา	 ประธานคณะกรรมาธิการการเงินการคลัง	

การธนาคารและสถาบนัการเงนิ	สภาผูแ้ทนราษฎร	และคณะ	

ได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจดูหนองน้ำาแห้งหรือสะพาน	 ๔

ใกล้กับด่านพรมแดนไทย-เมียนมาร์	 ซึ่งเป็นจุดที่จะ

สร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมาร์	 บริเวณบ้านริมเมย	

ตำ าบลท่ าสายลวด	 อำ า เภอแม่ สอด	 จั งหวั ดตาก	

ซ่ึ ง เ ป็น จุด ท่ีภาค เอกชนและภาค รัฐ ต้อ งการ ใ ห้ มี
นายไชยา  พรหมา
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การขยายสะพานแห่งท่ี	 ๑	 ก่อนท่ีจะดำาเนินการสร้างสะพานแห่งท่ี	 ๒	 บริเวณบ้านวังตะเคียน

ตำาบลท่าสายลวด	 โดยในเรื่องดังกล่าวต้องมีการหารือกับทางการเมียนมาร์ให้ชัดเจนก่อน

เพราะเป็นเรื่องระหว่างประเทศ	 รวมทั้งการหารือภายในเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยด้วย

	 นายไชยากล่าวว่า	 การขยายการสร้างสะพานแห่งที่	 ๑	 นั้น	 มี	 ๒	 แนวทาง	 คือ

การสร้างทั้งฝั่งไทย-เมียนมาร์	ระหว่างจังหวัดเมียวดี	กับ	อำาเภอแม่สอด	มีด่านพรมแดนใหม่	

มีสถานท่ีจอดรถ	 และจุดบริการการท่องเท่ียว	 การขนส่งสินค้าต่างๆ	 ซ่ึงคงต้องใช้เวลาในการพูดคุย

กับฝ่ายเมียนมาร	์ ท้ังน้ี	 ไทยสามารถทำาได้ในส่วนของฝ่ังไทยได้ทันที	 โดยเร่ิมจากจุดสะพาน	 ๔	

ขยายด่านพรมแดนออก	ซึ่งจะทำาให้รถไม่ติดหรือไปรอกันที่หน้าด่านพรมแดน	เพราะขณะนี้

มีปัญหาเรื่องการขนส่ง	และการจราจรมาก

	 “หลังจากที่	 นางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรี	 เดินทางไปที่อำาเภอ

แม่สอด	 และคณะรัฐมนตรีมีมติให้อำาเภอแม่สอดเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษแล้ว	 ในฐานะที่

คณะกรรมาธิการได้ติดตามเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษมานาน	 การเดินทางครั้งนี้เพื่อติดตาม

ความคืบหน้าของเขตเศรษฐกิจชายแดน	 ซ่ึงรับทราบจากผู้ว่าราชการจังหวัดตาก	 และส่วนราชการ

ต่างๆ	 แล้วว่า	 มีการเตรียมข้อมูลรองรับโครงการดังกล่าวไว้แล้ว”	 นายไชยากล่าว	 และว่า	

คณะกรรมาธิการได้เสนอให้สำานักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 และสำานักงานกฤษฎีกา	

รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นเจ้าภาพร่วมกัน	 และทำางานอย่างบูรณาการ	 เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพ	 ซึ่งจากที่ได้ตรวจสอบพื้นที่แล้ว	 มีความมั่นใจ	 อำาเภอแม่สอด	 มีศักยภาพ

ในการเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษนำาร่องแห่งแรกของไทย	 ในการที่จะรองรับความเจริญด้าน

การค้าชายแดนที่กำาลังขยายตัวมากขึ้น	 รวมทั้งการรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน	(เออีซี)	ด้วย

	 	 	 	 	

คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
วุฒิสภา

											 วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖		คณะกรรมาธิการศึกษา	ตรวจสอบเรื่องการทุจริต	

และเสริมสร้างธรรมาภิบาล	วุฒิสภา	ได้จัดเวทีเสวนาเรื่อง	“วันนั้น	วันนี้	และวันหน้า	:	กรณี

ปราสาทพระวิหาร”	โดยมีผู้ร่วมเสวนา	อาทิ	นายคำานูณ	สิทธิสมาน			นายไพบูลย์		นิติตะวัน	

นายสมปอง	สุจริตกุล	คณบดีคณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรังสิต	นายสุวันชัย	แสงสุขเอี่ยม	
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สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง	 เป็นต้น	 โดยเนื้อหา

ส่วนใหญ่	 วิพากษ์วิจารณ์	 กรณีท่ีกระทรวงการต่างประเทศ

จัดทำาเอกสาร	“๕๐	ปี	๕๐	ประเด็น	-	 ถามตอบ	กรณี

ปราสาทพระวิหาร”	 อาทิ	 กรณี	 การแปลคำาพิพากษา

ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ	 (ศาลโลก)	 ว่าด้วย	

ข้อสงวนคัดค้านของไทย	 ที่ทำาขึ้นภายหลังที่ศาลโลก

พิพากษาแล้ว	ได้ขาดอายุความตามธรรมนูญศาลโลก	ข้อ	๖๑	ที่ระบุว่ามีอายุแค่เพียง	๑๐	ปี		

แต่ตามข้อเท็จจริง	 ไทยได้ตั้งข้อสงวนว่าอาจกลับเข้าไปครอบครองปราสาทพระวิหาร

ในวันข้างหน้า	และหนังสือว่าด้วยข้อสงวนยังมีผลบังคับจนถึงปัจจุบัน

										กรณีนิยามคำาว่า	“สันปันน้ำา”	ที่ให้ความหมายว่า	คือ	แนวสันต่อเนื่องในภูมิประเทศ	

เมื่อฝนตกจะแบ่งน้ำานั้นเป็นสองส่วน	 ซึ่งอาจไม่ใช่สันเขาหรือขอบหน้าผาก็ได้	 และตรง

บริเวณปราสาทพระวิหาร	 จนถึงบัดนี้ยังไม่เคยมีการสำารวจหาสันปันน้ำาในภูมิประเทศจริง	

ซ่ึงผิดจากรายงานของพันเอก	 มองกิเอร์	 ประธานฝ่ายฝร่ังเศสของคณะกรรมการปักปันชุดท่ี	 ๒	

ท่ีระบุว่า	 สันปันน้ำาท่ีเขาพนมดงรัก	 อยู่ท่ีเส้นขอบหน้าผา	 ซ่ึงแสดงว่ามีการสำารวจหาสันปันน้ำา

ในภูมิประเทศ

	 อย่างไรก็ดี	 ในวงเสวนาระบุด้วยว่า	 หากศาลโลกมีคำาพิพากษาแล้วไทยมีความ

เห็นว่าจะไม่ปฏิบัติตาม	ตามธรรมนูญศาลโลกแล้ว	ศาลโลกไม่มีอำานาจหน้าที่ในการบังคับคดี

ให้คู่ความปฏิบัติตามคำาตัดสินของศาลโลก	แต่ตามกฎบัตรสหประชาชาติข้อ	๙๔	วรรคสอง

ได้บัญญัติไว้ว่า	 “ถ้าคู่ความฝ่ายใดไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันซึ่งตกแก่ตนตามคำาพิพากษา

ของศาลโลก	 คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งอาจขอให้คณะมนตรีความมั่นคง	 (UNSC)	 ซึ่งถ้าเห็นว่า

จำาเป็นก็อาจให้คำาแนะนำา	 หรือวินิจฉัยมีมาตรการที่ทำาให้เกิดผลตามคำาพิพากษานั้น”	

ซึ่งหมายความว่า	ประเทศกัมพูชาอาจร้องต่อ	UNSC	ได้	ทั้งนี้	ที่ผ่านมากัมพูชา	ไม่เคยร้อง

ต่อ	UNSC	แสดงว่ายอมรับว่าไทยทำาตามคำาพิพากษาศาลโลกแล้วใช่หรือไม่

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ทั้งนี้	 นางสาวรสนา	 โตสิตระกูล	 	 ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ	 กล่าวว่า	

คณะกรรมาธิการมีมติทำาจดหมายเปิดผนึกถึงนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการกระทรวง

การต่างประเทศ	ยกเลิกการเผยแพร่เอกสาร	 “๕๐	ปี	๕๐	ประเด็น	ถาม	 -	 ตอบ	กรณีปราสาทพระวิหาร”

เน่ืองจากมีข้อความบางส่วนท่ีคลาดเคล่ือนไปจากข้อเท็จจริง	 ซ่ึงจะทำาให้ถูกนำาไปอ้างในการ

ต่อสู้คดี	และส่งผลต่อรูปคดี	ซึ่งอาจนำาไปสู่การเสียดินแดน	๔.๖	ตารางกิโลเมตร



ก
ารด

ำาเน
ิน
งานของคณ

ะกรรมธิการ

129

คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
	

	 วันที่	๒๗	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค	สภาผู้แทน

ราษฎร	 ที่มีนายอนุสรณ์	 ปั้นทอง	 เป็นประธานคณะกรรมาธิการ	

ได้พิจารณาติดตามความคืบหน้าการดำาเนินการเรื่องร้องเรียน

กรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการที่บริษัท	 สหยูเนี่ยน	 จำากัด	

(มหาชน)	 ให้ออกจากห้องพักในแฟลตการเคหะชุมชนบางชัน	

โดยได้เชิญผู้เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 การเคหะแห่งชาติ	 บริษัท	 สหยูเนี่ยน	

จำากัด	(มหาชน)	และผู้ร้องเรียน	เข้าให้ข้อมูล	ข้อเท็จจริง	ทราบว่า	

การเคหะฯ	ทำาหนังสือแจ้งไปที่บริษัท	สหยูเนี่ยนฯ	และบริษัทต่างๆ	

โดยได้ขอความร่วมมือพิจารณาให้สิทธิพนักงานของบริษัทที่ใกล้เกษียณอายุ	 เกษียณ

อายุแล้วและพนักงานที่พ้นสภาพ	 แต่ยังพักอยู่จริงและต้องการทำาสัญญาเช่าห้องพัก	

ทำาสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะได้	 ส่วนพนักงานที่ยังไม่พ้นสภาพก็ให้คงสิทธิไว้	

นอกจากนี้	 การเคหะฯยังขอให้พิจารณาให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ร้องที่ได้ยื่นคำาร้อง

ขอทำาสัญญาเช่าห้องพักโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ	๑๕	ราย	โดยขอให้บริษัท	สหยูเนี่ยนฯ	

ส่งคืนห้องพักให้กับการเคหะฯและให้ผู้ร้องที่ได้รับความเดือดร้อนทำาสัญญาเช่าโดยตรง

กับการเคหะฯได้	 ซ่ึงบริษัท	 สหยูเน่ียนฯก็ยินดีให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ของการเคหะฯ

        	 หลังรับฟังคำาชี้แจง	 คณะกรรมาธิการได้เสนอแนะให้การเคหะฯดำาเนินการ

ให้พนักงานที่ได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวสามารถทำาสัญญาเช่าห้องพักโดยตรง

กับการเคหะฯได้	 ตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำาหนดไว้	 โดยให้นำากรณีพนักงาน	 ๑๕	 รายข้างต้น

มาพิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ	 เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับพนักงานรายอ่ืน

ในอนาคต	 รวมถึงการเคหะฯ	 ควรตรวจสอบว่าบุคคลที่พักอาศัยในห้องพักของแฟลต

การเคหะชุมชนบางชันหรือแฟลตการเคหะในโครงการอื่น	 ๆ	 เป็นบุคคลเดียวกันกับ

การเคหะแห่งชาติหรือไม่	 เพื่อป้องกันการเช่าช่วงต่อโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้มีสิทธิพักอาศัย

ในห้องพักโครงการต่างๆ	ของการเคหะแห่งชาติ

	 	 	

นายอนุสรณ์  ปั้นทอง
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คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	 ๖	 มีนาคม	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	 	 สภาผู้แทนราษฎร			

จัดโครงการ	“พวกเราคนไทย	มีน้ำาใจ	ไม่ขาดสติ”	หวังลดเหตุการณ์ความรุนแรงในสังคมไทย

อย่างไร้เหตุผล

	 นายแพทย์สุรวิทย์	 คนสมบูรณ์	 กรรมาธิการที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ

การสาธารณสุข	 สภาผู้แทนราษฎร	 กล่าวว่า	 จากภาพเหตุการณ์การทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้น

บ่อยครั้งอย่างไม่มีเหตุผล	 และเป็นข่าวครึกโครม

ทางสื่อสารมวลชน	 อาทิ	 การขับรถประจันหน้ากัน

แล้วต่างคนต่างไม่ยอมถอยให้	 การทะเลาะและ

รุมชกต่อยกันของผู้ที่มีร้านค้าติดกัน	 การยกพวก

ต่อยตีกันของนักเรียน	 นักศึกษา	 การเกิดเหตุ

ระเบิดในงานบุญต่าง	 ๆ	 เหตุการณ์เหล่านี้

ทำาให้ภาพลักษณ์ของสังคมไทยเสื่อมโทรม	

คณะกรรมาธิการจึงเห็นควรนำาเหตุการณ์ดังกล่าวมาพิจารณาเพ่ือพลิกวิกฤตเป็นโอกาส	

รณรงค์ให้คนไทยมีน้ำาใจ	 ไม่ขาดสติ	 ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ฟุ้งซ่านจนเกิดเหตุการณ์ร้ายแรง	

โดยการจัดทำาโครงการ	 “พวกเราคนไทย	 มีน้ำาใจ	 ไม่ขาดสติ”	 เพ่ือลดเหตุการณ์ความรุนแรง

ในสังคมไทยอย่างไร้เหตุผลให้คนไทยยับยั้ง	 ชั่งใจ	 มีสติในการตัดสินใจก่อเหตุการณ์

ที่ไม่เหมาะสม	 และรณรงค์ให้คนไทยใช้เหตุการณ์ความรุนแรงที่ปรากฏในสื่อสารมวลชน

ต่าง	 ๆ	 มาเป็นเครื่องเตือนสติหรือ	 “การพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส”	 โดยโครงการดังกล่าว

เริ่มดำาเนินการตั้งแต่วันที่	๑	มีนาคม	–	๓๐	พฤษภาคม	๒๕๕๖	ทั้งนี้	หากหน่วยงาน	องค์กร

หรือประชาชนสนใจนำาสติกเกอร์ของโครงการที่มีข้อความว่า	 “พวกเราคนไทย	 มีน้ำาใจ	

ไม่ขาดสติ”	 ไปเผยแพร่สามารถติดต่อขอรับได้ฟรีที่คณะกรรมาธิการการสาธารณสุข	

สภาผู้แทนราษฎร	โทรศัพท์	๐	๒๒๔๔-๒๕๙๘

นายแพทย์สุรวิทย์   คนสมบูรณ์
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

	 วันที่	๖	มีนาคม	๒๕๕๖  คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		สภา

ผู้แทนราษฎร	 ลงพ้ืนท่ีศึกษาดูงานการผลิตน้ำาประปา	 ณ	 การประปานครหลวง	 สำานักงานใหญ่	

ระบุ	 พร้อมสนับสนุนแนวคิดการนำาระบบโอโซนมาใช้ผลิตน้ำาประปาของประเทศ	 เผย

คณะกรรมาธิการเตรียมเสนอโครงการนำาน้ำาดิบจากเขื่อนมาผลิตน้ำาประปา

	 นายประ เสริ ฐ 	 ชั ยกิ จ เด่นนภาลั ย	

ประธานคณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	กล่าวภายหลังลงพื้นที่

ศึกษาดูงานเทคโนโลยีการผลิตน้ำาประปาโรงงาน

ผลิตน้ำาบางเขน	 และห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	

ณ	 การประปานครหลวง	 สำานักงานใหญ่	 (กปน.)	

เพ่ือร่วมหารือแนวทางการนำาโอโซนมาใช้ในกระบวนการ

ผลิตน้ำาประปาในอนาคตว่า	 คณะกรรมาธิการ

พร้อมให้การสนับสนุนแนวคิดการนำาโอโซนมาใช้ ในกระบวนการผลิตน้ำ าประปา

ของการประปานครหลวง	 เพราะจะทำาให้น้ำาท่ีประชาชนใช้สำาหรับอุปโภคบริโภคมีคุณภาพดีย่ิงข้ึน	

โดยหลังจากนี้คณะกรรมาธิการ	 เตรียมเสนอโครงการนำาน้ำาดิบจากเขื่อนภูมิพล	 เขื่อนสิริกิติ์	

และเขื่อนอุบลรัตน์ 	 ซึ่ ง เป็นแหล่ งน้ำ าจากธรรมชาติมาใช้ ในการผลิตน้ำ าประปา

แทนแหล่งน้ำาดิบจากแม่น้ำาหรือคลองชลประทานด้วย	 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการน้ำา	และรักษาคุณภาพน้ำาประปาของประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

                  	ด้านนายเจริญ	ภัสระ	ผู้ว่าการการประปานครหลวง	 ได้กล่าวถึงแนวทางการนำา

โอโซนมาใช้ในกระบวนการผลิตน้ำาประปา	ว่า	ขณะนี้	กปน.	ได้ร่วมมือกับสถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในโครงการทดลองนำาเครื่องจ่ายก๊าซโอโซนมาใช้

ปรับปรุงคุณภาพน้ำาประปา	ณ	โรงงานผลิตน้ำาสามเสน	ที่เริ่มเสื่อมคุณภาพลงภายหลังวิกฤติ

มหาอุทกภัย	 เมื่อปลายปี	 ๒๕๕๔	 ที่ผ่านมา	 ซึ่งผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่ง	

เพราะสามารถลดการปนเปื้อนของสี	 กลิ่น	 และสารอินทรีย์ในน้ำาได้	 ซึ่งหลังจากนี้	 กปน.

จะเตรียมนำาระบบโอโซนมาปรับใช้ในกระบวนการผลิตน้ำาประปาของประเทศในอนาคต

ต่อไป	 พร้อมเตรียมหารือแนวทางความร่วมมือกันระหว่างองค์กร	 เพื่อนำาเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมใหม	่ ๆ	 มาพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้น

นายประเสริฐ   ชัยกิจเด่นนภาลัย
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คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  สภาผู้แทนราษฎร

  	 วันที่	 ๑๒	 มีนาคม	 ๒๕๕๖	 คณะกรรมาธิการการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สภาผู้แทนราษฎร	 ลงพื้นที่สำารวจสภาพการระบายน้ำาในคูคลองเขตทุ่งครุและราษฎร์บูรณะ	

ระบุ	 โดยสภาพธรรมชาติระบายน้ำาได้ดี	 จี้ให้	 กทม.	ทบทวนการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำา	ที่ใช้

งบมาก	หวั่นไม่คุ้มทุน

 		 นายสุรสาล	 ผาสุข	 โฆษกคณะกรรมาธิการ

การวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สภาผู้แทนราษฎร	

ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษา

และติดตามการแก้ปัญหาน้ำาท่วม	 ภัยแล้ง	 น้ำาเสียและ

น้ำาประปา	 กล่าวภายหลังนำาคณะลงพื้นที่ทุ่งครุ	 และ

ราษฎร์บูรณะ	 เพื่อดูสภาพการระบายน้ำาและการบุกรุก

คูคลอง	 โดยระบุว่าทั้ง	 ๓	 คลองหลักจากทั้งหมด	 ๔๖	

คลอง	คือคลองรางตรง	คลองรางโพธิ์	และคลองเก้าห้อง	

อยู่ในสภาพใช้การได้ทั้งหมดและพร้อมสำาหรับการ

ระบายน้ำา	 รวมถึงอีก	 ๒๖	 คลองในพื้นที่ราษฎร์บูรณะ	 ก็ใช้การได้ดีเช่นเดียวกัน	 ส่วน

การบำาบัดน้ำาเสีย	 ได้มีการให้ความรู้และจัดโครงการกระตุ้นให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วม

ในการแก้ปัญหา	 อาทิ	 กิจกรรมเทน้ำาชีวภาพลงคูคลอง	 การปล่อยพันธุ์ปลา	 การเก็บขยะ	

รวมถึงการปลูกหญ้าแฝกริมคลอง	 อย่างไรก็ตาม	 ยังพบปัญหาการบุกรุกพื้นที่คลองอยู่บ้าง	

ซึ่งทั้ง	๒	เขต	 ได้ดำาเนินการแก้ไขแล้ว

 		 นายสุรสาล	 กล่าวต่อไปว่า	 การลงพื้นที่ในครั้งนี้เนื่องจากต้องการทราบถึง

ประสิทธิภาพในการช่วยระบายน้ำาตามธรรมชาติอย่างเต็มกำาลังของคูคลองและพบว่า

สามารถทำาได้	 จึงต้องการให้	 กทม.	

ทบทวนโครงการสร้างอุโมงค์ระบายน้ำา	

ที่ต้องใช้งบประมาณจำานวนมากในการ

ขุดเจาะสร้างอุโมงค์ลึกถึง	 ๒๐	 เมตร	

การสูบน้ำ าลงไปกัก เก็บและดึ งขึ้ น

นายสุรสาล   ผาสุ
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เพื่อระบายออกซึ่งล้วนมีค่าใช้จ่ายตลอดเวลา	 นำามาเปรียบเทียบความคุ้มทุน	 คุ้มค่า	

กับสภาพการระบายน้ำาจากคลองธรรมชาติ	 โดยคณะกรรมาธิการจะทำาข้อสรุปเสนอไปยัง

ผู้ว่า	 กทม.	 คนใหม่	 อย่างไรก็ตาม	 สำาหรับอุโมงค์ที่ได้สร้างแล้วขอให้ใช้งานอย่างคุ้มค่า	

ส่วนที่ยังไม่เริ่มสร้าง	กทม.อาจทบทวนด้วยการชะลอ	หรือมีมติอื่นใด

	 ด้าน	นายวิศิษฏ์	 แสงสุวรรณโต	หัวหน้าฝ่ายโยธา	สำานักงานเขตทุ่งครุ	 กล่าวว่า	

การระบายน้ำาอย่างมีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยความร่วมมือจากพื้นที่ใกล้เคียงในการ

รับน้ำาเพื่อระบายต่อ	 ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี	 อย่างไรก็ตาม	 ต้องการให้

คณะกรรมาธิการช่วยประสานไปยังกรมชลประทานเพื่อให้ความช่วยเหลือ	 ในการติดตั้ง

เครื่องผลักดันน้ำาเพิ่มเติม	ในบริเวณประตูระบายน้ำาขนาดใหญ่	เช่น	ที่คลองกระออม	เป็นต้น

	 	

คณะกรรมาธิการการที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร  
			

	 วันที่	 ๑๔	มีนาคม	๒๕๕๖	คณะกรรมาธิการการที่ดิน	ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม	สภาผู้แทนราษฎร			รับหนังสือร้องเรียนขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงานพลาสติก	 และโรงงานหลอมอลูมิเนียม	 ในพื้นที่ชุมชนยกกระบัตร	 อำาเภอ

บ้านแพ้ว	 จังหวัดสมุทรสาคร	 เหตุกระบวนการผลิตส่งผลกระทบต่อประชาชน	 สิ่งแวดล้อม

และพืชผลทางการเกษตร

	 นายนริศ	 ขำานุรักษ์	 ประธานคณะกรรมาธิการการที่ดิน	 ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม	 สภาผู้แทนราษฎร	 รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มเครือข่ายชุมชน

ยกกระบัตร	 อำาเภอบ้านแพ้ว	 จังหวัดสมุทรสาคร	

เพ่ือขอให้ระงับการออกใบอนุญาตประกอบกิจการ

โรงงานพลาสติก	 และโรงงานหลอมอลูมิเนียม	

ของบริษัท	บี	 เค	รีไซเคิล	จำากัด	บริษัท	เอ็ม.ซี.ที.	

รอยัลวูด	 จำากัด	 บริษัท	 มหาเจริญการทอ	 จำากัด	

และบริษัท	 ฟิวเจอร์	 อลูมิเนียม	 แอนด์ซัพพลาย	

จำากัด	 เนื่องจากกระบวนการผลิตของบริษัท นายนริศ  ขำานุรักษ์
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ดังกล่าว	 อาทิ	 การเผาพลาสติก	 เสียงดังจากการแปรรูปไม้	 ได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในชุมชนและกระทบต่อพืชผลทางการเกษตร	อาทิ	มะพร้าว	มะม่วง	ทำาให้ผลผลิตตกต่ำาและ

ด้อยคุณภาพ	 นอกจากนี้	 เห็นว่าบริษัทข้างต้นกระทำาผิดขั้นตอนในการขออนุญาตก่อสร้าง

โรงงานในพื้นที่สีเขียวเกษตรกรรม	 จึงต้องการขอให้ระงับการออกใบอนุญาตและตรวจสอบ

ข้อเท็จจริง

	 หลังรับเรื่องร้องเรียน	 นายนริศ	

กล่าวว่า	 คณะกรรมาธิการจะรับเรื่องดังกล่าว

เพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระ	 และจะเชิญ

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร	 อุตสาหกรรม

จังหวัด	 และทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมจังหวัด

รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาชี้แจง	 เพ่ือหา

แนวทางการแก้ไขปัญหา	 ท้ังน้ี	 อาจลงตรวจสอบในพ้ืนท่ีด้วย	 เพราะหากพบว่า	 โรงงานใด

ทำาผิดกฎหมาย	ก็จำาเป็นต้องสั่งปิดโรงงานทันที

. ,
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	 ชิล	ี (อังกฤษและสเปน:	 Chile)	 มีชื่อทางการว่า	 สาธารณรัฐชิลี	 (อังกฤษ:	

Republic	of	Chile;	สเปน:	República	de	Chile)	เป็นประเทศในทวีปอเมริกาใต้	สาธารณรัฐชิลี

เคยอยู่ภายใต้การปกครองของสเปน	และได้รับเอกราชจากสเปนในวันท่ี	๑๘	กันยายน	๒๓๕๓

(ค.ศ.	 ๑๘๑๐)	 ซึ่งถือเป็นวันชาติของชิลี	 เมืองหลวงอยู่ที่

กรุงซานติอาโก	 (Santiago)	 ตั้งขึ้นโดยกัปตันชาวเรือ

ชาวสเปนชื่อ	 เปโดร	 เดวาลดีเวีย	 (Pedro	 de	 Valdivia)	

เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	๒๐๘๔

	 ประเทศไทยและสาธารณรัฐชิลีสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อวันที่ 	 ๒๙	

ตุลาคม	 ๒๕๐๕	 และครบรอบ	 ๕๐	 ปี	 ในปี	 ๒๕๕๕	

ไทยและชิลีมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันมาโดยตลอด	

และพัฒนาความสัมพันธ์มากขึ้นตามลำาดับ	 ทั้งในด้าน

สาธารณรัฐชิลี
Republic of Chile
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การเมือง	 เศรษฐกิจ	 การค้า	 สังคม	 และความร่วมมือทางวิชาการ	 ท้ังน้ี	 รัฐบาลได้พยายาม

หาแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือขยายความสัมพันธ์กับชิลีท้ังในระดับรัฐบาล	 เอกชน	และ

ประชาชนท่ัวไป	 นอกจากน้ันในกรอบพหุภาคี	 ไทยและชิลียังมีความร่วมมือกันในเวทีระหว่าง

ประเทศ	 โดยเฉพาะสหประชาชาติ	 เอเปค	 และเวทีความร่วมมือระหว่างเอเชียตะวันออก

และลาตินอเมริกา	(Forum	for	East	Asia	Latin	America	Cooperation,	FEALAC)

ประวัติศาสตร์

	 ชาวพ้ืนเมืองชิลีมีความเช่ือท่ีสืบทอดกันมาว่า	 เม่ือพระเจ้าสร้างโลกเสร็จส้ินแล้ว	

ทรงพบว่าพระองค์มีสิ่งต่าง	ๆ 	หลงเหลืออยู่อย่างละเล็กละน้อย	เช่นแม่น้ำา	ภูเขาไฟ	ทะเลสาบ

เทือกเขา	ทะเลทราย	ฟยอร์ก	ธารน้ำาแข็ง	ฯลฯ	ครั้นจะโยนทิ้งไปก็เสียดาย	จึงจับสิ่งเหล่านั้น

มากองไว้ที่มุมโลก	ซึ่งที่นั่นก็คือชิลี

	 คำาว่าชิลี	 ตามตำานานกล่าวว่ามาจากชื่อหัวหน้าเผ่าอารูคาเนียนคนหนึ่ง	 คือ

ทิลี	(Tili) 	ซึ่งสามารถต้านทานการบุกรุกของพวกอินคาได้	ขณะที่บางตำานานอ้างว่าคำาว่าชิลี

มาจากภาษามาปูเช	แปลว่า	“ที่ซึ่งสุดแผ่นดิน”	“จุดที่อยู่ลึกที่สุดของโลก”	หรือ	 “นกนางนวล”	

รวมทั้งมาจากการเลียนเสียง	 “ชีลี-ชีลี”	 (cheele-cheele)	 ของนกชนิดหนึ่ง	 อย่างไรก็ตาม

ชาวสเปนรุ่นแรก	 ๆ	 ที่เข้ามาในชิลี	 บันทึกว่าชนพื้นเมืองในดินแดนแห่งนี้เรียกตัวเองว่า	

“ชนแห่งชิลี”

	 ปรากฏหลักฐานทางประวัติศาสตร์ว่า	 ชาวพื้นเมืองได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานตาม

แถบเชิงเขาและริมทะเลซึ่งเป็นประเทศชิลีในปัจจุบัน	 ตั้งแต่เมื่อ	 ๑๐,๐๐๐	 ปีที่แล้ว	 ต่อมา

อาณาจักรอินคาได้แผ่อิทธิพลจากเปรูเข้ามาทางภาคเหนือแต่ได้รับการต่อต้านอย่างเข้มแข็ง

จากชนพื้นเมือง

	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๕๒๐	 เฟอร์ดินานด์	 แมกเจลแลน	 (Ferdinand	 Magellan)	

นักเดินเรือชาวโปรตุเกส	 เป็นชาวยุโรปคนแรกที่เดินทางมาถึงตอนใต้ของชิลี	 ส่วนชาวยุโรป

คนที่สองที่เดินทางมาถึง	 ได้แก่	 ดิเอโก	 เดอ	 อัลมาโกร	 (Deigo	 de	 Almagro)	 ชาวสเปน	

ซึ่งเดินทางจากเปรูเข้ามาค้นหาทองคำา	 เมื่อปี	 ค.ศ.	 ๑๕๓๕	 	 และพบว่ามีชนพื้นเมืองเผ่า

ต่าง	 ๆ	 หลายหมื่นคน	 อาศัยอยู่ในแถบนี้	 โดยดำารงชีพด้วยการล่าสัตว์และทำาไร่เลื่อนลอย	



เป
ิด
โล
กรัฐสภา

137

สเปนเริ่มเข้ามายึดครองชิลีในปี	 ค.ศ.	 ๑๕๔๐	 โดยการนำาของเปโดร	 เดอ	 บัลดิเบีย	

(Pedro	de	Valdivia)	ซึ่งเป็นผู้สร้างกรุงซันติอาโกขึ้น	เมื่อวันที่	๑๒	กุมภาพันธ์	ค.ศ.	๑๕๔๑	

อย่างไรก็ตามสเปนประสบความผิดหวังที่ไม่พบแร่ทองและเงินในดินแดนแห่งนี้	 แต่ก็พอใจ

ในความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ	จึงผนวกชิลีเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเปรู 

	 การเข้ามาของชาวสเปน	 สร้างความไม่พอใจแก่ชาวพื้นเมือง	 โดยเฉพาะชนเผ่า

มาปูเช	 ชาวพื้นเมืองได้ลุกขึ้นขับไล่ผู้รุกราน	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๕๕๓	 เป็นผลให้บัลดิเบียเสียชีวิต	

มาปูเชได้ก่อความไม่สงบอีกหลายครั้ง	 จนสเปนต้องทำาสัญญาสันติภาพและแบ่งเขตให้

มาปูเชอยู่ทางภาคใต้ของประเทศ

	 ในปี	ค.ศ.	๑๘๐๘	นโปเลียน	โบนาปาร์ต	แห่งฝรั่งเศส	สถาปนาพี่ชายคือโจเซฟ	

โบนาปาร์ต	ขึ้นเป็นกษัตริย์สเปน	ซึ่งก่อให้เกิดปฏิกิริยาอย่างกว้างขวางในหมู่ชาวอาณานิคม

ของสเปนในอเมริกาใต้	 จนถึงขั้นมีความคิดที่จะแยกตัวเป็นเอกราช	 ในปี	 ค.ศ.	๑๘๑๐	 ได้มี

การก่อตั้งขบวนการรักชาติซึ่งเรียกตัวเองว่าเฟอร์ดินานด์	 และประกาศให้ชิลีเป็นสาธารณรัฐ

ปกครองตนเองแต่ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชอาณาจักรสเปน	 อย่างไรก็ตามการเรียกร้อง

เอกราชโดยสมบูรณ์ยังคงดำาเนินสืบไปอย่างต่อเนื่อง	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๑๗	 กองทัพประชาชน	

นำาโดยโฆเซ่	เดอ	ซันมาร์ติน	(Jose	de	San	Martin)	และเบอร์นาร์โด	โอ’ฮิกกินส์	(Bernando	

O’Higgins)	 ได้นำากำาลังข้ามภูเขาอันเดส	 เข้ามาขับไล่กองทหารของฝ่ายอาณานิคม	 และในวันท่ี	

๑๒	 กุมภาพันธ์	 ค.ศ.	 ๑๘๑๘	 เดอ	 ซันมาร์ติน	 ก็ประกาศชัยชนะและประกาศให้ชิลีเป็น

เอกราช	 โดยโอ’ฮิกกินส์	 ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีคนแรกและเป็นผู้วางรากฐานทางการเมือง

และการปกครองในแบบสาธารณรัฐประชาธิปไตยแก่ชิล	ี อย่างไรก็ตาม	 การเปลี่ยนแปลง

ทางการเมืองดังกล่าว	 มีผลกระทบต่อประชาชนไม่มากนัก	 เนื่องจากชิลีมีโครงสร้างทาง

สังคมท่ีเข้มแข็ง	โดยเฉพาะในส่วนของสถาบันครอบครัวและศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคธอลิก

	 	 ในปี	 ค.ศ.	 ๑๘๗๙	 -	 ๑๘๘๓	 ชิลีทำาสงครามแปซิฟิก	 (War	 of	 Pacific)	

กับเปรูและโบลิเวีย	ซึ่งชิลีเป็นฝ่ายมีชัย	ทำาให้ได้ครอบครองดินแดนทางตอนเหนือจากโบลิเวีย	

คิดเป็นพื้นที่	 ๑	 ใน	 ๓	 ของพื้นที่ในปัจจุบัน	 และเป็นบริเวณที่อุดมด้วยแร่ทองแดง	 ในปี	

ค.ศ.	 ๑๘๙๑	 เกิดความขัดแย้งระหว่างประธานาธิบดีกับรัฐสภา	 อันนำาไปสู่สงครามกลางเมือง

และจบลงด้วยชัยชนะของฝ่ายรัฐสภา	ทำาให้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ในปี	ค.ศ.	๑๙๒๕

ซึ่งมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น	 และส่งผลให้เกิดการก่อตั้งขบวนการมาร์กซิสต์ขึ้นในชิลี	
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แต่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่	 ๒	 ชิลีมีประธานาธิบดีที่นิยมลัทธินาซี	 และประกาศตัวอยู่ข้าง

ฝ่ายอักษะ	

	 การชนะการเลือกตั้งในปี	ค.ศ.	๑๙๗๐	ทำาให้

ซัลวาดอร์	อาเยนเด	(Salvador	Allende)	เป็นประธานาธิบดี

คนแรกจากพรรคการเมืองที่นิยมมาร์กซิสต์	 ในประเทศ

ที่มิได้เป็นคอมมิวนิสต์	 อาเยนเดได้ดำาเนินการปฏิรูป

เศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางของมาร์กซิสต์	 เป็นผลให้

ถูกคณะทหารซ่ึงได้รับการสนับสนุนจาก	 ซีไอเอ.	 ทำาการ

ปฏิวัติโค่นล้มอำานาจในปี	ค.ศ.	๑๙๗๓	และนายพลเอากุสโต

ปิโนเชต์	(Augusto	Pinochet)	หัวหน้าคณะปฏิวัติขึ้นดำารง

ตำาแหน่งประธานาธิบดี	 แม้ว่า  ปิโนเชต์จะได้ชื่อว่าเป็นผู้

สร้างความเจริญก้าวหน้าและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแก่ชิลี	 แต่ก็มีรายงานว่าได้มีการ

สังหารและทำาร้ายผู้ที่มีความขัดแย้งทางการเมืองเป็นจำานวนมาก

	 ปิโนเชต์หมดอำานาจลงในปี	 ค.ศ.	 ๑๙๙๐	 หลังจากนั้นพรรคการเมือง

ฝ่ายสังคมนิยม	(ซ้ายกลาง)	ก็ได้ครองอำานาจอย่างต่อเนื่อง	ในการเลือกตั้งครั้งหลังสุด	เมื่อปี	

ค.ศ.	๒๐๐๖	นางมิเชล	บาเชเลต์	(Michelle	Bachelet)	แห่งพรรคสังคมนิยมได้รับการเลือกตั้ง

เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของชิลี	 และจัดต้ังรัฐบาลซ่ึงประกอบด้วยรัฐมนตรีหญิง

จำานวนคร่ึงหน่ึงของคณะรัฐมนตรี	 โดยให้ความสำาคัญแก่นโยบายด้านสวัสดิการสังคม	 ส่งเสริม

สิทธิเสรีภาพ	ความเสมอภาค	และคุณภาพชีวิต	รวมทั้งการค้าเสรี	และการสร้างความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจ

ซัลวาดอร์		อาเยนเด

นางมิเชล	บาเชเลต์นายพลเอากุสโต		ปิโนเชต์
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	 ต่อมาในปี	ค.ศ.	๒๐๑๐	นายเซบัสเตียน	ปิเญร่า

เอเชนีก	 (Sebastián	 Piñera	 Echenique)	 ผู้นำาพรรค	

Renovación	Nacional	(RN)	ได้ชนะการเลือกตั้ง	และกลาย

เป็นประธานาธิบดีที่มาจากพรรคการเมืองฝ่ายขวาคนแรก

ในรอบ	๒๐	ปี

รูปแบบการปกครอง

	 ชิลีปกครองในรูปแบบสาธารณรัฐแบบประธานาธิบดี	 มีประธานาธิบดีเป็น

ประมุขแห่งรัฐและหัวหน้ารัฐบาล	 รัฐบาลเป็นผู้ใช้อำานาจบริหาร	 รัฐธรรมนูญของชิลี

ฉบับปัจจุบันผ่านการลงประชามติในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๒๓	 สมัยรัฐบาลทหารของเอากุสโต	 ปีโนเชต	

และเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่	 ๑๑	 มีนาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๒๔	 จากนั้นได้ผ่านการแก้ไขหลายครั้ง	

โดยครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓

	 สาธารณรัฐชิลี		แบ่งเขตการปกครองออกเป็น	๑๓	ภูมิภาค	ปกครองโดยผู้ว่าการ

ภูมิภาค	 (Intendente)	 ซึ่งแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี	 แต่ละภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดต่างๆ	

รวมทั้งสิ้น	 ๕๐	 จังหวัดทั่วประเทศ	 ปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด	 (Governor)	 ซึ่งแต่งตั้ง

โดยประธานาธิบดีเช่นกัน	 นอกจากนั้น	 แต่ละจังหวัดยังแบ่งออกเป็นอำาเภอ	 (municipality)	

รวม	๓๔๑	อำาเภอ	ปกครองโดยนายกเทศมนตรี	(Alcalde)	ซึ่งมาจากการเลือกตั้งทุกๆ	๔	ปี

สถาบันทางการเมือง

	 ฝ่ายบริหาร	 ประธานาธิบดีเป็นทั้งประมุขของรัฐและหัวหน้าคณะรัฐบาล	

และเป็นผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรี	 ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งในระบบคะแนนนิยม	

วาระการดำารงตำาแหน่ง	๔	ปี	(ดำารงตำาแหน่งได้เพียง	๑	วาระ)	โดยการเลือกตั้งครั้งล่าสุดเมื่อ

เดือนธันวาคม	๒๕๕๒		แต่โดยท่ีการเลือกต้ังประธานาธิบดี	ไม่มีผู้สมัครคนใดได้รับคะแนนเสียง

นายเซบัสเตียน	ปิเญร่า เอเชนีก
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ข้างมากเกินร้อยละ	๕๐	ทำาให้ต้องมีการเลือกตั้งรอบ	๒	เมื่อวันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๕๓	โดย	

นายเซบัสเตียน	 ปิเญร่า	 (Miguel	 Juan	 Sebastián	 Piñera	 Echenique)	 ได้รับเลือกตั้งเป็น

ประธานาธิบดีชิลี

	 ฝ่ายนิติบัญญัติ รัฐสภา	(Congress)	ประกอบด้วย	๒	สภา	คือ	สภาผู้แทนราษฎร

(Chamber	 of	 Deputies)	 มีสมาชิกจำานวน	 ๑๒๐	 คน	 มีวาระดำารงตำาแหน่ง	 ๔	 ปี	

จากการเลือกต้ัง	และวุฒิสภา	(Senate)	มีสมาชิก	๓๘	คน	มีวาระดำารงตำาแหน่ง		๘	ปี	เลือกต้ังทุก	

๔	ปี	แบ่งเป็นการเลือกตั้งในเขตภูมิภาคเลขคู่	และเขต	Metropolitan	(กรุงซันติอาโก)	และการ

เลือกตั้งเฉพาะในเขตหมายเลขคี่สลับกันไป	

	 ฝ่ายตุลาการ	 ประกอบด้วยศาลชั้นต้น	 ศาลอุทธรณ์	 และศาลฎีกา	 ผู้พิพากษา

ศาลฎีกาได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี

การแบ่งเขตการปกครอง

	 สาธารณรัฐชิลีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น	 แคว้น	 (สเปน:	 regiones)	

๑๕	 แคว้น	 แต่ละแคว้นมี	 ผู้ว่าการแคว้น	 (intendente)	 ได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี	

แคว้นต่าง	ๆ	มีชื่อทางการทั้งเป็นชื่อเรียกและตัวเลขโรมัน	(เช่น	IV	-	เขตที่	๔)	ลำาดับตัวเลข

เรียงตามที่ตั้งของแคว้นต่าง	 ๆ	 ตั้งแต่ทางตอนเหนือลงมาทางตอนใต้	 ซึ่งโดยทั่วไป	 ตัวเลข

โรมันจะถูกใช้มากกว่าชื่อของแคว้น	 ยกเว้นแคว้นอันเป็นที่ตั้งของเมืองหลวง	 ซึ่งเรียกว่า	

แคว้นเมืองหลวงซานเตียโก	 (Región	Metropolitana	 de	 Santiago	 หรือ	 RM)	 แต่ละแคว้น

แบ่งออกเป็น	 จังหวัด	 (provincias)	 รวม	 ๕๑	 จังหวัด	 มีผู้ว่าราชการจังหวัด	 (gobernador)	



เปิ
ด
โล
กรัฐสภา

141

เป็นหัวหน้า	โดยแต่ละจังหวัดก็ยังแบ่งพื้นที่ย่อยลงไปอีกเป็น	เทศบาล	(comunas)	แต่ละแห่ง

มีนายกเทศมนตรี	 (alcalde)	 เป็นของตนเอง	 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับการแต่งตั้งจาก

ประธานาธิบดี	ขณะที่นายกเทศมนตรีได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน

หมายเลข แคว้น เมืองหลวง

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

RM

XIV

XV

ตาราปากา

อันโตฟากัสตา

อาตากามา

โกกิมโบ

บัลปาราอีโซ

โอฮิกกินส์

เมาเล

บีโอ-บีโอ

อาเรากานีอา

โลสลาโกส

ไอย์เซน

มากายาเนส

ซานเตียโกเมโทรโพลิแทน	

โลสรีโอส

อารีกา-ปารีนาโกตา

อีกีเก

อันโตฟากัสตา

โกเปียโป

ลาเซเรนา

บัลปาราอีโซ

รังกากวา

ตัลกา

กอนเซปซีออน

เตมูโก

ปวยร์โตมอนต์

โกยไอย์เก

ปุนตาอาเรนัส

ซานเตียโก

บัลดีเบีย

อารีกา

ภาษา		 	ภาษาสเปนเป็นภาษาราชการ

ศาสนา	 นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกร้อยละ	๗๐	นิกายอีวานเจลิกา	

	 ร้อยละ	๑๕.๑		นับถือศาสนาอ่ืน	ๆ 	ร้อยละ	๔.๔	ไม่นับถือศาสนาใดๆ	ร้อยละ	๕.๘	

	 และนับถือศาสนาอื่นๆ	ร้อยละ	๔.๓
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เชื้อชาต	ิ ร้อยละ	 ๙๕	 เป็นเชื้อชาติยูโรเปียน	 อาทิ	 สเปน	 เยอรมัน	 อังกฤษ	 อิตาเลียน	

	 นอกจากนั้น	ส่วนใหญ่เป็นอาหรับและยูโกสลาเวีย

ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ

	 ปัจจุบันสาธารณรัฐชิลีเป็นประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ	 และความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงในอันดับต้น	 ๆ	 ของลาตินอเมริกา	 การเติบโตทาง

เศรษฐกิจของชิลีพึ่งพิงการส่งออกเป็นสำาคัญโดยคิดเป็นมูลค่าถึงร้อยละ	 ๔๐	 GDP	 	 โดยมี

ทองแดงเป็นสินค้าส่งออกสำาคัญ	คือ	คิดเป็นมูลค่าถึง	๑	ใน	๓	ของรายได้ภาครัฐ	เนื่องจาก

ชิลีมีกิจการการผลิตทองแดงของรัฐท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลก	 คือ	CODELCO	 (Corporacion	Nacional	

de	Cobre	 de	Chile)	 นอกจากนี้	 ยังมีการขยายตัวของการส่งออกในสินค้าอื่น	ๆ	อาทิ	 ไม้	

ผลไม้	อาหารสำาเร็จรูป	ปลา	อาหารทะเล	และไวน์

	 ชิลีเป็นประเทศคู่ค้าท่ีสำาคัญเป็นอันดับ	๔	ของประเทศไทยในภูมิภาคลาตินอเมริกา

โดยสินค้าส่งออกที่สำาคัญของไทย	ได้แก่	รถกระบะ	(ชิลีนำาเข้าจากไทยมากที่สุด)	ปูนซีเมนต์	

อาหารทะเลกระป๋อง	เครื่องซักผ้า	เครื่องซักแห้ง	ผลิตภัณฑ์ยาง	ผลไม้กระป๋อง	เม็ดพลาสติก	

ลิฟต์	รถสำาหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว		และสินค้านำาเข้าที่สำาคัญจากชิลี	ได้แก่	สินแร่โลหะ

อื่น	 ๆ	 เศษโลหะและผลิตภัณฑ์	 สัตว์น้ำาสด	 แช่เย็น	 แช่แข็ง	 แปรรูปและกึ่งเยื่อกระดาษและ

เศษกระดาษ	 เคมีภัณฑ์	 ผัก	 ผลไม้และของปรุงแต่งที่ทำาจากผัก	 ผลไม้	 ไม้ซุง	 ไม้แปรรูปและ

ผลิตภัณฑ์	พืชและผลิตภัณฑ์จากพืช

	 นอกจากนี้	 ชิลียังมุ่งพัฒนาเศรษฐกิของประเทศสู่ความเป็นสากล	 เช่น	

การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ	 การเร่งสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ	

การสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อพัฒนาศักยภาพ

ในการแข่งขันในเวทีการค้าโลก	 นโยบายเศรษฐกิจของชิลีในปัจจุบันยังคงดำาเนินการ
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ตามนโยบายการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน	 โดยรัฐบาลชิลีมีนโยบายเปิดกว้าง

โดยไม่เลือกปฏิบัติระหว่างนักลงทุนในประเทศ	 หรือนักลงทุนจากต่างประเทศ	 โดยมีมาตรการ

ต่าง	 ๆ	 เพ่ือดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ	 เช่น	 การส่งเสริมให้บริษัทต่างชาติใช้ชิลีเป็น	

Investment	 platform	 ในการเข้ามาลงทุนในภูมิภาคอเมริกาใต้	 และการปรับปรุง/แก้ไข

กฎหมายต่าง	ๆ	ที่เกี่ยวกับการลงทุนให้มีความโปร่งใส	เป็นต้น

ความร่วมมือทางวิชาการ

	 ประเทศไทยกับสาธารณรัฐชิลีได้เริ่มกรอบความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างกัน

ในสาขาการเกษตร	 การเคหะ	 และพลังงานทดแทน	 ในรูปแบบต่างๆ	 อาทิ	 การแลกเปลี่ยน

ผู้เช่ียวชาญ/ทุนฝึกอบรม/ดูงาน	 นอกจากน้ี	 ไทยยังยินดีท่ีจะร่วมมือกับชิลี	 ในลักษณะ

หุ้นส่วน	เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศอ่ืนๆ	ในลาตินอเมริกาท่ีมีระดับการพัฒนาน้อยกว่า

	 ปัจจุบันประเทศไทยสนใจที่จะริเริ่มความร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กับสาธารณรัฐชิลีในด้านต่าง	 ๆ	 เพิ่มเติมโดยเฉพาะในด้านดาราศาสตร์	 ซึ่งสถาบันวิจัย

ดาราศาสตร์แห่งชาติได้เริ่มจะดำาเนินโครงการร่วมกับชิลีในการจัดตั้งกล้องโทรทรรศน์

เส้นผ่านศูนย์กลาง	 ๐.๖	 เมตร	 เพ่ือทำาวิจัย

เกี่ยวกับการระเบิดของรังสีแกมมา	 โดยจะ

เริ่มสร้างในประมาณปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๕	

และความร่วมมือในการสนับสนุนงานวิจัย

และการเรียนการสอนดาราศาสตร์ทางไกล

ระหว่างประเทศ	 โดยมีระบบควบคุมจาก

ประเทศไทย

ข้อมูล		:	กองลาตินอเมริกา	กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้	กระทรวงต่างประเทศ	

	 (ข้อมูลเดือนพฤศจิกายน	๒๕๕๔) 

	 http://th.wikipedia.org/wiki	(สืบค้นเมื่อวันที่	๕	มีนาคม	๒๕๕๖)

	 http://www.thaiembassychile.org/index.php?lay=show&ac=article&Id=5350864

	 (สืบค้นเมื่อวันที่		๕	มีนาคม	๒๕๕๖)

สมเด็จ	พระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารีในโอกาส
ที่ทรงเสด็จฯ	เยือนชิลีเพื่อทอดพระเนตรกิจการหอดูดาว
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กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วย

ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ

พ.ศ. ๒๕๕๖

 อาศัยอำานาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) และ

วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเป็นกฎหมายที่มี

บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบ

กับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

บัญญัติให้กระทำาได้ โดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติ

คณะรัฐมนตรี จึงออก กฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป

 ข้อ ๒ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จ

บำานาญเหตุทดแทนกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอตาม

มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๑) ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณา

ดำาเนินการตามที่กำาหนดในกฎ ก.พ. นี้
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 ข้อ ๓ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำานาจพิจารณา

ดำาเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

กรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตนได้โดยสม่ำาเสมอ เมื่อปรากฏว่าผู้นั้นมีกรณี

อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (๑) มีวันลาป่วยรวมกันในหนึ่ งปีงบประมาณเกินหนึ่ งร้อยยี่สิบวัน

ทำาการ หรือมีวันลาป่วยรวมกันเกินหกสิบวันทำาการในแต่ละปีงบประมาณติดต่อกัน

สองปีงบประมาณ ทั้งนี้ ไม่รวมกรณีป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการในหน้าที่หรือถูก

ประทุษร้ายเพราะเหตุกระทำาการตามหน้าที่

  (๒) ต้องเข้ารับการบำาบัดรักษาในฐานะผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วย

สุขภาพจิตในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีคณะกรรมการสถานบำาบัดรักษา

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนด ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน

 ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดมีวันลาป่วยตามข้อ ๓ (๑) ให้ผู้บังคับ

บัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งตัวผู้นั้นไปรับการตรวจจากสถานพยาบาลของ

รัฐเพื่อประกอบการพิจารณา

 ข้อ ๕ เมื่อได้รับผลการตรวจตามข้อ ๔ แล้ว ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจ

สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ต้องนำาผลการตรวจ รายละเอียดเกี่ยวกับโรค หรือความเจ็บป่วย

ของผู้นั้น ระยะเวลาในการรักษาตัวและความเห็นของแพทย์มาประกอบการพิจารณา 

แล้วดำาเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (๑) ถ้าเห็นว่าผู้นั้นต้องลาป่วยต่อไปอีกเป็นเวลานานจนไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ราชการได้โดยสม่ำาเสมอให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุ

ทดแทน

  (๒) ถ้าเห็นควรให้โอกาสผู้นั้นมีเวลาในการพักรักษาตัวต่อไปอีกระยะหนึ่ง 

ให้กำาหนดระยะเวลาให้ผู้นั้นลาป่วยอีกครั้งหนึ่งเพื่อพักรักษาตัวต่อไปได้ตามที่เห็นสมควร 

แต่ต้องไม่เกินหกสิบวันทำาการและเมื่อครบกำาหนดเวลาดังกล่าวแล้วให้สั่งให้ผู้นั้นไปรับการ

ตรวจจากสถานพยาบาลของรัฐตามข้อ ๔ อีกครั้งหนึ่ง ถ้าผลการตรวจของแพทย์เห็นว่า

ผู้นั้นยังคงต้องพักรักษาตัวต่อไปอีก ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญ

เหตุทดแทน

  ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ให้โอกาส

ผู้นั้นพักรักษาตัวต่อไปตาม (๒) ถ้าผู้นั้นประสงค์ที่จะออกจากราชการ ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจาก
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ราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

 ข้อ ๖ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดแสดงความผิดปกติทางจิต

ตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตโดยมีพฤติกรรมที่แสดงออกโดยประการที่น่าจะก่อให้เกิด

อันตรายร้ายแรงต่อชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สินของตนเองหรือผู้อื่น ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมี

อำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ส่งตัวผู้นั้นไปยังสถานพยาบาลของรัฐ เพื่อเข้ารับการตรวจ

วินิจฉัยและประเมินอาการ

 ในกรณีที่สถานพยาบาลของรัฐเห็นว่าผู้นั้นต้องเข้ารับการบำาบัดรักษาทาง

สุขภาพจิตในฐานะผู้ป่วยในตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิต

หรือสถานที่อื่นที่คณะกรรมการสถานบำาบัดรักษาตามกฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนด 

และผู้นั้นเข้ารับการบำาบัดรักษา โดยมีระยะเวลารวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามข้อ ๓ (๒) 

ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับ

บำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทน

 ข้อ ๗ ในกรณีที่ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเป็นผู้ป่วยในตามกฎหมายว่า

ด้วยสุขภาพจิตและเข้ารับการรักษาในสถานบำาบัดรักษาทางสุขภาพจิตหรือสถานที่อื่นตาม

ที่กฎหมายว่าด้วยสุขภาพจิตกำาหนดรวมกันเกินหนึ่งร้อยยี่สิบวัน ตามข้อ ๓ (๒) ให้ผู้บังคับ

บัญชาซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการเพื่อรับบำาเหน็จ

บำานาญเหตุทดแทน

       ให้ไว้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๖

         พงศ์เทพ เทพกาญจนา

           รองนายกรัฐมนตรี

              ประธาน ก.พ.

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๑๐ วรรคหนึ่ง (๑)

แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติให้ผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอำานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีอำานาจสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจาก

ราชการเพื่อรับบำาเหน็จบำาเหน็จบำานาญเหตุทดแทนตามกฎหมายว่าด้วยบำาเหน็จบำานาญ

ข้าราชการ กรณีเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของ

ตนได้โดยสม่ำาเสมอ และวรรคสอง บัญญัติให้การสั่งให้ออกจากราชการในกรณีดังกล่าว

ให้เป็นไปตามทีก่ำาหนดในกฎ ก.พ. จึงจำาเป็นต้องออกกฎ ก.พ. นี้
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	 ปัจจุบันปัญหาการจราจรติดขัดเป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อวิถีการดำาเนินชีวิต

ของคนเรา	โดยเฉพาะเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร	หรือในเมืองใหญ่	ๆ 	 ทั่วไป	ซึ่งทำาให้เกิด

ความสูญเสียทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 รวมถึงชีวิต	 ร่างกาย	 และทรัพย์สิน	 โดยปัญหาดังกล่าว

สาเหตุหน่ึงมาจากผู้ใช้รถใช้ถนนขาดวินัย	 หรือประมาทเลินเล่อและไม่รู้กฎจราจร	 จึงใช้รถใช้ถนน

อย่างขาดระเบียบ	 เกิดการฝ่าฝืนและปฏิบัติผิดกฎจราจร	 จนสร้างปัญหาการจราจรติดขัดและ

ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้เสมอๆ	ทั้งนี้	หากทุกคนปฏิบัติตามกฎจราจรก็จะสามารถป้องกันอุบัติเหตุ

ที่จะนำามาซึ่งความสูญเสียชีวิตทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนและประเทศชาติได้

	 ดังน้ัน	 กฎจราจรจึงมีความสำาคัญอย่างมากสำาหรับผู้ใช้รถใช้ถนนและแม้กระท่ังคนเดินเท้า

ก็ต้องปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกัน	 กฎจราจรของคนเดินเท้าก็มีความสำาคัญไม่แพ้กัน	

เช่น	 การเดิมข้ามถนนจะต้องเดินข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยเท่านั้น	 เพื่อความ
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ปลอดภัยของตัวผู้คนเดินเท้าเองและผู้ขับขี่รถยนต์	 เพราะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับคนเดินเท้า	

คือการข้ามถนนไม่ตรงจุดที่กำาหนดให้คือทางม้าลายหรือสะพานลอยนั้นเอง

	 เอกสารข่าวรัฐสภาฉบับเดือนมีนาคม	 ๒๕๕๖	 จึงขอนำาท่านผู้อ่านย้อนรำาลึกถึง

กฎหมายจราจรฉบับแรกของไทย	ซึ่งมีขึ้นเมื่อจุลศักราช	๑๒๓๗	หรือ	พ.ศ.	 ๒๔๑๘	 ในต้น

รัชกาลที่	 ๕	 ความจริงกฎหมายฉบับนี้เป็นกฎหมายครอบจักรวาล	 คือ	 มีหลายเรื่อง	 ไม่ใช่

เรื่องเกี่ยวกับการจราจรเรื่องเดียวโดยเฉพาะ	 ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการควบคุมความประพฤติ

ของตำารวจเองเน่ืองจากมีการจัดให้มีตำารวจแบบใหม่ซ่ึงในระยะแรกเรียกว่า	 โปลิศ	 ตามอย่าง

ต่างประเทศ	 จึงได้มีการตั้งกฎหมายขึ้นเรียกว่า	 กฎหมายโปลิศ	 ๕๓	 ข้อ	 จึงนับว่าเป็น

กฎจราจรฉบับแรกสุดของเมืองไทย	 แต่ก็ใช้บังคับเฉพาะในกำาแพงพระนครและนอกกำาแพง

พระนครเท่านั้น	โดยมีส่วนที่เกี่ยวกับกฎจราจรอยู่	๔	ข้อ	คือ

	 ข้อ	 ๔๐	 ถ้าผู้ใดมีรถมีเกวียน	 มีฬ้อ	 ที่ใช้อยู่ในท้องถนน	 จะไปหยุดภักที่แห่งใด

ตำาบลใด	ฤาจะภักขนของลงจากรถก็ดี	 จากเกวียนก็ดี	 จากฬ้อก็ดี	ฤาเมื่อขนของขึ้นบันทุกรถ	

บันทุกเกวียน	 บันทุกฬ้อที่บันทุกของมานั้น	 ให้หลีกไว้ให้พ้นทาง	 อย่าให้เป็นที่กีดขวาง

อยู่ในทางรถทางเกวียนทางฬ้อได้	 ถ้าผู้ใดหยุดรถหยุดฬ้อหยุดเกวียนต่าง	 ๆ	 อยู่ใน

ท้องถนนเกินกำาหนดธุระกิจของตัว	ชิบโปลิศออฟฟีเซ่อจะปรับไหมเอาเงิน	๑๐	บาท	แล้วให้

ชิบโปลิศออฟฟีเซ่อบังคับให้เจ้าของภารถภาเกวียนภาฬ้อไปไว้ในที่สมควร	อย่าให้กีดทาง

	 ข้อ	 ๔๑	ถ้าผู้ใดจะหัดม้าหรือจะหัดรถในท้องถนนที่โปลิศได้รักษา	 ก็ให้ไปบอก

กับชิบโปลิศออฟฟีเซ่อให้รู้ก่อน	 ถ้าชิบโปลิศออฟฟีเซ่อ	 กำาหนดให้ว่าให้ไปหัดที่ตรงนั้น	

ให้วิ่งไปเพียงนั้น	 ให้กลับเพียงนั้น	 ถ้าผู้ที่หัดม้าขับรถและหัดม้าที่วิ่งเกินกำาหนดของชิบโปลิศ

ที่กำาหนดไว้นั้นก็ดี	 ฤาไม่ได้บอกให้รู้ก็ดี	 โปลิศได้ห้ามปรามไม่ฟังก็ดีให้ปรับไหมเอาเงิน	

๑๐	บาท	
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	 ข้อ	 ๔๗	 ถ้าผู้ใดจะไล่ฝูงสัตว์เดินไปมาในท้องถนนท่ีโปลิศรักษา	 ก็ให้โปลิศบอก

เจ้าของท่ีไล่ฝูงสัตว์	 ช่วยกันระวังไล่สัตว์น้ันเดินในท้องถนน	 ให้เปนท่องแถวให้เรียบร้อย	 อย่าให้

สัตว์นั้นกระจายกันเดินให้เตมถนน	 จะเปนที่กีดขวางทางรถทางคนเดิน	 ถ้าม้ามีลำาพองขาด

แหล่งฤาลำาพองภารถว่ิงเหลือกำาลังเจ้าของท่ีรักษา	 ร้องให้โปลิศช่วยจับ	 ถ้าเหลือกำาลังโปลิศ

ม้าวิ่งไปเหยียบของฤาโดนคนจะเอาโทษแก่โปลิศแลเจ้าของม้านั้นไม่ได้ด้วยเจ้าของได้ร้องให้

ช่วยจับอยู่แล้ว	

	 ข้อ	๕๐	 ถ้าผู้ใดขึ้นม้า	 ขึ้นรถ	 ขึ้นเกวียน	 ขึ้นฬ้อ	 ฤาจะแบกของแลหามไปมา	

ถ้าผู้หนึ่งไปผู้หนึ่งมาเหนกันแต่ไกล	ให้หลีกกันข้างซ้ายมือของตัวทั้ง	๒	ฝ่ายข้างผู้ที่ไปแลผู้ที่มา	

ถ้าผู้หนึ่งไปข้างซ้ายมือของตัว	 ผู้หนึ่งไปข้างขวาของตัว	 รถฤาฬ้อเกวียนโดนกันแตกหัก

จะตัดสินให้ผู้ไปข้างซ้ายมือนั้นชะณะฝ่ายเดียว	 ถ้าผู้หลีกไปทางขวามือจะแตกหักยับเยิน	

ผู้ท่ีหลีกไปข้างซ้ายมือน้ันโดยไม่แตกหักส่ิงใด	 ผู้ท่ีหลีกไปข้างซ้ายมือน้ันไม่ต้องใช้ค่าส่ิงไร	 เพราะ

ผู้ท่ีหลีกไปข้างขวามือทำาผิดกฎหมาย	 ถ้ารถม้าเกวียนฬ้อจะโดนกันถึงตายท่ีหลีกไปซ้ายมือ

โดนผู้หลีกไปทางขวามือตาย	 ผู้โดนต้องเสีย

ค่าปลุกตัวเผาผีให้แก่ผู้ตายแต่ไม่มีโทษส่ิงไร	

ถ้ าผู้ ที่ หลี ก ไปข้ า งขวามือ โดนผู้ ที่ หลี ก ไป

ซ้ายมือตายต้องเสียค่าปลุกตัวเผาผีแลเบี้ย

ปรับไหมแล้วให้มีโทษหลวงตามพระราชกำาหนด

กฎหมายเหมือนหน่ึง ผู้ ท่ีแก ล้ง ฆ่าคนตาย

ถ้ามีเหตุอย่างหน่ึงอย่างใดที่จะหลีกไปข้างซ้ายมือของตัวไม่ได้ก็ให้	 ร้องบอกกันแต่ไกล

อย่าให้นิ่งเสีย	 ให้ผู้ที่ไม่กีดขวางหลีกไปอย่าให้โดนกันได้	 ถ้าคนเดินตามถนนให้เดินริมถนน
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ข้างซ้ายมือของตัว	อย่าให้เดินออกมากลางถนนกีดทางรถทางม้า	 ถ้าเดินออกมากลางถนน

ที่ทางรถทางม้า	 ถ้ารถม้าโดนผู้ท่ีออกมากลางถนน	 ผู้น้ันเจบก็เจบเปล่า	ๆ	จะเอาโทษแก่ผู้โดน

ไม่ได้	 ถ้าผู้ท่ีข่ีรถม้าขับรถม้าไปโดยผู้ที่เดินริมถนนเจบป่วย	 จะปรับไหมผู้ที่ขับรถม้าไปโดน

ผู้นั้นตามบาดแผลมากแลน้อย	 ถ้ารถถ้าม้าโดนคนที่เดินริมถนนถึงตาย	 จะปรับไหมเจ้าของ

ม้าเจ้าของรถให้เสียเบี้ยปลุกตัวเผาผีให้แก่ผู้ตายแล้วให้มีโทษตามพระราชกำาหนดกฎหมาย	

ถ้าคนเดินจะข้ามถนนไปให้คอยดูม้าดูรถว่างจึงข้ามไป	

	 ข้อ	๕๑	ถ้าผู้ใดขับรถฬ้อเกวียนเปนเวลาพลบค่ำาแล้ว	ถ้าเปนรถให้มีโคมจุดเพลิงน่า

รถเปนที่สังเกตจะได้แลเหนกันแต่ไกล	ถ้าเปนฬ้อเปนเกวียนให้มีเพลิงสว่างเปนสำาคัญให้เปน

ที่สังเกตได้	 ถ้าผู้ใดขับรถขับเกวียนขับฬ้อในถนนเวลาพลบค่ำา	 ไม่มีเพลิงสว่างเปนสำาคัญแล้ว

ให้ปรับไหมเอาเงินสิบบาท	 ถ้าผู้ใดข้ึนม้าไปในถนนเวลากลางคืน	 ถ้าไม่มีโคมเพลิงเปนสำาคัญแล้ว

ให้ผูกพรวนที่คอม้าให้มีเสียงเปนสำาคัญ	 ถ้ามีโคมเพลิงคนเดินนำาไปเปนสำาคัญแล้วไม่ต้อง

ผูกพรวน	 ถ้าผู้ใดทำาผิดกฎหมายข้อน้ีแล้วรถแลฬ้อแลเกวียนไปมาโดนกันแตกหักถึงคนล้มตาย

จะปรับไหมตามที่ว่ามานี้ทุกประการ

	 เกวียน	 คือพาหนะของคนไทยมาแต่

โบราณมี	๒	ล้อ	บรรทุกได้ทั้งคน	และสิ่งของ	เทียม

ด้วยวัววิ่งไปได้ทุกสภาพถนนหนทางทั้งในเมือง

และในป่าในเขา	 เรียกว่าข้ึนเขาลงห้วยได้เป็นอย่างดี	

จึงเหมาะสำาหรับเมืองไทยสมัยก่อนคือสมัยที่ยัง

ไม่มีถนนหนทาง	 แต่ปัจจุบันเมื่อมีถนนหนทาง

อยู่ในมาตรฐานสากลการใช้เกวียนเป็นพาหนะ

จึงหมดไปจากเมืองไทย	 ปัจจุบันเราใช้รถยนต์แทนเกวียน	 เพราะบรรทุกสิ่งของและคนได้

มากกว่าเกวียนหลายเท่า	 วิ่งก็เร็วกว่าเกวียนจึงเหลือแต่ชื่อ	 ต่อไปในอนาคตจะหาดูของจริง

ได้ยาก	เพราะไม่มีการใช้เกวียนกันแล้ว	

	 ฬ้อหรือล้อ	เป็นพาหนะ	๒	ล้อ	หรือ	๔	ล้อ	ให้สัตว์ลาก

	 รถ	เป็นรถ	๔	ล้อที่ใช้ม้าลาก

	 ชิบ	โปลิศ	ออฟฟีเซ่อ	คือหัวหน้าตำารวจ	เรียกทับศัพท์ภาษาอังกฤษเพราะเมื่อแรก

ตั้งตำารวจแบบยุโรป	 ไทยเราจ้างฝรั่งชาติอังกฤษมาวางรูปแบบตำารวจ	 คำาว่า	 โปลิศ	 ก็ดี	

ชิบ	ออฟฟีเซ่อ	ก็ดี	ล้วนแต่เป็นคำาภาษาอังกฤษทั้งนั้น
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	 เน่ืองจากไทยเราใช้ระบบตำารวจแบบอังกฤษดังกล่าว	 ดังน้ัน	 การเดินรถในท้องถนน	

จึงวิ่งทางซ้ายมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้	 แม้แต่คนเดินตามถนน	 ก็ให้เดินริมถนนทางซ้ายมือ		

สมัยก่อน	เกวียน	รถ	และฬ้อ	มีไม่มาก	การเดินทางจึงไปได้สะดวก	ไม่ติดขัด	จะเดินทางซ้าย

หรือทางขวาก็ได้	 แม้แต่ในเวลากลางคืน	 ก็ไปกันมืด	 ๆ	 ในกฎหมายจราจรฉบับแรกนี้	

จึงบัญญัติให้เกวียนและฬ้อต้องมีคบเพลิงสว่างอยู่หน้าเกวียน	หน้าฬ้อ	ส่วนรถก็ให้มีโคมไฟ

จุดสว่างไว้หน้ารถเช่นเดียวกัน

	 อนึ่ง	 การขี่ม้าในเวลากลางคืน	 ก็ให้ผูกกระพรวนที่คอม้าเพื่อส่งเสียงให้รู้	 แต่ถ้าไม่

ผูกกระพรวนจะให้คนถือคบเพลิงเดินนำาหน้าม้าก็ได้	 ส่วนโทษที่ทำาผิดกฎหมายจราจรฉบับนี้	

วางโทษปรับไหมคือปรับเป็นเงิน	๑๐	บาท	ซึ่ง	๑๐	บาทสมัยนั้นนับว่าเป็นเงินที่สูงมากทีเดียว	

กฎหมายจราจรฉบับนี้บัญญัติใช้ครั้งแรกก็แต่เฉพาะในและนอกบริเวณกำาแพงพระนคร

เท่านั้น	แต่ต่อมาตามหัวเมืองต่าง	ๆ	ก็นำาไปใช้ตามอย่างในพระนคร

	 แหละนี่ก็คือกฎจราจรฉบับแรกของเมืองไทย	ซึ่งบังคับใช้เมื่อ	๑๓๘	ปีมาแล้ว	

 ; ; ; ; ;

แหล่งข้อมูล		:	หนังสือ	ย้อนรอยกรุงเทพฯ	โดย	เทพชู		ทับทอง	:	สำานักพิมพ์สุวีริยาสาสน์	

																	(พ.ศ.๒๕๔๕	หน้า	๕๑-๕๕)



เร
ื่อ
งน

่าร
ู้

152

การออกเสียงประชามต ิ(Referendum)

	 ตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา	 เราได้ยินคำาว่าการออกเสียงประชามติบ่อยครั้ง	

หลายท่านยังไม่ทราบถึงความหมายที่แท้จริงของการออกเสียงประชามติว่าคืออะไร	 และเริ่มมี

การออกเสียงประชามติมาตั้งแต่เมื่อใด	 เรื่องน่ารู้ฉบับประจำาเดือนมีนาคมจึงขอนำาเสนอเรื่อง	

“การออกเสียงประชามติิ”	เพื่อเป็นความรู้ให้แก่ท่านผู้อ่านพอสังเขปดังนี้

  ประวัติของการออกเสียงประชามติ

	 คำาว่าการออกเสียงประชามติ	 หรือ	 Referendum	 มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน  											

“ad	 referendum”	 มีความหมายว่า	 “การนำามาให้สัตยาบัน”	 (หรือการนำามาให้รับรอง)	 แนวคิด

เรื่องนี้	 เกิดขึ้นนานแล้วในทวีปยุโรป	 ในประเทศที่ปกครองในระบอบประชาธิปไตย  ซึ่งอำานาจ

สูงสุดในการปกครองประเทศมาจากประชาชน	 เพื่อให้สมาชิกในสังคมได้อยู่ร่วมกัน

อย่างเป็นปกติสุข	 มติของคนในสังคมจึงถือเป็นเรื่องสำาคัญ	 เดิมประชาชนในรัฐมีจำานวนไม่มาก	

จึงสามารถใช้อำานาจออกเสียงต่อกิจการบ้านเมืองได้โดยตรง	 แต่เม่ือรัฐเจริญข้ึนและมีประชากร

มากขึ้น	 หากต่างคนต่างใช้อำานาจย่อมทำาให้เกิดความวุ่นวาย	 ต่อมาจึงจัดให้มีระบบผู้แทน

ราษฎรขึ้น	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว	 ผู้แทนราษฎรทำาหน้าที่รับความคิดเห็นมาจากประชาชน	
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ออกเสียงแทนประชาชนในเรื่องต่าง	 ๆ	 เป็นผู้ใช้อำานาจนิติบัญญัติ	 (จัดทำากฎหมาย)	 และ

อำานาจบริหาร	(คณะรัฐมนตรี)	แทนประชาชน

	 อย่างไรก็ตาม	 หากพิจารณาในทางสังคมวิทยาแล้ว	 สมาชิกผู้แทนราษฎรหรือ

พรรคการเมืองที่สังกัด	 อาจใช้วิธีการต่าง	 ๆ	 ในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือแก่พรรค

ซึ่งทำาให้การใช้อำานาจเหล่านั้นไม่ตรงกับเจตนาของประชาชนส่วนใหญ่	 จึงมีวิธีการ

ที่หลากหลายในการตรวจสอบการใช้อำานาจ	 วิธีตรวจสอบการใช้อำานาจแต่เดิมคือเลือกตั้ง

เท่าน้ัน	 โดยหากประชาชนเห็นว่าผู้แทนราษฎรท่ีได้รับเลือกไปไม่มีประสิทธิภาพหรือปฏิบัติตัว

ไม่ดี	ก็ไม่เลือกผู้แทนคนนั้นในการเลือกตั้งครั้งต่อไป

	 การออกเสียงประชามติ	 เป็นกลไกที่นำามาเสริมทฤษฎีตัวแทนของประชาชน	

โดยให้สิทธิแก่ประชาชนในการตัดสินใจต่อกิจการหรืองานใด	 ๆ	 สนับสนุนหลักการสำาคัญ

ของระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริง	 นอกจากการให้สิทธิประชาชนออกเสียงประชามติ

ในเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญแล้ว	 บางประเทศยังเปิดโอกาสให้มีการออกเสียงประชามติ

ในเรื่องอื่น	 ๆ	 เช่น	 ร่างกฎหมายหรือนโยบายที่สำาคัญหรือกิจการอื่น	 ๆ	 ที่ส่งผลกระทบ

ต่อประชาชน
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  การออกเสียงประชามติ (Referendum)

	 การออกเสียงประชามติ (Referendum)	คือ	การนำาร่างกฎหมาย ร่างรัฐธรรมนูญ	

และนโยบายท่ีสำาคัญของประเทศ	 ไปผ่านการตัดสินเพ่ือแสดงความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ

โดยประชาชนผู้ เป็นเจ้าของอำานาจอธิปไตย	 นับเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชน

ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจต่อแนวทางการปกครองประเทศ	 และถือเป็นประชาธิปไตย

ทางตรงแบบหนึ่ง	ซึ่งประชาชนมีส่วนมีเสียงโดยตรงในการบริหารราชการแผ่นดิน

	 การออกเสียงประชามติ	 หมายถึง	 กระบวนการในการแสดงความเห็น

ของประชาชนด้วยการลงคะแนนออกเสียง	 เพื่อตัดสินใจว่าจะให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบ	 ในเรื่องที่มีความสำาคัญ	 และมีผลกระทบต่อประโยชน์ได้เสีย

ของประเทศชาติหรือกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชน	 ก่อนที่จะนำามติ

หรือการตัดสินใจนั้นออกเป็นกฎหมายหรือนำาไปปฏิบัติเพ่ือบังคับใช้เป็นการท่ัวไป	

“การออกเสียงประชามติิ”  ต่างจาก	 “ประชาพิจารณ์”	 ตรงที่การออกเสียง

ประชามติจะต้องมีการลงคะแนนออกเสียง  เพ่ือหามติของประชาชนในเร่ืองสำาคัญน้ัน	 ๆ

ส่วนประชาพิจารณ์เป็นเพียงการรับฟังความเห็นของประชาชนที่จะได้รับผลกระทบ

ในเรื่องนั้น	ๆ	ก่อนที่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีคำาสั่งหรือดำาเนินการใด	ๆ

	 การออกเสียงประชามติ	 เป็นรูปแบบหนึ่งของประชาธิปไตยแบบโดยตรง	

ที่ให้ประชาชนสามารถที่จะแสดงความคิดเห็น	 และตัดสินใจในเรื่องที่มีความสำาคัญ

และกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของตนเองได้	 ถือเป็นมาตรการถ่วงดุลอำานาจองค์กร	

หรือสถาบันที่เป็นตัวแทนของประชาชน	มิให้ดำาเนินการใด	ๆ	โดยมิได้ฟังเสียงที่แท้จริง

ของประชาชน
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  หลักสำาคัญของการออกเสียงประชามติ 

         	 ๑.		เรื่องที่จะจัดทำาประชามติต้องมีความสำาคัญและมีผลกระทบต่อประโยชน์

ได้เสียของประเทศชาติและประชาชน	โดยไม่เกี่ยวกับตัวบุคคล

	 ๒.	ข้อความที่จะขอความเห็นต้องชัดเจนเพียงพอ	 ที่จะทำาให้ผู้มีสิทธิออกเสียง

สามารถตัดสินใจว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในเรื่องนั้น	ๆ	ได้

	 ๓.	ต้องเปิดโอกาสให้ผู้เห็นชอบและไม่เห็นชอบในเรื่องที่จะจัดทำาประชามติ									

ได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียมกัน

	 ๔.	ต้องจัดให้มีการลงคะแนนออกเสียงประชามติโดยอิสระ

	 ๕.	ต้องนำาผลการออกเสียงประชามติไปดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตาม

เจตนารมณ์ของประชาชนผู้มาออกเสียงประชามติ

  ประเภทของการออกเสียงประชามติ 

	 การออกเสียงประชามติโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้	๒	ประเภทใหญ่	ๆ	ได้แก่

	 ๑.  การออกเสียงประชามติแบบบังคับ  หมายถึง	 การออกเสียงประชามติ

ที่เขียนบังคับไว้ในกฎหมายว่า	 ก่อนการดำาเนินการในเรื่องใด	 ๆ	 ต้องจัดให้มีการออกเสียง

ประชามติ	 เพื่อขอความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบจากประชาชนก่อน	 หากเสียงข้างมากให้

ความเห็นชอบจึงจะสามารถดำาเนินการในเรื่องนั้นได้

	 ๒. การออกเสียงประชามติแบบทางเลือก หมายถึง	การออกเสียงประชามติ

ที่มีบทบัญญัติเขียนไว้ว่าในกรณีที่เห็นสมควร	 รัฐหรือองค์กรที่มีอำานาจหน้าที่อาจจัดให้

มีการออกเสียงประชามติเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องนั้น	 ๆ	 ก่อนที่จะ

ดำาเนินการหรืออาจเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าชื่อ	 เพื่อขอให้จัดทำาประชามติใน

เรื่องที่เห็นว่ามีความสำาคัญและกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน

	 	นอกจากการแบ่งประเภทของการออกเสียงประชามติเป็นแบบ “บังคับ” และ

แบบ  “ทางเลือก”  แล้ว	 ยังสามารถแบ่งตามระดับหรือพื้นที่ในการออกเสียงประชามติได้

หลายลักษณะ	เช่น	การออกเสียงประชามติระดับชาติ	ระดับมลรัฐ	หรือ	ระดับท้องถ่ิน	ข้ึนอยู่กับ

เรื่องที่จะจัดทำาประชามติมีขอบเขตกว้างขวางเพียงใด	 รวมทั้งได้มีบทบัญญัติเขียนรับรอง

สำาหรับการจัดทำาประชามติในระดับนั้น	ๆ	หรือไม่
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  การออกเสียงประชามติในประเทศไทย

	 การออกเสียงประชามติของประเทศไทย	 ได้เคยมีบัญญัติไว้เป็นครั้งแรก

ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	๒๔๙๒	ในมาตรา	๑๗๔	ที่กำาหนดว่า	การเสนอ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ	 หากพระมหากษัตริย์ทรงเห็นว่าอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย

สำาคัญของประเทศชาติหรือประชาชน	 อาจจัดให้มีการออกเสียงประชามติว่าเห็นชอบหรือ

ไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญนั้นก็ได้

	 นอกจากนี้แล้วการออกเสียงประชามติของประเทศไทย	 ยังถูกบัญญัติไว้

รัฐธรรมนูญ	ฉบับ พ.ศ.	๒๕๑๑ ฉบับ พ.ศ.	๒๕๑๗ ฉบับ พ.ศ.	๒๕๔๐ และฉบับชั่วคราว	

พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยสามฉบับแรกกำาหนดให้ประชาชนมีสิทธิออกเสียงประชามติในกรณีท่ี

เป็นการแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญเท่าน้ัน	 ส่วนฉบับ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 กำาหนดให้นายกรัฐมนตรี

และคณะรัฐมนตรีสามารถขอให้ประชาชนออกเสียงประชามติในเรื่องที่อาจกระทบ

ถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ	 หรือประชาชนตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในกฎหมาย

ประกอบรัฐธรรมนูญ	

	 ประเทศไทยไม่เคยมีการดำาเนินการออกเสียงประชามติตามที่รัฐธรรมนูญ

ได้บัญญัติไว้	 จนกระทั่ง	 ๑๙	 สิงหาคม	 ๒๕๕๐	 ที่มีการออกเสียง	 ให้ความเห็นชอบ

หรือไม่เห็นชอบต่อร่างรัฐธรรมนูญ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 ทั้งฉบับ	 ซึ่งได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ	

(ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	 โดยในการออกเสียงประชามติในครั้งนั้น	 สมาชิกสภา

ร่างรัฐธรรมนูญ	 (สสร.)	 เป็นผู้ดำาเนินการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและช้ีแจงให้ประชาชน

ได้รับทราบ	 ส่วนคณะกรรมการการเลือกต้ังเป็นผู้ดำาเนินการเผยแพร่กระบวนการ	 ขั้นตอน

การออกเสียง	 และเป็นผู้จัดควบคุมการออกเสียง

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้ว่ ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับ

จะมีบทบัญญัติรับรองเรื่องการออกเสียงประชามติไว้	 แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เคยจัดให้มี

การออกเสียงประชามติในระดับชาติ	 	 จึงอาจกล่าวได้ว่า	 การออกเสียงประชามติ 

ตามมาตรา  ๒๙  วรรคสอง  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  (ฉบับชั่วคราว) 

พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการออกเสียงประชามติระดับชาติครั้งแรกของประเทศไทย
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    การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)   

  พุทธศักราช ๒๕๔๙ 

	 บัญญัติไว้ในมาตรา	๒๙	มาตรา	๓๑	และมาตรา	๓๒	โดยมีสาระสำาคัญ	ประกอบด้วย	

	 ๑.	การออกเสียงประชามติครั้ งนี้ เป็นการออกเสียงเพื่อให้ประชาชน

ได้พิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้ยกร่าง

ขึ้นทั้งฉบับ

	 ๒.	การกำาหนดวันออกเสียงประชามติต้องไม่เร็วกว่า	 ๑๕	 วัน	 และไม่ช้ากว่า	

๓๐	 วัน	 นับแต่วันที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญให้ประชาชนทราบ	

และวันออกเสียงต้องกระทำาภายในวันเดียวกันทั่วราชอาณาจักร

	 ๓.	หลักเกณฑ์และวิธีการในการออกเสียงประชามติ ให้ เป็นไปตามที่

สภาร่างรัฐธรรมนูญประกาศกำาหนด

	 ๔.	ผลการออกเสียงประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติ	

หากเสียงข้างมากเห็นชอบให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาบังคับใช้ 	 ให้ประธาน

สภานิติบัญญัติแห่งชาตินำาร่างรัฐธรรมนูญข้ึนทูลเกล้าฯ	 เพ่ือทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศ

บังคับใช้	 แต่หากเสียงข้างมากไม่เห็นชอบ	 ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญส้ินสุดลง	 และให้คณะมนตรี

ความม่ันคงแห่งชาติร่วมกับคณะรัฐมนตรี	 เพ่ือพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ท่ีได้เคยประกาศใช้มาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่งมาปรับปรุงให้แล้วเสร็จ	 ภายใน	 ๓๐	 วัน	

นับแต่วันออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบ

	 การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ 

ถือเป็นสิทธิมิใช่หน้าท่ี	 จึงไม่มีบทกำาหนดโทษสำาหรับประชาชนท่ีไม่ไปใช้สิทธิออกเสียง	

ซ่ึงต่างกับการเลือกต้ังที่ถือเป็นหน้าที่
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 (ฉบับชั่วคราว)	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙  ได้บัญญัติ

ให้มีการนำาระบบการออกเสียงประชามติมาใช้ในประเทศไทยอีกครั้ง	 โดยมีวัตถุประสงค์

ในการให้ประชาชนออกเสียงเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบ	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

พุทธศักราช	 ๒๕๕๐  โดยการออกเสียงจัดให้มีข้ึนเม่ือวันท่ี  ๑๙  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

และนับเป็นคร้ังแรกในประวัติศาสตร์ท่ีมีการออกเสียงประชามติในประเทศไทย	 ซึ่งผลรวม

ทั่วประเทศออกมามีผู้เห็นชอบ	๕๗.๘๑ %	และไม่เห็นชอบ	๔๒.๑๙ %	

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
	

		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐  ได้บัญญัติให้นำาการ

ออกเสียงประชามติมาใช้	 ดังปรากฏในมาตรา	๑๖๕ โดยการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ

ให้กระทำาได้ในสองกรณี	 คือ	 กรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบ

ถึงประโยชน์ได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน	 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของ

คณะรัฐมนตรีอาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภา	 เพื่อประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาให้มีการออกเสียงประชามติได้	 และในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติ

ให้มีการออกเสียงประชามติ	 โดยรัฐต้องดำาเนินการให้ข้อมูลอย่างเพียงพอ	 และให้บุคคล

ฝ่ายที่เห็นชอบและไม่เห็นชอบกับกิจการนั้น	 มีโอกาสแสดงความคิดเห็นของตน	 ได้อย่าง

เท่าเทียมกัน	 หลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ	 ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการออกเสียงประชามติ
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	 การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	 ๒๕๕๐ 

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่  ๑๙	สิงหาคม พ.ศ.	๒๕๕๐	ช่วงเวลา	๘.๐๐	น.ถึง	๑๖.๐๐	น.	 โดยใช้วิธี

กากบาทลงบัตรเหมือนการเลือกตั้ง	 ในกรณีที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเสียงข้างมาก

ของผู้มาออกเสียงประชามติเห็นชอบ	 ให้นำาร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่มาใช้บังคับ

แล้วประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติจะนำาร่างรัฐธรรมนูญขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	

และเมื่อทรงลงพระปรมาภิไธยแล้ว	จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้

	 ในกรณีที่ เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงประชามติไม่เห็นชอบ	 ให้ใช้

ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่	 และสภาร่างรัฐธรรมนูญจะสิ้นสุดลง	 คณะมนตรีความมั่นคง

แห่งชาติจะประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรี	 เพื่อพิจารณารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	

ที่ได้เคยประกาศใช้บังคับมาแล้วฉบับใดฉบับหนึ่ง	 มาปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายใน	 ๓๐	 วัน

นับตั้งแต่วันออกเสียงประชามติ	 และนำาขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย	 เพื่อทรง

ลงพระปรมาภิไธย	ประกาศใช้เป็นรัฐธรรมนูญต่อไป
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	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พุทธศักราช	๒๕๕๐	มาตรา	๑๖๕	 บัญญัติว่า	

ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งย่อมมีสิทธิออกเสียงประชามติ

การออกเสียงประชามติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
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ตารางเปรียบเทียบบทบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

รัฐธรรรนูญ  

ฉบับ... พ.ศ....
มาตรา เหตุในการจัดทำาประชามติ

กำาหนด 

วันออกเสียง

การตัดสินผลการออก

เสียง

พ.ศ. ๒๔๙๒ 

พ.ศ. ๒๕๑๑ 

พ.ศ. ๒๕๑๗

ม.๑๗๔ - ๑๗๖ 

ม.๑๗๐ - ๑๗๒ 

ม.๒๒๙ - ๒๓๑

ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็น

ชอบกับร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญที่พระมหากษัตริย์

ทรงเห็นว่าอาจกระทบต่อ

ประโยชน์ได้เสียงสำาคัญของ

ประเทศชาติและประชาชน

ภายใน ๙๐ วัน 

นับแต่วันที่มีพระราช

กฤษฎีกาให้มีการ

ออกเสียง

เสียงข้างมากของผู้ที่มา

ออกเสียง

พ.ศ. ๒๕๓๔ 

แก้ไขเพิ่มเติม 

(ฉบับที่ ๖)  

พ.ศ.๒๕๓๖

ม.๒๑๑  

ปัณรส  

โสพศ

ให้ความเห็นหรือไม่เห็นชอบ

กับร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างฯ 

เสนอต่อรัฐสภา และได้รับ

คะแนนเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ

จำานวนสมาชิกเท่าที่มีอยู่ของ

ทั้งสองสภา

ไม่ก่อน ๙๐ วัน  

แต่ไม่ช้ากว่า 

๑๒๐ วัน นับแต่วัน

ที่ประธานรัฐสภา

ประกาศให้มีการ

ออกเสียง

เสียงข้างมากของผู้ที่มา 

ออกเสียงและผู้มาใช้สิทธ ิ

ออกเสียง ต้องไม่น้อย

กว่า๑ ใน ๕ ของจำานวน

ผู้มีสิทธิ

พ.ศ. ๒๕๔๐ ม.๒๑๔ ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็น

ชอบในเรื่องสำาคัญที่คณะ

รัฐมนตรีเห็นว่าอาจกระทบถึง

ประโยชน์ได้เสียของประเทศ

ชาติหรือประชาชน

ไม่ก่อน ๙๐ วัน   

แต่ไม่ช้ากว่า ๑๒๐ วัน

นับแต่วันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษา  

ให้มีการออกเสียง

เสียงข้างมากของผู้ที่มา 

ออกเสียง และผู้มาใช้

สิทธิออกเสียง ต้องไม่

น้อยกว่า ๑ ใน ๕ ของ

จำานวนผู้มีสิทธ ิ

- การออกเสียงมีผลเป็น

เพียงการให้คำาปรึกษาแก ่

คณะรัฐมนตรี

พ.ศ. ๒๕๔๙ ม.๒๙, 

ม.๓๑ และ 

ม.๓๒

ให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็น

ชอบร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับ

ที่สภาร่างรัฐธรรมนูญได้

จัดทำาขึ้น

ไม่เร็วกว่า ๑๕ วัน 

และไม่ช้ากว่า ๓๐ วัน 

นับแต่วันที่เผยแพร ่

ร่างรัฐธรรมนูญ

เสียงข้างมากของผู้ที่มา 

ออกเสียง
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	 การออกเสียงประชามติ  สามารถกระทำาได้	ในเหตุดังต่อไปนี้

	 ๑.	คณะรัฐมนตรีเห็นว่ากิจการในเรื่องใดอาจกระทบถึงประโยชน์ได้เสีย

ของประเทศชาติหรือประชาชน	 นายกรัฐมนตรี	 โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี	

อาจปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานวุฒิสภาเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้มีการออกเสียงประชามติได้	(มาตรา	๑๖๕	(๑)	ของรัฐธรรมนูญ)    

	 ๒.	ในกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้มีการออกเสียงประชามติ	 (มาตรา	 ๑๖๕	 (๒)	

ของรัฐธรรมนูญ) 

	 การออกเสียงประชามติท้ังสองกรณีน้ัน	 อาจเป็นการจัดให้มีการออกเสียง

ประชามติ	 เพ่ือมีข้อยุติ	 โดยเสียงข้างมากของผู้มีสิทธิออกเสียงประชามติ	 หรือเป็นการออกเสียง

เพื่อให้คำาปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีก็ได้	 เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นการเฉพาะ

	

d d d d d
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แหล่งข้อมูล

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๕๐

นันทวัฒน์	บรมานันท์.	 สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. ๒๕๔๐) หมวด

  องค์กรทางการเมือง เร่ือง ๑๒.	การออกเสียงประชามติ,	กรุงเทพฯ :	สถาบัน

	 พระปกเกล้า.	องค์การค้าของคุรุสภา.	๒๕๔๔.	๔๕	หน้า. ISBN	๙๗๔-๐๐-๘๓๔๖-๓.

สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง	 ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง

	 ประชามติ. (พฤษภาคม,๒๕๕๐).	 การออกเสียงประชามติ.	 สืบค้นเมื่อวันที่	 ๒๐	

	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๖	,จาก	http://www.ect.go.th/newweb/th/referendum/	

สนุก!	พีเดีย.	การออกเสียงประชามต.ิ	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,	

	 จาก	http://guru.sanook.com/pedia/topic/

วิกิพีเดีย	สารานุกรม.	การออกเสียงประชามต.ิ	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,																		

	 จาก	http://th.wikipedia.org/wiki/

วิกิพีเดีย	สารานุกรม. การลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๕๐.	สืบค้นเมื่อวันที่	๒๑	

	 กุมภาพันธ์	๒๕๕๖,จาก	http://th.wikipedia.org/wiki/

รัฐธรรรนูญ  

ฉบับ... 

พ.ศ....

มาตรา เหตุในการจัดทำาประชามติ
กำาหนด 

วันออกเสียง

การตัดสินผลการออก

เสียง

พ.ศ.2492 

พ.ศ.2511 

พ.ศ.2517

ม.174-

176 

ม.170-

172 

ม.229-

231

ให้ความเห็นชอบหรือไม่

เห็นชอบ 

กับร่างแก้ไขเพิ่มเติม

รัฐธรรมนูญ 

ที่พระมหากษัตริย์ทรง

เห็นว่า 

อาจกระทบต่อประโยชน์

ได้เสียงสำาคัญ 

ของประเทศชาติและ

ประชาชน

ภายใน 90 วัน 

นับแต ่

วันที่มีพระราช

กฤษฎีกา 

ให้มีการออก

เสียง

เสียงข้างมากของที่ 

มาออกเสียง

พ.ศ.2534 

แก้ไขเพิ่ม

เติม 

(ฉบับที่ 6)  

พ.ศ.2536

ม.211  

ปัณรส  

โสพศ

ให้ความเห็นหรือไม่เห็น

ชอบกับ 

ร่างรัฐธรรมนูญที่สภาร่างฯ 

เสนอต่อ 

รัฐสภา และได้รับคะแนน

เสียง 

ไม่ถึงกึ่งหนึ่งของจำานวน

สมาชิก 

เท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา

ไม่ก่อน 90 วัน  

แต่ไม่ช้ากว่า 120 

วัน 

นับแต่วันที่

ประธาน 

รัฐสภาประกาศ

ให้ม ี

การออกเสียง

เสียงข้างมากของที่มา 

ออกเสียงและผู้มาใช้

สิทธ ิ

ออกเสียง ต้องไม่น้อย

กว่า 

1 ใน 5 ของจำานวนผู้

มีสิทธิ

พ.ศ.2540 ม.214 ให้ความเห็นชอบหรือไม่

เห็นชอบ 

ในเรื่องสำาคัญที่คณะ

รัฐมนตรีเห็นว่า 

อาจกระทบถึงประโยชน์ได้

เสียงของ 

ประเทศชาติหรือ

ประชาชน

ไม่ก่อน 90 วัน  

แต่ไม่ช้ากว่า 120 

วัน 

นับแต่วัน

ประกาศใน 

ราชกิจจา

นุเบกษา  

ให้มีการออก

เสียง

- เสียงข้างมากของ

ผู้ที่มา 

ออกเสียง และผู้มา

ใช้สิทธ ิ

ออกเสียง ต้องไม่น้อย

กว่า 

1 ใน 5 ของจำานวนผู้

มีสิทธ ิ

- การออกเสียงมีผล

เป็นเพียง 

การให้คำาปรึกษาแก ่

คณะรัฐมนตรี

พ.ศ.2549 ม.29, 

ม.31 

และ 

ม.32

ให้ความเห็นชอบหรือไม่

เห็นชอบ 

ร่างรัฐธรรมนูญทั้งฉบับที ่

สภาร่างรัฐธรรมนูญได้จัด

ทำาขึ้น

ไม่เร็วกว่า 15 วัน 

และ 

ไม่ช้ากว่า 30 วัน  

นับแต่วันที่เผย

แพร ่

ร่างรัฐธรรมนูญ

เสียงข้างมากของผู้มา 

ออกเสียง

          อย่างไรก็ตาม แม้ว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหลายฉบับจะมีบทบัญญัติรับรองเรื่องการออกเสียง

ประชามติไว้ แต่ในทางปฏิบัติยังไม่เคยจัดให้มีการออกเสียงประชามติในระดับชาติ จึงอาจกล่าวได้ว่า การออกเสียง

ประชามติ ตามมาตรา ๒๙ วรรคสองของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นการออก
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